



ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๔๔๕

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ
องค์การมหาชน ส่วนราชการเจ้าของทุนหมุนเวียน ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๒/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น Version 2551 และให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในระบบ GFMS ได้โดยถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ตั้งแต่มีการใช้ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงผังบัญชีดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานของภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเพื่อให้รายงานข้อมูลบัญชีในงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีการประกาศใช้ในหลายประเด็น ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้มีเครื่องมือในการจำแนกข้อมูลทางการเงินที่เป็นปัจจุบันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้สำรวจและรวบรวมบัญชีแยกประเภทที่ไม่มี ความจำเป็น และที่มีการปรับปรุงเพิ่ม ดังนี้

๑. บัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นใหม่เป็นการรับเพิ่มบัญชีแยกประเภทในผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 จนถึงปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลในการรายงานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ที่เกิดขึ้น

๒. บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานใน Version 2551 และเปิดกลับมาใช้งานใหม่ หรือแก้ไขชื่อบัญชีและคำนิยามของบัญชีแยกประเภท เพื่อรองรับวิธีปฏิบัติทางบัญชีจากการประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ได้แก่

๒.๑ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า

๒.๒ นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

๒.๓ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

๓. บัญชี...

๓. บัญชีแยกประเภทที่มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงคำอธิบายความหมายของบัญชีมีการปรับแก้ให้ถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างประกอบมากขึ้น โดยเฉพาะบัญชีหมวดค่าใช้จ่าย

๔. บัญชีแยกประเภทที่ไม่มีการใช้งาน หรือบัญชีแยกประเภทที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ให้ระงับการใช้งานบัญชีดังกล่าว

ผังบัญชีมาตรฐานที่ปรับปรุงดังกล่าวจะใช้ชื่อเรียกว่า “ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560” และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ในกรณีที่หน่วยงานใช้บัญชีแยกประเภทที่ไม่สอดคล้องกับบัญชีแยกประเภทที่ปรับปรุงใหม่ ให้หน่วยงานปรับปรุงเป็นบัญชีแยกประเภทใหม่ให้ถูกต้อง และในกรณีที่หน่วยงานมียอดบัญชีคงเหลือในบัญชีแยกประเภทที่ถูกระงับการใช้งานให้ประสานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อทำการปรับปรุงให้มีการใช้บัญชีแยกประเภทที่ถูกต้องตามผังบัญชีฯ นี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรกมล ประยูรสิน)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๔



ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

Version 2560

กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

กองบัญชีภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	ก - ๑
ความเป็นมา	ก - ๑
วัตถุประสงค์ของผังบัญชีมาตรฐาน	ก - ๒
สาระสำคัญของการปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560	ก - ๓
การใช้งานผังบัญชีในระบบ GFMS	ก - ๔
การพัฒนาผังบัญชีในอนาคต	ก - ๗
ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560	๑
สินทรัพย์	๑ - ๔๕
หนี้สิน	๔๕ - ๕๖
ส่วนทุน	๕๖ - ๕๗
รายได้	๕๗ - ๘๑
ค่าใช้จ่าย	๘๑ - ๑๑๐
โครงสร้างการจัดกลุ่มในผังบัญชีมาตรฐาน	ข - ๑

บทนำ

ความเป็นมา

กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดผังบัญชีมาตรฐานเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่ต้องถือปฏิบัติ ตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้จำแนกและจัดกลุ่มข้อมูล บัญชีแยกประเภท เพื่อนำไปจัดทำงบการเงินตามรูปแบบมาตรฐาน จึงมีการกำหนดโครงสร้างผังบัญชี การจำแนกรายการ และการจัดหมวดหมู่รายการในผังบัญชีให้สอดคล้องกับรูปแบบการนำเสนอของงบการเงิน ทั้งการแสดงรายการ ในหน้างบการเงิน และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ผังบัญชีมาตรฐานมีการปรับเปลี่ยนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อรัฐบาลได้เริ่มนำระบบ GFMS มาใช้กับส่วนราชการ เพื่อบันทึกรายการทางการเงิน ทำให้มีข้อมูลของส่วนราชการทุกแห่งอยู่ในระบบ ซึ่งจะสนับสนุน การจัดทำงบการเงินในภาครัฐ หลังจากเริ่มใช้งานผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุง เป็นระยะให้เหมาะสมต่อการจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน และสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนบัญชีบางรายการเพื่อการเก็บข้อมูลที่ละเอียดขึ้น ตั้งแต่ผังบัญชี Version 27.1 จนถึง Version 27.4 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการปรับผังบัญชีเป็น Version 28 ซึ่งมีการปรับ ในส่วนสำคัญหลายเรื่อง เช่น การแยกบัญชีที่ใช้เฉพาะกับกรมบัญชีกลางในรหัสหน่วยงาน 9999 ในระบบ GFMS ออกจากบัญชีที่ใช้กับรหัสหน่วยงานอื่นๆ และการรวมบัญชีที่มีความซ้ำซ้อนกัน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี กรมบัญชีกลางพบว่ายังมีบัญชีแยกประเภทหลายรายการในผังบัญชีมาตรฐาน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 28 ที่หน่วยงานไม่ได้ใช้งาน และไม่มีคามจำเป็นต้องใช้หรือมีน้อยมาก รวมทั้งเห็นว่าควรมีการเก็บรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามงบต่างๆ ไว้ในบัญชี ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ อีกครั้งหนึ่งเป็นผังบัญชีมาตรฐาน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 โดยให้เริ่มใช้งานในระบบ GFMS ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 มีการปรับปรุงแก้ไขจากผังบัญชีมาตรฐาน ฉบับเก่าในหลายประเด็น ซึ่งมีการปรับลดบัญชีแยกประเภทที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานโดยการระงับการใช้งานบัญชีเหล่านั้น เป็นประเด็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความกระชับ สะดวก และลดความสับสนในการใช้งาน ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ Version 2551 จึงแสดงไว้เฉพาะบัญชีแยกประเภทที่เปิดให้หน่วยงานสามารถใช้งานได้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้แสดงบัญชีแยกประเภทที่ถูกระงับการใช้งานไว้ด้วย การปรับปรุงดังกล่าวซึ่งรวมถึงการระงับการใช้งานบัญชีด้วยนั้น มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

๑. บัญชีแยกประเภทที่ไม่มีการใช้งาน หรือมียอดคงค้างเป็นศูนย์มาตลอดนับตั้งแต่เริ่มใช้ ผังบัญชีมาตรฐาน บัญชีแยกประเภทที่หน่วยงานไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานปกติ และบัญชีแยกประเภทที่ยังไม่มี นโยบายการบัญชีรองรับ จะถูกระงับการใช้งาน

๒. บัญชีแยกประเภทบางรายการที่มีการแยกรายละเอียดไว้มากเกินความจำเป็น ถูกระงับการใช้งาน ซึ่งจะทำให้รายการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายกันถูกบันทึกไว้ในบัญชีเดียวกัน และผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้บัญชีแยกประเภทได้ง่ายขึ้น

๓. บัญชีแยกประเภทบางรายการที่ต้องใช้รองรับวิธีการปฏิบัติในเรื่องใหม่ ถูกเปิดขึ้นเพิ่มเติม

๔. บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน ถูกเปิดขึ้นเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบการเงินและวิเคราะห์รายการ

๕. บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน ถูกเปิดขึ้นเพิ่มเติม เพื่อใช้แทนบัญชีระหว่างหน่วยเบิกจ่าย (เดินสะพัดภายในหน่วยงาน) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการบัญชีในการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมเดียวกัน เพื่อให้รองรับการวิเคราะห์รายการในงบการเงินรวมจังหวัดในระยะต่อไป

๖. คำอธิบายความหมายของบัญชีแต่ละรายการมีการปรับแก้ให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

แม้ว่าจะมีการปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานหลายประการเพื่อปรับให้เป็นผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 ดังได้กล่าวข้างต้น แต่ผังบัญชีดังกล่าวมีการใช้งานมาเป็นเวลานานโดยยังไม่มีมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบันจนถึงขณะนี้ ซึ่งในช่วงเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้กรมบัญชีกลางต้องปรับเปลี่ยนรายการในผังบัญชีมาตรฐานตามความจำเป็นหลายรายการ แต่ยังไม่มีการรวบรวมรายการที่ปรับเปลี่ยนดังกล่าวแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ คำอธิบายความหมายของบัญชีหลายรายการในผังบัญชีมาตรฐานอาจมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนและขาดความชัดเจน กรมบัญชีกลางจึงเห็นสมควรปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของผังบัญชีมาตรฐาน

๑. ผังบัญชีมาตรฐานถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจำแนกข้อมูลทางการเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการจัดกลุ่มรายการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน ซึ่งจะทำให้หน่วยงานสามารถรายงานข้อมูลในรูปแบบงบการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินได้สะดวกและรวดเร็ว

๒. ในปัจจุบันมีความต้องการข้อมูลภาพรวมทางการเงินขององค์กรภาครัฐในหลายระดับจากระดับกรม ระดับกระทรวง ไปจนถึงระดับแผ่นดิน รวมทั้งระดับกรมในมิติของจังหวัด การจัดทำงบการเงินในระดับต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่ต้องใช้ข้อมูลที่จำแนกไว้ตามผังบัญชีที่จัดโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผังบัญชีมาตรฐานจึงต้องสนองวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงินรวมระดับต่างๆ นอกจากระดับกรมที่เป็นพื้นฐานด้วย ซึ่งการจัดทำงบการเงินรวมทำให้จำเป็นต้องมีการแยกข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันไว้ในผังบัญชีมาตรฐานเพื่อตัดรายการระหว่างกันภายหลัง

๓. นอกจากวัตถุประสงค์ในการใช้จัดทำงบการเงินแล้ว ผังบัญชีมาตรฐานยังจัดเก็บข้อมูลบัญชีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ด้วย เช่น การเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบางรายการโดยเฉพาะการเก็บข้อมูลบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อการคำนวณต้นทุน การสร้างบัญชีเพื่อรองรับขั้นตอนการทำงานเฉพาะตัวในระบบ GFMS เป็นต้น

สาระสำคัญของการปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560

กรมบัญชีกลางได้จัดทำผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 โดยได้ปรับปรุงแก้ไขจากผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 ในหลายประเด็น เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานของภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งมีผลต่อขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การรายงานข้อมูลบัญชีในงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กำหนดขึ้นใหม่

การปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 มีสาระสำคัญของการปรับปรุง ดังนี้

๑. บัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นใหม่ ปรับเพิ่มเติมตั้งแต่ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 มีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลในการรายงาน ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด เช่น การปรับปรุงวิธีการแสดงข้อมูลในใบแจ้งยอดเงินของธนาคารเมื่อมีการเรียกเก็บเงินตามเช็คที่นำส่งคลังการบันทึกรายการจัดซื้อที่ดินราชพัสดุของหน่วยงาน การบันทึกบัญชีและควบคุมยอดหนี้ระหว่างหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมเดียวกัน การปรับปรุงวิธีการรับเงินจากค่าซื้อเอกสารประกวดราคา การให้การช่วยเหลือตามมาตรการชั่วคราวของรัฐบาล ทำให้มีการสร้างบัญชีใหม่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างของบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากรายการดังกล่าว เช่น บัญชีพักรอ Clearing บัญชีเช็คฝากการเรียกเก็บ บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีที่ดินราชพัสดุออนไลน์ บัญชีลูกหนี้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual) บัญชีเจ้าหนี้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual) บัญชีรายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual) บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual) บัญชีรายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล เป็นต้น

๒. บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานและเปิดกลับมาใช้งานใหม่ เพื่อรองรับวิธีปฏิบัติทางบัญชีเมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ได้แก่

๒.๑ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า มีการยกเลิกการระงับการใช้งานของบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องกับรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานฯ เช่น บัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภทสินทรัพย์) - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ (ระบุประเภทสินทรัพย์) - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน บัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (ระบุประเภทสินทรัพย์) - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน บัญชีลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น บัญชีลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน - ระยะยาว บัญชีเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น บัญชีเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะยาว บัญชีดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน

๒.๒ นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน มีการยกเลิกการระงับการใช้งาน หรือแก้ไขชื่อบัญชีและคำนิยามของบัญชีแยกประเภทในผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2551 ที่เกี่ยวข้องกับรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นตามนโยบายฯ เช่น บัญชีเงินฝากประจำที่สถาบันการเงินในต่างประเทศ บัญชีเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อขายระยะสั้น บัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขายระยะสั้น บัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อขายระยะสั้น บัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไประยะสั้น บัญชีเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์ บัญชีเงินลงทุนอื่น

บัญชีเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อขายระยะยาว บัญชีเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม บัญชีเงินลงทุนในหน่วยงานร่วม บัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขายระยะยาว บัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม บัญชีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน บัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน บัญชีกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน บัญชีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน บัญชีเงินลงทุนทั่วไประยะสั้น บัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขาย บัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด บัญชีเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อขาย บัญชีเงินลงทุนทั่วไปบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (ระบุประเภท)

๒.๓ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีการยกเลิกการระงับการใช้งานบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องกับรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานฯ เช่น บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บัญชีรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บัญชีค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บัญชีค่าจำหน่าย - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

๓. บัญชีแยกประเภทที่ไม่มีการใช้งาน หรือบัญชีแยกประเภทที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มีการระงับการใช้งานบัญชีดังกล่าว เช่น บัญชีที่ดินราชพัสดุ รหัสบัญชีแยกประเภท 1204020101 เปลี่ยนไปใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 1204020102 ในชื่อบัญชีเดียวกันแทน โดยบัญชีดังกล่าวใช้สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดินราชพัสดุ และบัญชีค่าตอบแทนอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 5104040199 เปลี่ยนไปใช้รหัสบัญชีแยกประเภท 5104040102 ชื่อบัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ มีการระงับการใช้งานบัญชีลูกหนี้เช็คขีดช่อง - หน่วยงานภาครัฐ บัญชีลูกหนี้เช็คขีดช่อง - บุคคลภายนอก บัญชีเจ้าหนี้เช็คขีดช่อง - กรมบัญชีกลาง บัญชีอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร บัญชีสินทรัพย์ถาวรอื่น บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์ถาวรอื่น บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร บัญชีค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ถาวรอื่น

๔. บัญชีแยกประเภทที่มีการเปลี่ยนชื่อบัญชีใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน บัญชีค่าธรรมเนียม บัญชีค่าบริการไปรษณีย์ เป็นต้น

๕. คำอธิบายความหมายของบัญชีแต่ละรายการมีการปรับแก้ให้ถูกต้องชัดเจนขึ้น พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างประกอบมากขึ้น โดยเฉพาะบัญชีหมวดค่าใช้จ่าย

การใช้งานผังบัญชีในระบบ GFMS

บัญชีแยกประเภทในผังบัญชีมาตรฐานถูกสร้างขึ้นในระบบงานบัญชีแยกประเภท (GL) ในระบบ GFMS เพื่อให้รองรับความต้องการในการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐลักษณะพิเศษรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐตามกรอบการจัดทำงบการเงินรวมของแผ่นดิน แต่มีการบันทึกข้อมูลในรหัสหน่วยงานนั้นในระบบ GFMS ด้วยเมื่อมีการทำรายการกับกรมบัญชีกลางในรหัสหน่วยงาน 9999 เช่น รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร แม้ว่าโดยทั่วไปบัญชีแยกประเภทที่แสดงไว้ในผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐนี้จะเปิดให้ใช้กับหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง แต่บัญชีแยกประเภทบางรายการถูกเปิดไว้ให้ใช้เฉพาะกับหน่วยงานบางแห่งหรือบางกลุ่มเท่านั้น เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและลักษณะการดำเนินงานแตกต่างจากหน่วยงานอื่น

โดยทั่วไป หากบัญชีใดมีการจำกัดสิทธิการใช้งานจะมีการระบุไว้ในคำอธิบายบัญชีนั้นด้วย แต่จะไม่ได้ระบุไว้สำหรับบัญชีที่ระบบบันทึกโดยอัตโนมัติ หน่วยงานแห่งหนึ่งอาจไม่จำเป็นต้องใช้บัญชีแยกประเภททุกบัญชีตามที่กำหนดไว้ในผังบัญชีนี้ แต่ควรเลือกใช้บัญชีแยกประเภทให้เหมาะสมกับลักษณะของรายการที่เกิดขึ้น

นอกจากการจำกัดสิทธิการใช้งานบัญชีแยกประเภทบางรายการสำหรับบางหน่วยงานแล้ว บัญชีแยกประเภทที่เปิดให้ใช้งานได้สำหรับหน่วยงานทุกแห่งโดยทั่วไป อาจมีข้อจำกัดในการใช้งานเมื่อมีการเลือกใช้บัญชีนั้นกับคำสั่งงานที่ทำให้เกิดการบันทึกบัญชีในประเภทเอกสาร (Document Type) บางชนิดในระบบ GFMS ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีผิดประเภทโดยไม่ตั้งใจ ตัวอย่างเช่น ประเภทเอกสาร JR เป็นการบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หากมีการระบุรหัสบัญชีอื่นนอกจากกลุ่มเงินสดเพื่อบันทึกรายการก็จะไม่สามารถทำได้ ประเภทเอกสาร JV เป็นการบันทึกรายการปรับปรุงทั่วไปในบัญชีใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด หากมีการระบุรหัสบัญชีกลุ่มเงินสด เพื่อบันทึกรายการก็จะไม่สามารถทำได้เช่นกัน หรือประเภทเอกสารบางชนิดสร้างขึ้นเพื่อใช้เฉพาะกับรายการเดียวเท่านั้น เช่น ประเภทเอกสาร JM เป็นการบันทึกรายการปรับปรุงวัสดุคงเหลือสิ้นงวด ดังนั้น จะไม่สามารถระบุรหัสบัญชีอื่นใดได้นอกจากวัสดุคงเหลือ และค่าวัสดุเท่านั้น เป็นต้น

ในคำนิยามของบัญชีแยกประเภทแต่ละรายการ จะระบุถึงลักษณะพิเศษของบัญชีไว้ด้วยในการเลือกใช้งานบัญชีแยกประเภท หน่วยงานจำเป็นต้องทราบว่าบัญชีที่ใช้มีลักษณะพิเศษอย่างไรหรือไม่เพื่อการใช้งานบัญชีได้อย่างถูกต้อง เช่น การใช้คำสั่งงานเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีย้อนหลังหน่วยงานต้องเลือกใช้คำสั่งงานให้สอดคล้องกับบัญชีที่ต้องการปรับปรุง ลักษณะพิเศษดังกล่าว ได้แก่

๑. บัญชีที่เป็นรายการเปิด (Open item) ซึ่งต้องมีการจับคู่หักล้างเพื่อปรับสถานะคงค้างของรายการเมื่อได้บันทึกหักบัญชีแยกประเภทแล้ว โดยลักษณะปกติของบัญชีเหล่านี้จะถูกบันทึกรายการหักไว้ชั่วคราวเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นก็จะมีรายการหักบัญชีนั้นออกไป เช่น บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง เป็นต้น

๒. บัญชีกระทบยอด (Reconciliation account) ซึ่งมีการเก็บรายละเอียดบัญชีรายตัวไว้ในระบบด้วย หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการในบัญชีกระทบยอดโดยตรง แต่ระบบจะบันทึกบัญชีให้โดยเชื่อมโยงจากรหัสบัญชีย่อยรายตัวที่หน่วยงานเป็นผู้บันทึก ซึ่งมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรหัสบัญชีย่อยกับบัญชีแยกประเภทไว้ในระบบก่อนแล้ว เช่น บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก เป็นต้น

๓. บัญชีที่ระบบบันทึกโดยอัตโนมัติ ซึ่งเกิดจากการบันทึกรายการระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับกรมบัญชีกลาง ในรหัสหน่วยงาน 9999 เป็นบัญชีในกลุ่มรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานทั้งหมด ระบบไม่เปิดให้หน่วยงานบันทึกบัญชีนี้โดยตรง แต่ระบบจะบันทึกบัญชีให้โดยอัตโนมัติ ในรหัสหน่วยงาน 9999 พร้อมกันกับบัญชีตรงกันข้าม ในรหัสหน่วยงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่มีการทำรายการกับกรมบัญชีกลาง เช่น บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล เป็นต้น

๔. บัญชีระหว่างกัน BP (Business partner) ซึ่งใช้บันทึกรายการที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน รวมทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับกรมบัญชีกลาง ในรหัสหน่วยงาน 9999 บัญชีเหล่านี้จะถูกนำมาตัดรายการระหว่างกันในการจัดทำงบการเงินรวม ในผังบัญชีระบุรหัสย่อไว้เป็นบัญชี BP เช่น บัญชีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน และบัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน เมื่อมีการบันทึกบัญชีระหว่างกันจะต้องระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading partner) ด้วย ซึ่งเป็นรหัสหน่วยงาน ๔ หลัก ในระบบ GFMS ของหน่วยงานที่ทำรายการ

กับหน่วยงานผู้บันทึกรายการบัญชีระหว่างกันนี้มีทั้งแบบที่หน่วยงานต้องบันทึกรหัสหน่วยงานคู่ค้าด้วยตนเอง หรือแบบที่ระบบบันทึกให้โดยอัตโนมัติ

ในการเลือกใช้บัญชีแยกประเภทให้เหมาะสมกับรายการที่เกิดขึ้น หน่วยงานควรพิจารณาจากคำอธิบาย ความหมายของบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในคำอธิบายความหมายของบัญชีบางรายการมีการให้ตัวอย่างรายการ ที่ควรบันทึกในบัญชีนั้นไว้ อย่างไรก็ตาม หากเกิดรายการที่ไม่มีระบุไว้ในตัวอย่าง หน่วยงานควรใช้การเทียบเคียง กับตัวอย่างที่คล้ายคลึงกันเพื่อการเลือกใช้บัญชี นอกจากนี้ ในการใช้งานบัญชีระหว่างกันภายในกรมเดียวกัน ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้กับหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมเดียวกันที่มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น หน่วยงานต้องจัดให้มีการควบคุม ภายในหน่วยงานให้มีการบันทึกบัญชีระหว่างกันทั้ง ๒ หน่วย ที่มีรายการระหว่างกันด้วยยอดที่ตรงกันตลอดเวลา และเมื่อมีการจัดทำงบการเงิน บัญชีเหล่านี้จะถูกหักกลับเป็นศูนย์ ได้แก่ ลูกหนี้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual) กับบัญชีเจ้าหนี้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual) และบัญชีรายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)

บัญชีแยกประเภทในผังบัญชีมาตรฐานที่มีความถี่ในการถูกเรียกใช้งานมากที่สุดคือบัญชีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีประเด็นบางอย่างเกี่ยวกับการใช้งานที่ควรกล่าวถึงคือ การจัดกลุ่มบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายบางรายการ ในผังบัญชีอาจไม่ตรงกันกับการจำแนกประเภทรายจ่ายเพื่อการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น เงินตอบแทน พิเศษของผู้ที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น และค่าล่วงเวลา (ผู้บริหารและหน่วยงาน) ในผังบัญชีจัดอยู่ในกลุ่มเงินเดือน และค่าจ้าง ภายใต้กลุ่มค่าใช้จ่ายบุคลากร ในขณะที่รายจ่ายสองรายการนี้ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ในงบดำเนินงาน ดังนั้น ในการบันทึกรายการเบิกจ่ายควรพิจารณาเลือกบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายแยกจากการพิจารณา ระบุรหัสเกี่ยวกับงบประมาณที่ขอเบิก โดยเลือกบัญชีค่าใช้จ่ายตามรายการในผังบัญชีที่ระบุชื่อและคำอธิบาย ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมากที่สุด และเลือกรหัสเกี่ยวกับงบประมาณที่ขอเบิกตามที่สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางกำหนดให้ใช้ในระบบ GFMS นอกจากนี้ แม้ว่าบัญชีค่าใช้จ่ายโดยส่วนใหญ่จะระบุชื่อไว้ตามลักษณะ ของรายการที่เกิดขึ้น เช่น เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล ค่าไฟฟ้า แต่บัญชีค่าใช้จ่ายบางรายการจะระบุชื่อไว้ตามกิจกรรม ซึ่งอาจครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลายลักษณะ เช่น การพัฒนาบุคลากร อาจมีค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ ค่าจัดอาหารเลี้ยง ค่าวัสดุต่างๆ ค่าใช้จ่ายตอบแทนให้วิทยากร เป็นต้น ดังนั้น ในการเลือกใช้บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินเป็นหลักกว่าใช้ในกิจกรรมใด หากวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินสอดคล้อง กับชื่อบัญชีใดในผังบัญชีควรเลือกใช้บัญชีนั้น เช่น การจ้างพิมพ์หรือจ้างถ่ายสำเนาเอกสาร หากใช้เอกสารนั้น เพื่อประกอบการฝึกอบรม ควรเลือกบัญชีค่าใช้จ่ายฝึกอบรม หากใช้เอกสารนั้นเพื่อการเตรียมการประชุม ควรเลือกบัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม หรือหากใช้เอกสารนั้น เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจ ที่ถูกต้องควรเลือกบัญชีค่าประชาสัมพันธ์

ดังได้กล่าวแล้วว่าผังบัญชีมาตรฐานกำหนดขึ้นเพื่อรองรับการจัดทำงบการเงินเป็นหลัก ข้อมูลบัญชีแยกประเภทตามผังบัญชีแต่เพียงอย่างเดียวจึงไม่อาจสนองความต้องการข้อมูลที่หลากหลายได้ทั้งหมด ในบางกรณีข้อมูลที่บัญชีแยกประเภทไม่ตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูล ระบบ GFMS อาจมีข้อมูลที่ตรงกับความต้องการอยู่ในระบบงานต่างๆ แต่หากไม่มี หน่วยงานจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการเฉพาะไว้ต่างหากด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลโดยครบถ้วน

การพัฒนาผังบัญชีในอนาคต

ผังบัญชีมาตรฐานมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นระยะโดยตลอดจนเป็น Version 2560 ในฉบับนี้ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมา และเป็นที่แน่นอนว่าสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานในภาครัฐจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้ขอบเขตและรูปแบบการดำเนินงานรวมทั้งขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป และมีผลต่อความต้องการข้อมูลเพื่อการรายงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่ผังบัญชีมาตรฐานเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งในการจัดเก็บข้อมูลย่อมทำให้ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ความต้องการใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนในอนาคตเป็นระยะเมื่อมีความจำเป็นเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในระบบ GFMS โดยกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้หน่วยงานทราบต่อไป

ผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMS Version 2560										
รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
1	0	00	00	00	00	1. บัญชีสินทรัพย์				
1	1	00	00	00	00	1.1 บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียน				
1	1	01	00	00	00	1.1.1 บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
1	1	01	01	00	00	1.1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ				
1	1	01	01	01	01	บัญชีเงินสดในมือ				หมายถึง เงินที่หน่วยงานถือไว้ในรูปของธนบัตร เหรียญกษาปณ์ ดราฟต์ ธนาณัติ เช็ค
1	1	01	01	01	03	บัญชีบัตรภาษี				หมายถึง บัตรรูปแบบหนึ่งที่ถือเสมือนเงินสด ที่รัฐออกให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ตามพ.ร.บ.ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ.2524 ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับ เงินชดเชย หรือผู้ส่งออกสามารถนำบัตรภาษีที่ได้รับไปชำระค่าภาษีอากรแทนเงินสดได้
1	1	01	01	01	04	บัญชีเงินทดรองราชการ				หมายถึง บัญชีที่ใช้คุมยอดเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลตามวงเงินที่ได้รับ ความตกลงจากกระทรวงการคลังเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ปลีกย่อยต่าง ๆ ตามระเบียบเงินทดรองราชการของกระทรวงการคลัง
1	1	01	01	01	07	บัญชีย้ายตัวเงินระหว่างทาง				หมายถึง เงินที่อยู่ระหว่างการขนย้ายระหว่างสำนักงานคลังจังหวัด หรือระหว่างสำนักงานสาขาของกรมธนารักษ์ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	01	01	08	บัญชีเงินสด ณ คลังจังหวัด				หมายถึง เงินสดของรัฐบาลซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่สำนักงานคลังจังหวัดไว้เพื่อ ภารกิจการจ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	01	01	09	บัญชีบัตรภาษีระหว่างทาง				หมายถึง บัญชีเพื่อปรับปรุงยอดบัตรภาษีที่ส่วนราชการผู้จัดเก็บนำส่งให้ กรมศุลกากรแล้วแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยกรมศุลกากรหรืออยู่ ระหว่างการนำส่ง ก่อนจะล้างยอดเป็นบัตรภาษีใช้สำหรับการปรับปรุง บัญชี ณ วันสิ้นปี เพื่อการจัดทำงบการเงินรวมของแผ่นดิน (ใช้เฉพาะ รหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	01	01	10	บัญชีพักเงินสดรับ				หมายถึง เงินสดรับ กรณีส่วนราชการนำข้อมูลรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ และนำส่งจากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMS โดยการ interface
1	1	01	01	01	11	บัญชีเงินสด ณ กรมธนารักษ์				หมายถึง เงินสดของแผ่นดิน ในรูปของเหรียญกษาปณ์ ที่ถือโดยกรมธนา รักษ์ (ใช้เฉพาะกรมธนารักษ์)
1	1	01	01	01	12	บัญชีพักเงินนำส่ง				หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMS แทนบัญชีพัก เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง และคลังจังหวัดทุกจังหวัด (ไม่ใช่ใน กรณี interface ข้อมูลการนำส่งเงินเข้าคลัง) บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	1	01	01	01	13	บัญชีพักรอ Clearing				หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกการนำส่งเงินด้วยเช็คธนาคารที่หน่วยงานได้รับ และนำส่งคลังจากรายการ Memo ในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อ แจ้งยอดเช็คนำฝากที่อยู่ระหว่างการรอเรียกเก็บเงิน เป็นรายการ ชั่วคราวในระหว่างที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็ค
1	1	01	01	01	14	บัญชีเช็คฝากรอเรียกเก็บ				หมายถึง เช็คธนาคารที่หน่วยงานนำส่งคลัง แต่อยู่ระหว่างรอการเรียก เก็บเงินตามเช็ค (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
1	1	01	01	01	99				บัญชีเงินสำรองเพื่อคืนภาษี	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกเงินที่มีการสำรองไว้เพื่อคืนภาษี (ใช้เฉพาะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร)
1	1	01	02	00	00				1.1.1.2 บัญชีเงินฝากคลังและสถาบันการเงิน	
1	1	01	02	01	00				1.1.1.2.1 บัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย	
1	1	01	02	01	01				บัญชีเงินฝาก ธพท.(เงินคงคลัง บัญชีที่ 1)	หมายถึง บัญชีเงินฝากกระแสรายวันในบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 (TR1) ที่กระทรวงการคลังเปิดไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เพื่อฝากเงินของรัฐบาล (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	02	01	02				บัญชีพักเงินฝาก ธพท.(เงินคงคลัง บัญชีที่ 1)	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธพท.(เงินคงคลังบัญชีที่ 1) กรมบัญชีกลางบันทึกพักไว้เมื่อมีการรับเงินเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 โดยตรงไม่ผ่านบัญชีเงินฝากด้านรับเพื่อรอกระทบยอดกับใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝาก ธพท. ซึ่งจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากธพท.(เงินคงคลัง) บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	02	01	03				บัญชีเงินฝาก ธพท.(เงินคงคลัง บัญชีที่ 2)	หมายถึง บัญชีเงินฝากกระแสรายวันในบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 (TR2) ที่กระทรวงการคลังเปิดไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เพื่อการจ่ายเงินโดยจะรับโอนเงินจากบัญชีเงินคงคลังที่ 1 เท่านั้น บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	02	02	00				1.1.1.2.2 บัญชีเงินฝากของกรมบัญชีกลาง (บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับ Cash Concentration)	
1	1	01	02	02	01				บัญชีเงินฝากสำหรับการจ่ายเงิน จาก บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 ให้ผู้ขาย	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธพท.(เงินคงคลังบัญชีที่ 2) เมื่อมีการจ่ายเงินจากคลังโดยตรงเข้าบัญชีผู้ขายของส่วนราชการ ซึ่งจะล้างไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 ภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	02	02	02				บัญชีเงินฝากสำหรับการจ่ายเงิน จาก บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 ให้ส่วนราชการ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธพท.(เงินคงคลังบัญชีที่ 2) เมื่อมีการจ่ายเงินจากคลังเข้าบัญชีส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการนำไปจ่ายต่อให้เจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิ ซึ่งจะล้างไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 ภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	02	02	03				บัญชีเงินฝากสำหรับจ่ายเงินเดือน	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธพท.(เงินคงคลังบัญชีที่ 2) เมื่อมีการจ่ายเงินจากคลังโดยตรงเป็นเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการ ซึ่งจะล้างไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 ภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	02	02	04				บัญชีเงินฝากสำหรับจ่าย บำเหน็จบำนาญ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธพท.(เงินคงคลังบัญชีที่ 2) เมื่อมีการจ่ายเงินจากคลังโดยตรงเป็นเงินบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีผู้รับบำนาญหรือทายาท ซึ่งจะล้างไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 ภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	02	02	05				บัญชีเงินฝากสำหรับจ่าย สวัสดิการ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธพท.(เงินคงคลังบัญชีที่ 2) เมื่อมีการจ่ายเงินจากคลังโดยตรงเป็นเงินค่าสวัสดิการของข้าราชการ เข้าบัญชีข้าราชการ ซึ่งจะล้างไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 ภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
1	1	01	02	03	88				บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง อำเภอเบตง	หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวัด ณ อำเภอเบตงที่เปิดไว้ ให้ส่วนราชการในอำเภอนำเงินที่ต้องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อน โอนไปเข้าบัญชีเงินคลังบัญชีที่ 1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	02	03	89				บัญชีเงินฝากธนาคารของคลัง จังหวัดบึงกาฬ	หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวัดบึงกาฬที่เปิดไว้ให้ส่วน ราชการในจังหวัดนำเงินที่ต้องส่งหรือฝากคลังมาฝากเข้าบัญชีก่อนโอนไป เข้าบัญชีเงินคลังบัญชีที่ 1 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	02	04	00				1.1.1.2.4 บัญชีพักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและคลังจังหวัด ณ ธนาคารกรุงไทย เพื่อให้ส่วนราชการนำส่งเงิน	
1	1	01	02	04	01				บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ กรมบัญชีกลาง	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง ส่วนราชการในส่วนกลางบันทึกพักไว้เมื่อนำส่งหรือนำฝากเงินเข้าบัญชี เงินฝากฯ ซึ่งจะล้งไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อกรมบัญชีกลาง กระทบยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการนำส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้ เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	02	04	02				บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ คลังจังหวัดสมุทรปราการ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวัด สมุทรปราการ ส่วนราชการในจังหวัดบันทึกพักไว้เมื่อนำส่งหรือนำฝาก เงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ ซึ่งจะล้งไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลัง กระทบยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการนำส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้ เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	02	04	03				บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ คลังจังหวัดนนทบุรี	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวัด นนทบุรี ส่วนราชการในจังหวัดบันทึกพักไว้เมื่อนำส่งหรือนำฝากเงินเข้า บัญชีเงินฝากฯ ซึ่งจะล้งไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการนำส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	02	04	04				บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ คลังจังหวัดปทุมธานี	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวัด ปทุมธานี ส่วนราชการในจังหวัดบันทึกพักไว้เมื่อนำส่งหรือนำฝากเงิน เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซึ่งจะล้งไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการนำส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	02	04	05				บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ส่วนราชการในจังหวัดบันทึกพักไว้เมื่อนำส่งหรือนำ ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ ซึ่งจะล้งไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลัง กระทบยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการนำส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้ เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	02	04	06				บัญชีพักเงินฝากธนาคารของ คลังจังหวัดอ่างทอง	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวัด อ่างทองส่วนราชการในจังหวัดบันทึกพักไว้เมื่อนำส่งหรือนำฝากเงินเข้า บัญชีเงินฝากฯ ซึ่งจะล้งไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการนำส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
1	1	01	02	04	87				บัญชีหักเงินฝากธนาคารของ คลังอำเภอสมุย	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวัด ฅ อำเภอสมุย ส่วนราชการในอำเภอบันทึกหักไว้เมื่อนำส่งหรือนำฝากเงิน เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซึ่งจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการนำส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	02	04	88				บัญชีหักเงินฝากธนาคารของ คลังอำเภอเบตง	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวัด ฅ อำเภอเบตง ส่วนราชการในอำเภอบันทึกหักไว้เมื่อนำส่งหรือนำฝากเงิน เข้าบัญชีเงินฝากฯ ซึ่งจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการนำส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	02	04	89				บัญชีหักเงินฝากธนาคารของ คลังจังหวัดบึงกาฬ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารของคลังจังหวัดบึง กาฬ ส่วนราชการในจังหวัดบันทึกหักไว้เมื่อนำส่งหรือนำฝากเงินเข้า บัญชีเงินฝากฯ ซึ่งจะล้างไปเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อคลังกระทบ ยอดรับ ใช้กรณี interface ข้อมูลการนำส่งเงินเข้าคลัง บัญชีนี้เป็น รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	01	02	05	00				1.1.1.2.5 บัญชีเงินฝากคลังและหน่วยงานภาครัฐอื่น	
1	1	01	02	05	01				บัญชีเงินฝากคลัง	หมายถึง เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานที่ฝากไว้กับ กระทรวงการคลัง ตามข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอนคืนเงินต่อ กระทรวงการคลัง เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล รหัสบัญชี 2111020101
1	1	01	02	05	02				บัญชีเงินฝากกองคลัง	หมายถึง บัญชีเงินฝากของเงินหมุนเวียนที่ฝากกับกองคลังของส่วน ราชการ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเงินรับฝากจาก เงินหมุนเวียน รหัสบัญชี 2111020102 (ใช้เฉพาะทุนหมุนเวียน)
1	1	01	02	05	03				บัญชีเงินฝากกองคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง บัญชีเงินฝากของเงินหมุนเวียนที่ฝากไว้กับส่วนราชการที่ รับผิดชอบทุนหมุนเวียนในส่วนภูมิภาคบัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเงินรับฝากจากเงินหมุนเวียน รหัสบัญชี 2111020102 (ใช้เฉพาะทุนหมุนเวียน)
1	1	01	02	05	09				บัญชีปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง	หมายถึง บัญชีปรับปรุงบัญชียอดคงเหลือเงินฝากคลังในระบบ GFMS ที่ยังไม่ถูกต้องและรอการแก้ไขเกิดจากยกยอด 1 ม.ค.,ก.พ.,มี.ค.2548
1	1	01	02	06	00				1.1.1.2.6 บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	
1	1	01	02	06	01				บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่ง คลัง	หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยมี ข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง ใช้นำฝากเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝาก คลังที่จัดเก็บได้ เพื่อรอโอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1
1	1	01	02	06	02				บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการ ชำระหนี้	หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ เพื่อ วัตถุประสงค์ในการชำระหนี้ของรัฐบาล (ใช้เฉพาะสบน.)
1	1	01	02	06	03				บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงิน งบประมาณ)	หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์ เพื่อรับเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจากคลัง

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
1	1	01	02	06	04				บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	หมายถึงบัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์ เพื่อรับเงินนอกงบประมาณที่เบิกจ่ายจากคลัง เฉพาะการเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังไว้
1	1	01	02	06	05				บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้)	หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์ เพื่อรับเงินกู้ที่เบิกจ่ายจากคลังตามโครงการที่ใช้เงินกู้ของรัฐบาล
1	1	01	02	06	06				บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชี เพื่อนำส่งคลัง	หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยมีข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อรับเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังที่จัดเก็บได้ เพื่อรอโอนไปเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ซึ่งหน่วยงานต้องบันทึกบัญชีรายละเอียดรายตัวในระบบ GFMS
1	1	01	02	08	00				1.1.1.2.8 บัญชีเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะของหน่วยงานภาครัฐ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย	
1	1	01	02	08	01				บัญชีเงินฝาก ธปท. เงินกู้เพื่อช่วยกองทุนฟื้นฟูการเงิน FIDF3	หมายถึง เงินฝากของหน่วยงานที่เปิดบัญชีไว้กับ ธปท. เพื่อรับเงินที่ได้จากการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ตาม พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน และจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF3)
1	1	01	02	08	02				บัญชีเงินฝาก ธปท. จากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ FIDF1 (เดิม บัญชีเงินฝาก ธปท. จากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้)	หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อรับเงินที่ได้จากการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตาม พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน และจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541(FIDF1)
1	1	01	02	08	03				บัญชีเงินฝาก ธปท. เพื่อรอไถ่ถอนคืนพันธบัตร	หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิดไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปไถ่ถอนต้นเงินและดอกเบี้ยพันธบัตรที่ครบกำหนดชำระคืน (ใช้เฉพาะสบน.)
1	1	01	02	08	07				บัญชีเงินฝากกองทุนเพื่อชำระต้นเงินกู้	หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิดไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ของการรับเงินจากกองทุนเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ของกองทุนฟื้นฟูฯ (ใช้เฉพาะสบน.)
1	1	01	02	08	08				บัญชีเงินฝากกองทุนสะสมเพื่อชำระต้นเงินกู้	หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิดไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ของการรับเงินจากกองทุนเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ของกองทุนฟื้นฟูฯ (ใช้เฉพาะสบน.)
1	1	01	02	08	09				บัญชีเงินฝาก ธปท.เพื่อการบริหารหนี้	หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิดไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารหนี้ (ใช้เฉพาะ สบн.)
1	1	01	02	08	10				บัญชีเงินฝาก ธปท.เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ไทยเข้มแข็ง 2555	หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิดบัญชีไว้กับ ธปท. เพื่อรับเงินที่ได้จากการกู้เงิน เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตาม พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (ใช้เฉพาะ สบн.)
1	1	01	02	08	99				บัญชีเงินฝาก ธปท. เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอื่น	หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิดไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอื่น นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น
1	1	01	02	09	00				1.1.1.2.9 บัญชีเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นๆ	
1	1	01	02	09	06				บัญชีเงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อชำระหนี้	หมายถึง บัญชีเงินฝากของหน่วยงานที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารพาณิชย์อื่น เพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศมาฝากสะสมไว้เพื่อชำระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของรัฐบาล (ใช้เฉพาะสบน.)

รหัสบัญชี							ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
1	1	01	02	09	07					บัญชีหักเงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศเพื่อชำระหนี้	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารพาณิชย์อื่น สกุลเงินต่างประเทศเพื่อชำระหนี้ หน่วยงานบันทึกเมื่อมีการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้ ซึ่งจะล้างไปลดยอดบัญชีเงินฝากฯ ในภายหลัง (ใช้เฉพาะสบน.)
1	1	01	02	09	08					บัญชีปรับมูลค่าเพื่อซื้อเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงของการซื้อเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการปรับมูลค่าเงินฝากตาม อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด (ใช้เฉพาะ สบн.)
1	1	01	03	00	00					1.1.1.3 บัญชีเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	
1	1	01	03	01	01					บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	หมายถึง เงินฝากประเภทกระแสรายวันที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินทั้งธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเอกชน เพื่อรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน
1	1	01	03	01	02					บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	หมายถึง เงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินทั้งธนาคารรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเอกชน เพื่อรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน
1	1	01	03	01	03					บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศที่สถาบันการเงิน	หมายถึง เงินฝากเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่ฝากไว้กับสถาบันการเงิน
1	1	01	03	01	04					บัญชีปรับมูลค่าเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศที่สถาบันการเงิน	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงของเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการปรับมูลค่าเงินฝากตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
1	1	01	03	01	05					บัญชีเงินลงทุนระยะสั้นที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 3 เดือน	หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนหรือจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
1	1	01	03	01	12					บัญชีเงินฝาก - Interface	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกข้อมูลเงินฝากสถาบันการเงินประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และเงินฝากประจำอายุไม่เกิน 3 เดือน จากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMS ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
1	1	01	03	01	99					บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	หมายถึง เงินฝากประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และเงินฝากประจำอายุไม่เกิน 3 เดือน ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินหรือแหล่งอื่นๆ เช่น สหกรณ์ เป็นต้น เพื่อรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (ใช้เฉพาะส่วนราชการ)
1	1	02	00	00	00					1.1.2 บัญชีลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	
1	1	02	01	00	00					1.1.2.1 ลูกหนี้เงินยืมและเงินทรองราชการ	
1	1	02	01	01	01					ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	หมายถึง จำนวนเงินในงบประมาณที่หน่วยงานจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อนำไปทรองใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับชำระคืนหรือรอการส่งคืนใช้ใบสำคัญ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	1	02	01	01	02					ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	หมายถึง จำนวนเงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อนำไปทรองใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับชำระคืนหรือรอการส่งคืนใช้ใบสำคัญ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open Item)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
1	1	02	01	01	03					บัญชีเงินตราต่างประเทศ - เพื่อโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	หมายถึง เงินตราต่างประเทศที่ส่วนราชการเบิกจากคลังเพื่อไปใช้จ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ ในกรณีที่การกู้เงินนั้นมีเงื่อนไขให้ผู้กู้ต้องตรงจ่ายเงินไปก่อนและเบิกเงินกู้คืนภายหลังตามระเบียบเงินตราต่างประเทศเพื่อตรงจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลตั้งไว้รอขอใช้จากส่วนราชการ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเงินตราต่างประเทศรับจากคลัง - โครงการเงินกู้จากต่างประเทศ รหัสบัญชี 2105010101 บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	02	01	01	04					บัญชีเงินตราต่างประเทศ - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	หมายถึง เงินตราต่างประเทศที่ส่วนราชการผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเบิกจากคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หรือสนับสนุนการช่วยเหลือในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณสำหรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินตราต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งรัฐบาลตั้งไว้รอขอใช้จากส่วนราชการ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน ((BP) กับบัญชีเงินตราต่างประเทศรับจากคลัง - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รหัสบัญชี 2105010102 เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	02	01	01	05					บัญชีเงินตราต่างประเทศ - เพื่อหน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง เงินตราต่างประเทศที่หน่วยงานที่มีสำนักงานในต่างประเทศ เบิกจากคลังเพื่อโอนเงินให้สำนักงานของตนมีเงินตราต่างประเทศไปฝากก่อนในช่วงต้นปีงบประมาณ ระหว่างที่ยังโอนเงินงบประมาณไปไม่ทันตามระเบียบเงินทุนตราต่างประเทศใช้จ่ายของส่วนราชการในต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลตั้งไว้รอขอใช้จากส่วนราชการ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน ((BP) กับบัญชีเงินตราต่างประเทศรับจากคลัง - เพื่อหน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 2105010103 เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	02	01	01	06					บัญชีเงินตราต่างประเทศ - เพื่อชำระเงินกู้รัฐบาล	หมายถึง เงินตราต่างประเทศที่ส่วนราชการผู้มีหน้าที่ชำระเงินกู้รัฐบาลเบิกจากคลังตามที่ได้รับอนุมัติ เพื่อใช้ชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลตามความจำเป็นไปก่อน ระหว่างที่ยังเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทัน ซึ่งรัฐบาลตั้งไว้รอขอใช้จากส่วนราชการ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน ((BP) กับบัญชีเงินตราต่างประเทศรับจากคลัง - เพื่อชำระเงินกู้รัฐบาล รหัสบัญชี 2105010104 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	02	01	01	07					บัญชีเงินตราต่างประเทศ-ปรับโครงสร้างหนี้	หมายถึง เงินตราต่างประเทศที่ส่วนราชการผู้มีหน้าที่บริหารหนี้ของแผ่นดิน เบิกจากคลังตามที่ได้รับอนุมัติ เพื่อใช้ปรับโครงสร้างหนี้ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินตราต่างประเทศเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน ((BP) กับบัญชีเงินตราต่างประเทศรับจากคลัง - ปรับโครงสร้างหนี้ รหัสบัญชี 2105010105 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	02	01	01	08					บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	หมายถึง บัญชีที่ใช้ในการตั้งเบิกเงินยืมที่จ่ายจากเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
1	1	02	01	01	99				บัญชีเงินตราจากรายการอื่น	หมายถึง เงินตราจากรายการอื่น นอกจากรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งรัฐบาลตั้งไว้รอชดใช้จากส่วนราชการ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเงินตราจากรายการรับจากคลังอื่น รหัสบัญชี 2105010199 บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	02	02	00	00				1.1.2.2 บัญชีเงินให้ยืม-หน่วยงานภาครัฐ	
1	1	02	02	01	01				บัญชีเงินให้ยืม - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานหนึ่งให้อีกหน่วยงานหนึ่งยืม อาจจะมีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ ในกรณีนี้จะจ่ายคืนภายใน 1 ปี บัญชีนี้เป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเงินยืม - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2106010101
1	1	02	02	01	02				บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้ยืม	หมายถึง จำนวนที่กันไว้สำหรับเงินให้ยืมที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่ตั้งขึ้น เพื่อแสดงเป็นรายการหักจากบัญชีเงินให้ยืม - หน่วยงานภาครัฐ ในงบการเงิน
1	1	02	03	00	00				1.1.2.3 บัญชีเงินให้กู้ยืม-บุคคลภายนอก	
1	1	02	03	01	01				บัญชีเงินให้กู้ยืม - รัฐวิสาหกิจ	หมายถึงจำนวนเงินที่รัฐบาลให้รัฐวิสาหกิจกู้ยืมอาจมีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ ในกรณีนี้จะจ่ายคืนภายใน 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด
1	1	02	03	01	02				บัญชีเงินให้กู้ยืม - บุคคลภายนอก	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานให้บุคคลภายนอกกู้ยืม อาจจะมีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ ในกรณีนี้จะจ่ายคืนภายใน 1 ปี
1	1	02	03	01	03				บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืม	หมายถึง จำนวนที่กันไว้สำหรับเงินให้กู้ยืมที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่ตั้งขึ้น เพื่อแสดงเป็นรายการหักจากบัญชีเงินให้กู้ยืม - รัฐวิสาหกิจ และบัญชีเงินให้กู้ยืม - บุคคลภายนอก ในงบการเงิน
1	1	02	03	01	04				บัญชีปรับมูลค่าเงินให้กู้ต่อสกุลเงินต่างประเทศ - ระยะสั้น	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ต่อในสกุลเงินต่างประเทศ ที่มีกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี ซึ่งเกิดจากการปรับมูลค่าเงินให้กู้ต่อตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
1	1	02	04	00	00				1.1.2.4 ลูกหนี้ตราสารทางการเงิน	
1	1	02	04	01	01				บัญชีลูกหนี้ตราสารอนุพันธ์	หมายถึง ยอดลูกหนี้สุทธิที่เกิดจากตราสารอนุพันธ์ เช่น สิทธิการซื้อขายทางการเงิน (Options) การซื้อขายล่วงหน้า (Futures and Forwards) การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Interest rate Swaps and Currency Swaps) ซึ่งจะครบกำหนดตามสัญญาภายใน 1 ปี
1	1	02	05	00	00				1.1.2.5 บัญชีลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	
1	1	02	05	01	01				บัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐค้างชำระค่าสินค้าและบริการ บัญชีนี้เป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101010101 และบัญชีเจ้าหนี้การค้า interface - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101010106
1	1	02	05	01	02				บัญชีลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	หมายถึง จำนวนเงินที่บุคคลภายนอกค้างชำระค่าสินค้าและบริการ

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
1	1	02	05	01	06				บัญชีรายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐค้างชำระค่าบริการ ทั้งที่ถึงกำหนดชำระแล้วหรือยังไม่ถึงกำหนดชำระแต่ได้เกิดขึ้นแล้วซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการตอนสิ้นปี บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2102040198
1	1	02	05	01	07				บัญชีรายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	หมายถึง จำนวนเงินที่บุคคลภายนอกค้างชำระค่าบริการ ทั้งที่ถึงกำหนดชำระแล้วหรือยังไม่ถึงกำหนดชำระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการตอนสิ้นปี
1	1	02	05	01	19				บัญชีลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	หมายถึง ส่วนของเงินต้นและรายได้ทางการเงินตามสัญญาเช่าการเงินที่ผู้ให้เช่าจะได้รับภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
1	1	02	05	01	23				บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะสั้น	หมายถึง จำนวนที่กันไว้สำหรับลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ รวมถึงลูกหนี้ที่เกิดจากรายการอื่นๆ ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่เพิ่มขึ้น เพื่อแสดงเป็นรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบการเงิน
1	1	02	05	01	24				บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกจำนวนเงินที่กรมบัญชีกลางเป็นลูกหนี้ เมื่ออนุมัติการขอเบิกเงินโดยวิธีจ่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน แต่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้ส่งจ่ายเงิน เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) และเป็นรายการเปิด (Open item) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ รหัสบัญชี 2116010102
1	1	02	05	01	25				บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกจำนวนเงินที่หน่วยงานผู้จัดเก็บแทนเป็นลูกหนี้หน่วยงานเจ้าของรายได้ เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อหน่วยงานจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่น และเป็นรายการเปิด (Open item) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน รหัสบัญชี 2101020106
1	1	02	05	01	27				บัญชีเงินจ่ายให้หน่วยงานย่อย	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้กับหน่วยงานย่อย ภายใต้สังกัดซึ่งไม่มีฐานะเป็นหน่วยเบิกจ่าย เพื่อไว้ใช้จ่ายในการดำเนินงาน บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	1	02	05	01	28				บัญชีเงินจ่ายให้หน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง เงินที่หน่วยงานจ่ายให้แก่หน่วยงานในสังกัดของตนเองในต่างประเทศ ซึ่งไม่มีฐานะเป็นหน่วยผู้เบิก (หน่วยงานย่อย) เพื่อให้ใช้จ่ายในการดำเนินงาน บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	1	02	05	01	29				บัญชีลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานจ่ายไป เพื่อเป็นประกันในการดำเนินการตามสัญญาให้ได้มาซึ่งสิทธิและบริการ และจะได้รับคืนเมื่อการดำเนินการตามเงื่อนไขสิ้นสุดลง เช่น จ่ายเงินประกันสัญญาที่จะได้รับคืนภายในระยะเวลา 3 เดือน เป็นต้น บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	1	02	05	01	32				บัญชีลูกหนี้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยเบิกจ่ายมีสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับชำระจากหน่วยเบิกจ่ายอีกแห่งหนึ่งภายใต้รหัสหน่วยงาน (Company Code) เดียวกัน ซึ่งหน่วยงานสามารถบันทึกได้โดยตรง

รหัสบัญชี							ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
1	1	02	05	01	93					บัญชีลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐค้างชำระแก่หน่วยงาน อันเกิดจากรายการอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101020198
1	1	02	05	01	94					บัญชีลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	หมายถึง จำนวนเงินที่บุคคลภายนอกค้างชำระแก่หน่วยงาน อันเกิดจากรายการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
1	1	03	00	00	00					1.1.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	
1	1	03	02	00	00					1.1.3.2 บัญชีลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	
1	1	03	02	01	10					บัญชีเงินรอรับคืน	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกจำนวนเงินที่หน่วยงานรอเรียกคืนจากการจ่ายเงินที่เบิกจากคลังไปเกินจำนวนที่ต้องจ่ายจริงและจะนำส่งคลังเป็นประเภทเงินเบิกเกินส่งคืน บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	1	03	02	01	11					บัญชีเงินจ่ายล่วงหน้า	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานจ่ายล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญา (ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง) ตามเงื่อนไขในสัญญา ก่อนที่คู่สัญญาจะเริ่มปฏิบัติงานจริงตามสัญญา บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	1	03	02	01	12					บัญชีลูกหนี้ความรับผิดทางแพ่ง	หมายถึง จำนวนเงินที่บุคคลภายนอกเป็นหนี้หน่วยงาน เนื่องจากทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของทางราชการ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	1	03	02	01	13					บัญชีรายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกปรับปรุงรายการสิ้นปี ซึ่งเกิดจากการที่หน่วยงานจัดเก็บรายได้แผ่นดินแล้ว แต่ยังไม่ได้นำส่งคลัง ณ วันที่ออกงบการเงิน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง รหัสบัญชี 2104010101 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
1	1	03	02	01	15					บัญชีลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	หมายถึง จำนวนเงินที่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของหน่วยงาน ค้างชำระค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงาน ซึ่งเกิดจากการกระทำละเมิดตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยมีกำหนดชำระภายใน 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	1	04	00	00	00					1.1.4 บัญชีเงินลงทุนระยะสั้น	
1	1	04	01	00	00					1.1.4.1 บัญชีเงินลงทุนระยะสั้น	
1	1	04	01	01	00					1.1.4.1.1 บัญชีเงินฝากประจำ	
1	1	04	01	01	01					บัญชีเงินฝากประจำ	หมายถึง เงินฝากประจำที่ฝากไว้กับสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขการฝากประจำที่มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
1	1	04	01	01	03					บัญชีเงินฝากประจำที่สถาบันการเงินในต่างประเทศ	หมายถึง เงินฝากประจำที่ฝากไว้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขการฝากประจำที่มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
1	1	04	01	01	04					บัญชีเงินฝากประจำ - Interface	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกข้อมูลเงินฝากประจำที่สถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขการฝากประจำที่มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี จากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMS ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
1	1	04	01	01	99					บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว	หมายถึง เงินฝากประจำที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินหรือแหล่งอื่นๆ โดยมีเงื่อนไขการฝากประจำที่มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (ใช้เฉพาะกับส่วนราชการ)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี			คำอธิบาย	
1	1	04	01	02	00				1.1.4.1.2 บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้	
1	1	04	01	02	01				บัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้า	หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด เช่น ตัวเงินคลัง ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าโดยคาดว่าจะครบกำหนด หรือถูกขาย หรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
1	1	04	01	02	02				บัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขายระยะสั้น	หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด เช่น ตัวเงินคลัง ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าและตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนด โดยคาดว่าจะครบกำหนด หรือถูกขาย หรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
1	1	04	01	02	05				บัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนดระยะสั้น	หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด เช่น ตัวเงินคลัง ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นที่หน่วยงานตั้งใจจะถือตราสารดังกล่าวไปจนครบกำหนด โดยคาดว่าจะครบกำหนด หรือถูกขาย หรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
1	1	04	01	03	00				1.1.4.1.3 บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุน	
1	1	04	01	03	01				บัญชีเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อค้า	หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่หน่วยงานถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ เพื่อหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์
1	1	04	01	03	02				บัญชีเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อขายระยะสั้น	หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่ไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าโดยคาดว่าจะครบกำหนด หรือถูกขาย หรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
1	1	04	01	03	03				บัญชีเงินลงทุนทั่วไประยะสั้น	หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือหลักทรัพย์เพื่อขาย โดยคาดว่าจะครบกำหนด หรือถูกขาย หรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
1	1	04	01	04	00				1.1.4.1.4 บัญชีค่าเผื่อการประเมินมูลค่าการลงทุน	
1	1	04	01	04	01				บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้า	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้า ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
1	1	04	01	04	02				บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขายระยะสั้น	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขายระยะสั้น ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
1	1	04	01	04	03				บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อค้า	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อค้า ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี			คำอธิบาย	
1	1	04	01	04	04				บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อขายระยะสั้น	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อขายระยะสั้น ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
1	1	04	01	04	05				บัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขายระยะสั้น	หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าที่สะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขายระยะสั้น เมื่อราคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
1	1	04	01	04	06				บัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดระยะสั้น	หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าที่สะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดระยะสั้น เมื่อราคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
1	1	04	01	04	07				บัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อขายระยะสั้น	หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าที่สะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อขายระยะสั้น เมื่อราคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
1	1	04	01	04	08				บัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไประยะสั้น	หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าที่สะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของเงินลงทุนทั่วไประยะสั้น เมื่อราคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
1	1	04	02	00	00				1.1.4.2 เงินลงทุนอื่น	
1	1	04	02	01	01				บัญชีเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์	หมายถึง เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่หน่วยงานถือไว้ที่คาดว่าจะครบกำหนดหรือถูกขายหรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
1	1	04	02	01	99				บัญชีเงินลงทุนอื่น	หมายถึง เงินลงทุนอื่น นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งคาดว่าจะครบกำหนดหรือถูกขายหรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
1	1	05	00	00	00				1.1.5 บัญชีสินค้าและวัสดุคงเหลือ	
1	1	05	01	01	01				บัญชีวัตถุดิบ	หมายถึง สินค้าที่ซื้อหรือได้มา เพื่อใช้เป็นส่วนผสมหรือส่วนประกอบอันสำคัญในการทำหรือผลิตสินค้าสำเร็จรูป
1	1	05	01	01	02				บัญชีสินค้าระหว่างผลิต	หมายถึง สินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตบางส่วนแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้นจนเป็นสินค้าสำเร็จรูป และยังคงผ่านขั้นตอนที่เหลือตามกระบวนการผลิตซึ่งค้างอยู่เมื่อสิ้นงวดที่รายงาน
1	1	05	01	01	03				บัญชีสินค้าสำเร็จรูป	หมายถึง สินค้าที่ผลิตเสร็จจนเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วซึ่งมีไว้เพื่อขายรวมทั้งสินค้าสำเร็จรูปที่ซื้อมาเพื่อขาย
1	1	05	01	01	05				บัญชีวัสดุคงคลัง	หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพจะใช้หมดเปลืองสิ้นไป ไม่คงสภาพเดิม ไม่คงทนถาวร มีอายุการใช้งานสั้น ตามสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือเสี่ยงต่อการสูญหายได้ง่าย ซึ่งมีไว้ใช้ในการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อขาย หน่วยงานต้องระบุรหัสหมวดพัสดุทุกครั้งที่บันทึก
1	1	05	01	01	10				บัญชีวัสดุคงคลัง - Interface	หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพจะใช้หมดเปลืองสิ้นไป ไม่คงสภาพเดิม ไม่คงทนถาวร มีอายุการใช้งานสั้น หรือตามสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้เสี่ยงต่อการสูญหายได้ง่าย ซึ่งมีไว้ใช้ในการดำเนินงานตามปกติของหน่วยงาน โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อขาย หน่วยงานไม่ต้องระบุรหัสหมวดพัสดุในการบันทึก (ไม่เปิดให้ใช้แก่ส่วนราชการทั่วไป)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
1	1	06	00	00	00				1.1.6 บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
1	1	06	01	01	03				บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนในงวดบัญชีปัจจุบันหรืองวดบัญชีก่อนสำหรับบริการที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคต และจะใช้หมดไปในระยะเวลาอันสั้น
1	1	06	01	01	06				บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกตั้งเบิกเงินโดยตรงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แทนการบันทึกค่าใช้จ่ายตามปกติ เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายขณะที่ตั้งเบิก ซึ่งจะล้างไปเป็นค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	1	06	01	01	07				บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - หน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกตั้งเบิกเงินโดยตรงค่าใช้จ่ายของส่วนราชการในต่างประเทศ แทนการบันทึกค่าใช้จ่ายตามปกติ เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายขณะที่ตั้งเบิก ซึ่งจะล้างไปเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	1	06	01	01	08				บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - โครงการเงินกู้ต่างประเทศ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกตั้งเบิกเงินโดยตรงเพื่อโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ แทนการบันทึกค่าใช้จ่ายตามปกติ เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายขณะที่ตั้งเบิก ซึ่งจะล้างไปเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย ตามที่เกิดขึ้นจริงในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	1	06	01	01	10				บัญชีดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า - ตัวเงินคลัง	หมายถึง ส่วนลดที่ถูกหักจากเงินที่ได้รับจากการออกตราสารหนี้ระยะสั้นในรูปตัวเงินคลังของรัฐบาล (ใช้เฉพาะ สบน.)
1	1	06	01	01	12				บัญชีใบสำคัญรองจ่าย	หมายถึง บัญชีพักที่หน่วยงานตั้งไว้เมื่อมีการจ่ายเงินที่รับมาจากหน่วยงานอื่น และหน่วยงานจะบันทึกล้างเมื่อหน่วยงานขอใช้ใบสำคัญให้หน่วยงานเจ้าของเงิน
1	1	06	01	01	13				บัญชีพักรับ/จ่ายเงิน กรณีบริหารหนี้ แบบไม่มีตัวเงิน	หมายถึง บัญชีที่หน่วยงานใช้บันทึกเมื่อหน่วยงานก่อนหน้าที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศเพื่อนำมาปรับโครงสร้างหนี้สินที่เป็นเงินกู้โครงการสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะล้างออกเมื่อมีการจ่ายชำระหนี้สิน บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
1	1	06	01	01	99				บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	หมายถึง สินทรัพย์ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
1	2	00	00	00	00				1.2 บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
1	2	01	00	00	00				1.2.1 บัญชีลูกหนี้ - ระยะยาว	
1	2	01	01	00	00				1.2.1.1 บัญชีลูกหนี้เงินตราของราชการ - ระยะยาว	
1	2	01	01	01	01				บัญชีเงินตราของราชการ - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	หมายถึง เงินตราของราชการที่ส่วนราชการเบิกจากคลังเพื่อไปใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสำนักงานตามระเบียบเงินตราของราชการของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะคืนคลังเมื่อหมดความจำเป็นต้องใช้ต่อไป บัญชีนี้เป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเงินตราของราชการรับจากคลัง - เพื่อกำหนดดำเนินงาน รหัสบัญชี 2202010101 เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี			คำอธิบาย		
1	2	01	02	00	00			1.2.1.2 บัญชีเงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ			
1	2	01	02	01	01			บัญชีเงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานให้หน่วยงานภาครัฐกู้ยืม อาจจะมี ดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ ในกรณีนี้จะจ่ายคืนภายหลัง 1 ปี บัญชีนี้ ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2203010101		
1	2	01	02	01	03			บัญชีพักเงินให้ยืม/เงินให้กู้	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณจากคลังเพื่อ ให้ยืมหรือให้กู้แก่หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ก่อนที่จะล้างรายการ เพื่อบันทึกรายละเอียดเงินให้ยืม/เงินให้กู้ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการ เปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)		
1	2	01	03	00	00			1.2.1.3 บัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลภายนอก			
1	2	01	03	01	01			บัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยาว - รัฐวิสาหกิจ	หมายถึง จำนวนเงินที่รัฐบาลให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นกู้ต่อ จากเงินที่รัฐบาลกู้ยืม รวมทั้งจากเงินงบประมาณ อาจมีดอกเบี้ยหรือไม่มี ดอกเบี้ยก็ได้ ในกรณีนี้จะจ่ายคืนภายหลัง 1 ปี		
1	2	01	03	01	02			บัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลภายนอก	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานให้บุคคลภายนอกกู้ยืม อาจจะมี ดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ ในกรณีนี้จะจ่ายคืนภายหลัง 1 ปี		
1	2	01	03	01	03			บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมระยะยาว	หมายถึง จำนวนที่กันไว้สำหรับเงินให้กู้ยืมที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่ตั้งขึ้น เพื่อแสดงเป็นรายการหักจากบัญชีเงินให้ กู้ยืมระยะยาว - รัฐวิสาหกิจ และบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลภายนอก ในงบการเงิน		
1	2	01	03	01	04			บัญชีพักปรับมูลค่าเงินให้กู้ระยะ ยาว	หมายถึง บัญชีที่หน่วยงานใช้บันทึกแทนมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ ในสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการปรับมูลค่าเงินให้กู้ตามอัตรา แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด ซึ่งจะล้างไปเป็นกำไร/ขาดทุนจากอัตรา แลกเปลี่ยน		
1	2	01	03	01	05			บัญชีพักรับ/จ่ายเงิน กรณีกู้ต่อ แบบไม่มีตัวเงิน	หมายถึง บัญชีที่หน่วยงานใช้บันทึกเมื่อกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อและบันทึกดอกเบี้ยเงินให้กู้โดยแหล่งเงินกู้โอนเงิน ไปยังรัฐวิสาหกิจโดยตรง โดยที่ตัวเงินไม่ผ่านบัญชีหน่วยงานและล้างออก เมื่อครบกำหนดชำระเงินกู้โดยรัฐวิสาหกิจ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)		
1	2	01	04	00	00			1.2.1.4 บัญชีลูกหนี้ตราสารทางการเงิน			
1	2	01	04	01	01			บัญชีลูกหนี้ตราสารอนุพันธ์	หมายถึง ยอดลูกหนี้สุทธิที่เกิดจากตราสารอนุพันธ์ เช่น สิทธิการซื้อขาย ทางการเงิน (Options) การซื้อขยาล่วงหน้า(Futures and Forwards) การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน(Interest rate Swaps and Currency Swaps) ซึ่งจะครบกำหนดตามสัญญาภายหลัง 1 ปี		
1	2	01	05	00	00			1.2.1.5 บัญชีลูกหนี้อื่น - ระยะยาว			
1	2	01	05	01	16			บัญชีลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน - ระยะยาว	หมายถึง เงินต้นและรายได้ทางการเงินที่ผู้ให้เช่าจะได้รับตลอดอายุของ สัญญาเช่าการเงิน เพื่อชดเชยและตอบแทนผู้ให้เช่าสำหรับการลงทุน และบริการที่ให้		

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
1	2	01	05	01	18					บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระยะยาว	หมายถึง จำนวนที่กันไว้สำหรับลูกหนี้อื่น-ระยะยาว ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่ตั้งขึ้น เพื่อแสดงเป็นรายการหักจากบัญชีลูกหนี้อื่น - ระยะยาวในงบการเงิน
1	2	01	05	01	19					บัญชีเงินขาด/เกินบัญชี	หมายถึง จำนวนเงินที่ขาดหรือเกินบัญชี โดยยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดจากรายการใด
1	2	01	05	01	20					บัญชีเงินจ่ายล่วงหน้า - ระยะยาว	หมายถึง เงินที่หน่วยงานจ่ายเป็นค่ามัดจำให้ผู้ขายหรือคู่สัญญา ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเกิน 1 ปี
1	2	01	05	01	98					บัญชีลูกหนี้อื่นระยะยาว	หมายถึง จำนวนเงินที่บุคคลภายนอกค้างชำระแก่หน่วยงาน อันเกิดจากรายการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเกิน 1 ปี
1	2	03	00	00	00					1.2.3 บัญชีเงินลงทุนระยะยาว	
1	2	03	01	00	00					1.2.3.1 บัญชีเงินลงทุนระยะยาว	
1	2	03	01	01	00					1.2.3.1.1 บัญชีเงินฝากประจำ - ระยะยาว	
1	2	03	01	01	01					บัญชีเงินฝากประจำ - ระยะยาว	หมายถึง เงินฝากประจำที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินโดยมีเงื่อนไขการฝากประจำที่มากกว่า 1 ปี
1	2	03	01	01	03					บัญชีเงินฝากประจำสกุลเงินต่างประเทศ - ระยะยาว	หมายถึง เงินฝากประจำที่ฝากไว้เป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยมีเงื่อนไขการฝากประจำที่มากกว่า 1 ปี
1	2	03	01	01	04					บัญชีปรับมูลค่าเงินฝากประจำสกุลเงินต่างประเทศ - ระยะยาว	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงของเงินฝากประจำระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการปรับมูลค่าเงินฝากตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
1	2	03	01	01	05					บัญชีเงินฝากประจำ - Interface	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกข้อมูลเงินฝากประจำที่สถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขการฝากประจำมากกว่า 1 ปี จากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMS ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
1	2	03	01	02	00					1.2.3.1.2 บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ - ระยะยาว	
1	2	03	01	02	01					บัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขายระยะยาว	หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด เช่น ตัวเงินคลัง ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่น ที่ไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด โดยคาดว่าจะครบกำหนด หรือถูกขาย หรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินกว่า 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
1	2	03	01	02	02					บัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดระยะยาว	หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด เช่น ตัวเงินคลัง ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่น ที่หน่วยงานตั้งใจจะถือตราสารดังกล่าวไปจนครบกำหนด โดยคาดว่าจะครบกำหนด หรือถูกขาย หรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินกว่า 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
1	2	03	01	03	00					1.2.3.1.3 บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุน - ระยะยาว	
1	2	03	01	03	01					บัญชีเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อขายระยะยาว	หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด เช่น หุ้นทุน หรือหลักทรัพย์อื่น ที่ไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าโดยคาดว่าจะครบกำหนด หรือถูกขาย หรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินกว่า 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
1	2	03	01	03	02					บัญชีเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม	หมายถึง เงินลงทุนในกิจการหรือหน่วยงานซึ่งรวมถึงกิจการที่ไม่ได้ก่อตั้งในรูปบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ลงทุน (หน่วยงานภาครัฐ) อื่น
1	2	03	01	03	03					บัญชีเงินลงทุนในหน่วยงานร่วม	หมายถึง เงินลงทุนในกิจการหรือหน่วยงานซึ่งรวมถึงกิจการที่ไม่ได้ก่อตั้งในรูปบริษัทที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญของผู้ลงทุน (หน่วยงานภาครัฐ) และไม่ถือเป็นหน่วยงานที่ถูกควบคุม
1	2	03	01	03	04					บัญชีเงินลงทุนทั่วไประยะยาว	หมายถึง เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดซึ่งไม่สามารถจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือหลักทรัพย์เพื่อขาย โดยคาดว่าจะครบกำหนด หรือถูกขาย หรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินกว่า 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
1	2	03	01	04	00					1.2.3.1.4 บัญชีค่าเพื่อการประเมินมูลค่าเงินลงทุน - ระยะยาว	
1	2	03	01	04	01					บัญชีค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขายระยะยาว	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขายระยะยาว ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
1	2	03	01	04	02					บัญชีค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อขายระยะยาว	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อขายระยะยาว ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
1	2	03	01	04	03					บัญชีค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขายระยะยาว	หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าที่สะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขายระยะยาว เมื่อราคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
1	2	03	01	04	04					บัญชีค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดระยะยาว	หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าที่สะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดระยะยาว เมื่อราคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
1	2	03	01	04	05					บัญชีค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อขายระยะยาว	หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าที่สะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนเพื่อขายระยะยาว เมื่อราคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
1	2	03	01	04	06					บัญชีค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม	หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าที่สะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม เมื่อราคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
1	2	03	01	04	07					บัญชีค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในหน่วยงานร่วม	หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าที่สะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของมูลค่าเงินลงทุนในหน่วยงานร่วม เมื่อราคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
1	2	03	01	04	08					บัญชีค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไประยะยาว	หมายถึง ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าที่สะสมมาจนถึงปีบัญชีปัจจุบันของมูลค่าเงินลงทุนทั่วไประยะยาว เมื่อราคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
1	2	03	02	00	00					1.2.3.2 บัญชีเงินลงทุนระยะยาว - อื่น	
1	2	03	02	01	01					บัญชีเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์	หมายถึง เงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่หน่วยงานถือไว้ที่คาดว่าจะครบกำหนดหรือถูกขายหรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานในช่วงระยะเวลามากกว่า 1 ปี

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
1	2	03	02	01	99				บัญชีเงินลงทุนอื่น	หมายถึง เงินลงทุนอื่น นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งคาดว่าจะครบกำหนดหรือถูกขายหรือมีระยะเวลาการให้ประโยชน์แก่หน่วยงานในช่วงระยะเวลามากกว่า 1 ปี
1	2	04	00	00	00				1.2.4 บัญชีที่ดิน	
1	2	04	01	00	00				1.2.4.1 บัญชีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	
1	2	04	01	01	01				บัญชีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	หมายถึง ที่ดินที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	04	01	01	02				บัญชีพักที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกที่ดินที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	04	01	01	03				บัญชีที่ดิน - ภายใต้อสังหาริมทรัพย์	หมายถึง ที่ดินที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานซึ่งเกิดจากการทำสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าการเงิน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS
1	2	04	02	00	00				1.2.4.2 บัญชีที่ดินราชพัสดุ	
1	2	04	02	01	02				บัญชีที่ดินราชพัสดุ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกที่ดินราชพัสดุ ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (เปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ์)
1	2	04	02	01	03				บัญชีที่ดินราชพัสดুরอโอน	หมายถึง บัญชีที่หน่วยงานใช้บันทึกที่ดินเพื่อรอโอนให้กรมธนารักษ์เป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS
1	2	04	03	00	00				1.2.4.3 บัญชีที่ดิน - Interface	
1	2	04	03	01	01				บัญชีที่ดิน - Interface	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์จากข้อมูลจากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMS ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
1	2	04	04	00	00				1.2.4.4 บัญชีที่ดินไม่ระบุรายละเอียด	
1	2	04	04	01	01				บัญชีที่ดินไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เมื่อยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรกเท่านั้น แต่หน่วยงานไม่มีรายละเอียดข้อมูลหลักสินทรัพย์ที่ใช้บันทึกในระบบ
1	2	05	00	00	00				1.2.5 บัญชีอาคาร	
1	2	05	01	00	00				1.2.5.1 บัญชีอาคารเพื่อการพักอาศัย	
1	2	05	01	01	01				บัญชีอาคารเพื่อการพักอาศัย	หมายถึง อาคารโครงสร้างถาวรเพื่อการพักอาศัย รวมทั้งรายจ่ายเพื่อยืดอายุการใช้งานของอาคารหรือดัดแปลง ต่อเติมให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นกว่าเดิม เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	05	01	01	02				บัญชีพักอาคารเพื่อการพักอาศัย	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอาคารเพื่อการพักอาศัย ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	05	01	01	03				บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัยที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
1	2	05	01	01	06				บัญชีอาคารราชพัสดุ - เพื่อการพักอาศัย	หมายถึง อาคารที่ปลูกบนที่ราชพัสดุหรืออาคารที่ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อการพักอาศัย เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) (เปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ์)
1	2	05	01	01	07				บัญชีพักอาคารราชพัสดุ - เพื่อการพักอาศัย	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอาคารราชพัสดุ - เพื่อการพักอาศัย ที่ไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (เปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ์)
1	2	05	01	01	08				บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารราชพัสดุ เพื่อการพักอาศัย	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาอาคารราชพัสดุ - เพื่อการพักอาศัยที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) (เปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ์)
1	2	05	02	00	00				1.2.5.2 บัญชีอาคารสำนักงาน	
1	2	05	02	01	01				บัญชีอาคารสำนักงาน	หมายถึง อาคารโครงสร้างถาวรเพื่อใช้เป็นสำนักงานในการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งรายจ่ายเพื่อยืดอายุการใช้งานของอาคารหรือดัดแปลง ต่อเติมทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นกว่าเดิม เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	05	02	01	02				บัญชีพักอาคารสำนักงาน	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอาคารสำนักงาน ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	05	02	01	03				บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงานที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	05	02	01	04				บัญชีอาคารราชพัสดุ - สำนักงาน	หมายถึง อาคารที่ปลูกบนที่ราชพัสดุหรืออาคารที่ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อเป็นสำนักงาน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) (เปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ์)
1	2	05	02	01	05				บัญชีพักอาคารราชพัสดุ - สำนักงาน	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอาคารราชพัสดุ - สำนักงาน ที่ไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (เปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ์)
1	2	05	02	01	06				บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารราชพัสดุสำนักงาน	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาอาคารราชพัสดุ - สำนักงาน ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) (เปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ์)
1	2	05	03	00	00				1.2.5.3 บัญชีอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	
1	2	05	03	01	01				บัญชีอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	หมายถึง อาคารโครงสร้างถาวรเพื่อประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เช่น โรงงาน คลังสินค้า เป็นต้น รวมทั้งรายจ่ายเพื่อยืดอายุการใช้งานของอาคารหรือดัดแปลง ต่อเติมให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นกว่าเดิม เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	05	03	01	02				บัญชีพักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอาคารเพื่อประโยชน์อื่น ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
1	2	05	03	01	03					บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร เพื่อประโยชน์อื่น	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่นที่สะสมมาจนถึงงวด บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	05	03	01	04					บัญชีอาคาร - ภายใต้อาคารเช่า การเงิน	หมายถึง อาคารที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานซึ่ง เกิดจากการทำสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าการเงิน โดยไม่ต้องบันทึก รายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS
1	2	05	03	01	05					บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารภายใต้อาคารเช่าการเงิน	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาอาคาร - ภายใต้อาคารเช่าการเงินที่สะสมมา จนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวใน ระบบ GFMS
1	2	05	03	01	06					บัญชีส่วนปรับปรุงอาคาร	หมายถึง รายการที่เกิดจากการปรับปรุงอาคารที่หน่วยงานเช่าและ อาคารที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้ใช้โดยไม่เสียค่าเช่า ซึ่งหน่วยงานไม่ได้ เป็นผู้บันทึกบัญชีอาคาร เช่น รายการเพื่อตัดแปลงหรือตกแต่งอาคาร เช่น รายการเพื่อตัดแปลงหรือตกแต่งอาคาร ทั้งการกันห้อง ปรับปรุง ห้องใหม่ ติดตั้งครุภัณฑ์ Build in ปูพื้นอาคารใหม่ เดินงานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียด รายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	05	03	01	07					บัญชีหักส่วนปรับปรุงอาคาร	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกในระบบเมื่อมีการจ้างปรับปรุงอาคารที่ หน่วยงานเช่าและอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โดยไม่เสียค่าเช่า ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ หรือเพื่อบันทึก เป็นค่าใช้จ่ายในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	05	03	01	08					บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมส่วน ปรับปรุงอาคาร	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี ปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	05	03	01	09					บัญชีอาคารราชพัสดุเพื่อ ประโยชน์อื่น	หมายถึง อาคารที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้จัดหาประโยชน์ รวมทั้งรายการเพื่อยึดอายุการใช้งานของอาคาร หรือปรับปรุงให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นกว่าเดิม เป็นบัญชีที่เก็บ รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) (เปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ์)
1	2	05	03	01	10					บัญชีหักอาคารราชพัสดุเพื่อ ประโยชน์อื่น	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกในระบบเมื่อมีการซื้อหรือจ้างก่อสร้างอาคาร ราชพัสดุเพื่อประโยชน์อื่น หรือจัดหาอาคารมาโดยวิธีอื่น ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ หรือเพื่อบันทึก เป็นค่าใช้จ่ายในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (เปิดให้ ใช้เฉพาะกรมธนารักษ์)
1	2	05	03	01	11					บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร ราชพัสดุเพื่อประโยชน์อื่น	หมายถึง มูลค่าของการปันส่วนค่าเสื่อมสภาพของอาคารราชพัสดุเพื่อ ประโยชน์อื่นอย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้งานที่ประมาณขึ้นตั้งแต่ สินทรัพย์เริ่มใช้งานจนถึงปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวใน ระบบ (Recon A/C) (เปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ์)
1	2	05	04	00	00					1.2.5.4 บัญชีสิ่งปลูกสร้าง	
1	2	05	04	01	01					บัญชีสิ่งปลูกสร้าง	หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอาคาร แต่สร้างขึ้นมาใน บริเวณเดียวกับอาคาร เช่น ศาลา เสาธง โรงรถ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรง เพาะชำ รั้ว เป็นต้น รวมถึงรายการเพื่อตัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง อาคาร เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
1	2	05	04	01	02					บัญชีหักสิ่งปลูกสร้าง	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกสิ่งปลูกสร้าง ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	05	04	01	03					บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้างที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	05	04	01	04					บัญชีสิ่งปลูกสร้าง - ภายใต้อัตถุสัญญาเช่าการเงิน	หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ซึ่งเกิดจากการทำสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าการเงิน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS
1	2	05	04	01	05					บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - สิ่งปลูกสร้าง ภายใต้อัตถุสัญญาเช่าการเงิน	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาส่งปลูกสร้าง - ภายใต้อัตถุสัญญาเช่าการเงินที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS
1	2	05	04	01	06					บัญชีสิ่งปลูกสร้าง - ที่ราชพัสดุ	หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ปลูกบนที่ราชพัสดุหรืออาคารที่ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์ เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) (เปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ์)
1	2	05	04	01	07					บัญชีหักสิ่งปลูกสร้าง - ที่ราชพัสดุ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกในระบบเมื่อมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (เปิดให้ใช้เฉพาะกรมธนารักษ์)
1	2	05	04	01	08					บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	05	05	00	00					1.2.5.5 บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	
1	2	05	05	01	01					บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอาคารและสิ่งปลูกสร้างจากระบบของตนเอง เข้าระบบ GFMS ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
1	2	05	05	01	02					บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - interface ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
1	2	05	05	01	03					บัญชีส่วนปรับปรุงอาคาร - Interface	หมายถึง รายการที่เกิดจากการปรับปรุงอาคารที่หน่วยงานเช่าและอาคารที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้ใช้โดยไม่เสียค่าเช่า นอกเหนือจากการบำรุงรักษาให้คงสภาพ โดยหน่วยงานไม่ได้เป็นผู้บันทึกบัญชีอาคาร ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
1	2	05	05	01	04					บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร - Interface	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
1	2	05	06	00	00					1.2.5.6 บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	
1	2	05	06	01	01					บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท เมื่อยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบครั้งแรกเท่านั้น แต่หน่วยงานไม่มีรายละเอียดข้อมูลหลักสินทรัพย์ที่ใช้บันทึกในระบบ

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
1	2	05	06	01	02				บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน
1	2	05	07	00	00				1.2.5.7 บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-หน่วยงานในต่างประเทศ	
1	2	05	07	01	01				บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-หน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกอาคารและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานในต่างประเทศซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดสินทรัพย์รายตัวไว้ในระบบ GFMS (ใช้เฉพาะหน่วยงานในต่างประเทศ)
1	2	05	07	01	02				บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-หน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของอาคารและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานในต่างประเทศที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน
1	2	06	00	00	00				1.2.6 บัญชีครุภัณฑ์	
1	2	06	01	00	00				1.2.6.1 บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน	
1	2	06	01	01	01				บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน	หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน โต๊ะประชุม ตู้เก็บเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลมระบายอากาศ กล้องวงจรปิด ตู้นิรภัย ตู้เหล็ก ตู้ไม้ โต๊ะหมู่บูชา ชุดรับแขก เครื่องโทรสาร เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	01	01	02				บัญชีพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์สำนักงาน ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	06	01	01	03				บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงานที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	02	00	00				1.2.6.2 บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	
1	2	06	02	01	01				บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	หมายถึง อุปกรณ์และยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ทั้งที่ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของหรือคน เช่น รถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ เรือ เครื่องบิน เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	02	01	02				บัญชีพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	06	02	01	03				บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	03	00	00				1.2.6.3 บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
1	2	06	03	01	01				บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	หมายถึง อุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตและควบคุมกระแสไฟฟ้า และเกี่ยวกับการรับ - ส่งคลื่นวิทยุ เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องรับส่งวิทยุ เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	03	01	02				บัญชีพัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
1	2	06	03	01	03				บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	04	00	00				1.2.6.4 บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
1	2	06	04	01	01				บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	หมายถึง ครุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอบรม ถ่ายทอด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ จอรับภาพ โทรทัศน์ เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	04	01	02				บัญชีพักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	06	04	01	03				บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	05	00	00				1.2.6.5 บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร	
1	2	06	05	01	01				บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร	หมายถึง ครุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม เช่น รถไถ รถแทรกเตอร์ เครื่องพ่นยา เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องนวดธัญพืช เครื่องสูบน้ำ เครื่องขัง เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	05	01	02				บัญชีพักครุภัณฑ์การเกษตร	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์การเกษตร ผ่านระบบ Web online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	06	05	01	03				บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตรที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	06	00	00				1.2.6.6 บัญชีครุภัณฑ์โรงงาน	
1	2	06	06	01	01				บัญชีครุภัณฑ์โรงงาน	หมายถึง ครุภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงาน เช่น แท่นพิมพ์ เครื่องทำเหรียญกษาปณ์ เครื่องตีตราและอัดแบบ เครื่องจักรกล เครื่องกลั่น เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	06	01	02				บัญชีพักครุภัณฑ์โรงงาน	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์โรงงาน ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	06	06	01	03				บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์โรงงานที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	07	00	00				1.2.6.7 บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
1	2	06	07	01	01				บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง	หมายถึง ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น เครื่องกระทุ้งดิน เครื่องเชื่อมโลหะ เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องพ่นสี รถบด รถตักดิน เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	07	01	02				บัญชีพักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ก่อสร้าง ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
1	2	06	07	01	03				บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ก่อสร้างที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี ปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	08	00	00				1.2.6.8 บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ	
1	2	06	08	01	01				บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ	หมายถึง ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการสำรวจ เช่น กล้องส่องทางไกล เครื่องเจาะ สำรวจ กล้องวัดมุม เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	08	01	02				บัญชีพักครุภัณฑ์สำรวจ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์สำรวจ ผ่านระบบ Web Online หรือ ยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	06	08	01	03				บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์สำรวจ	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำรวจที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชี ปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	09	00	00				1.2.6.9 บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	
1	2	06	09	01	01				บัญชีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	หมายถึง ครุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการทดลองค้นคว้าวิจัยและปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์และการปฏิบัติทางการแพทย์ เช่น เครื่องตรวจหัวใจ เครื่องตรวจตา เครื่องตรวจเม็ดเลือด เตียงคนไข้ รัถัญ เครื่องวัดความ กดอากาศ เครื่องตรวจสอบมาตรฐานไฟฟ้า เครื่องวัดความถี่ เครื่อง ตรวจสอบคุณภาพน้ำ เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมี กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	09	01	02				บัญชีพักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้ เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	06	09	01	03				บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ที่สะสม มาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	10	00	00				1.2.6.10 บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
1	2	06	10	01	01				บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	หมายถึง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้ง โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์สำหรับ ระบบเครือข่าย เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	10	01	02				บัญชีพักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	06	10	01	03				บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่สะสมมาจนถึงงวด บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	11	00	00				1.2.6.11 บัญชีครุภัณฑ์การศึกษา	
1	2	06	11	01	01				บัญชีครุภัณฑ์การศึกษา	หมายถึง ครุภัณฑ์การศึกษา ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการเรียน การสอน เช่น โต๊ะนักเรียน เก้าอี้นักเรียน หุ่นจำลอง เป็นต้น เป็นบัญชีที่ เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
1	2	06	11	01	02					บัญชีพักครุภัณฑ์การศึกษา	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์การศึกษา ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	06	11	01	03					บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การศึกษาที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	12	00	00					1.2.6.12 บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
1	2	06	12	01	01					บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	หมายถึง ครุภัณฑ์ประเภทงานบ้านงานครัว เช่น เครื่องกรองน้ำ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เตารอบ เตาก๊าซ เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	12	01	02					บัญชีพักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	06	12	01	03					บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	13	00	00					1.2.6.13 บัญชีครุภัณฑ์กีฬา	
1	2	06	13	01	01					บัญชีครุภัณฑ์กีฬา	หมายถึง ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อการออกกำลังกายและฝึกซ้อม การแข่งกีฬา เช่น โตะปิงปอง จักรยานออกกำลังกาย เหล็กยกน้ำหนัก เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	13	01	02					บัญชีพักครุภัณฑ์กีฬา	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์กีฬา ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	06	13	01	03					บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์กีฬาที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	14	00	00					1.2.6.14 บัญชีครุภัณฑ์ดนตรี	
1	2	06	14	01	01					บัญชีครุภัณฑ์ดนตรี	หมายถึง ครุภัณฑ์เพื่อใช้บรรเลงและฝึกซ้อมดนตรี เช่น เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	14	01	02					บัญชีพักครุภัณฑ์ดนตรี	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ดนตรี ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	06	14	01	03					บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ดนตรี	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ดนตรีที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	15	00	00					1.2.6.15 บัญชีครุภัณฑ์สนาม	
1	2	06	15	01	01					บัญชีครุภัณฑ์สนาม	หมายถึง ครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น เต็นท์ ถูนอน เพลเตียงสนาม เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
1	2	06	15	01	02					บัญชีหักครุภัณฑ์สนาม	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์สนามผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	06	15	01	03					บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สนามที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	16	00	00					1.2.6.16 บัญชีครุภัณฑ์อื่น	
1	2	06	16	01	01					บัญชีครุภัณฑ์อื่น	หมายถึง ครุภัณฑ์ประเภทอื่น ที่ไม่ได้จำแนกไว้ข้างต้น เช่น อวูรบิน เสื่อเกราะกันกระสุน เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	16	01	02					บัญชีหักครุภัณฑ์อื่น	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์อื่น ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	06	16	01	03					บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์อื่นที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	06	16	01	04					บัญชีครุภัณฑ์ - ภายใต้อสังหาริมทรัพย์	หมายถึง ครุภัณฑ์ทุกประเภทที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ซึ่งเกิดจากการทำสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าการเงิน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS
1	2	06	16	01	05					บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ภายใต้อสังหาริมทรัพย์	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ - ภายใต้อสังหาริมทรัพย์ ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS
1	2	06	17	00	00					1.2.6.17 บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	
1	2	06	17	01	01					บัญชีครุภัณฑ์ - Interface	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์จากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMS ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
1	2	06	17	01	02					บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ - interface ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
1	2	06	18	00	00					1.2.6.18 บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	
1	2	06	18	01	01					บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ทุกประเภท เมื่อยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบครั้งแรกเท่านั้น แต่หน่วยงานไม่มีรายละเอียดข้อมูลหลักสินทรัพย์ที่ใช้บันทึกในระบบ
1	2	06	18	01	02					บัญชีค่าเสื่อมสะสมครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน
1	2	06	19	00	00					1.2.6.19 บัญชีครุภัณฑ์-หน่วยงานในต่างประเทศ	
1	2	06	19	01	01					บัญชีครุภัณฑ์-หน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์ของหน่วยงานในต่างประเทศซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดสินทรัพย์รายตัวไว้ในระบบ GFMS (ใช้เฉพาะหน่วยงานในต่างประเทศ)
1	2	06	19	01	02					บัญชีครุภัณฑ์-หน่วยงานในต่างประเทศ - ค่าเสื่อมสะสม	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ของหน่วยงานในต่างประเทศที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี			คำอธิบาย
1	2	08	00	00	00			1.2.8 บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	
1	2	08	01	00	00			1.2.8.1 บัญชีถนน	
1	2	08	01	01	01			บัญชีถนน	หมายถึง ถนน และโครงข่ายการจราจรทางบกเพื่อใช้สำหรับสาธารณประโยชน์ เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	08	01	01	03			บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของถนนที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	08	02	00	00			1.2.8.2 บัญชีสะพาน	
1	2	08	02	01	01			บัญชีสะพาน	หมายถึง สินทรัพย์พื้นฐานที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายการจราจรทางบกในการข้ามทางเดินน้ำขนาดใหญ่ เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	08	02	01	03			บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของสะพานที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	08	03	00	00			1.2.8.3 บัญชีเขื่อน	
1	2	08	03	01	01			บัญชีเขื่อน	หมายถึง สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นขวางกั้นลำน้ำธรรมชาติที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ทั้งเพื่อการชลประทาน และเพื่อประโยชน์อื่นนอกจากการชลประทาน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	08	03	01	03			บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของเขื่อนที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	08	04	00	00			1.2.8.4 บัญชีอ่างเก็บน้ำ	
1	2	08	04	01	01			บัญชีอ่างเก็บน้ำ	หมายถึง สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานประเภทอ่างเก็บน้ำ ที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้เพื่อการชลประทาน และเพื่อการอื่นนอกจากการชลประทาน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	08	04	01	03			บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของอ่างเก็บน้ำที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	08	05	00	00			1.2.8.5 บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	
1	2	08	05	01	01			บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	หมายถึง สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น นอกเหนือจากประเภทที่ระบุข้างต้น เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	08	05	01	03			บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	08	06	00	00			1.2.8.6 บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - Interface	
1	2	08	06	01	01			บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - Interface	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานจากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMS ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
1	2	08	06	01	02			บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - Interface	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - interface ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
1	2	08	07	00	00					1.2.8.7 บัญชีโครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด	
1	2	08	07	01	01					บัญชีโครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภท เมื่อยกยอด ข้อมูลเข้าสู่ระบบครั้งแรกเท่านั้น แต่หน่วยงานไม่มีรายละเอียดข้อมูล หลักสินทรัพย์ที่ใช้บันทึกในระบบ
1	2	08	07	01	02					บัญชีโครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด - ค่าเสื่อมราคาสะสม	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของโครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียดที่สะสม มาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน
1	2	09	00	00	00					1.2.9 บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
1	2	09	01	00	00					1.2.9.1 บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์	
1	2	09	01	01	01					บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์	หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน และ ฐานข้อมูล พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ จัดทำโปรแกรม ฐานข้อมูลห้องสมุด ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ โปรแกรม Anti Virat โปรแกรม E-book โปรแกรม E-Learning เป็นต้น เป็นบัญชีที่เก็บ รายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	09	01	01	02					บัญชีพักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็น รายการเปิด (Open item)
1	2	09	01	01	03					บัญชีค่าตัดจำหน่ายสะสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์	หมายถึง ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สะสมมาจนถึงงวด บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	09	01	01	04					บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ภายใต้อัญญาเช่าทางการเงิน	หมายถึง บัญชีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ใน การดำเนินงานซึ่งเกิดจากการทำสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าการเงิน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS
1	2	09	01	01	05					บัญชีค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ภายใต้อัญญาเช่าการเงิน	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ภายใต้อัญญาเช่า การเงิน ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียด บัญชีรายตัวในระบบ GFMS
1	2	09	02	00	00					1.2.9.2 บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	
1	2	09	02	01	01					บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน นอกเหนือจากซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เช่น สิทธิการเช่า โบนัสญาติ ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น เป็นบัญชีที่ เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	09	02	01	02					บัญชีพักสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็น รายการเปิด (Open item)
1	2	09	02	01	03					บัญชีค่าตัดจำหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	หมายถึง ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ที่สะสมมาจนถึงงวด บัญชีปัจจุบัน เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	09	02	01	04					บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - ภายใต้อัญญาเช่าทางการเงิน	หมายถึง บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ใน การดำเนินงานซึ่งเกิดจากการทำสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าการเงิน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
1	2	09	02	01	05				บัญชีค่าตัดจำหน่ายสะสม - สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่าการเงิน	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS
1	2	09	03	00	00				1.2.9.3 บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	
1	2	09	03	01	01				บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMS ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
1	2	09	03	01	02				บัญชีค่าตัดจำหน่ายสะสม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface	หมายถึง ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - interface ที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
1	2	09	04	00	00				1.2.9.4 บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด	
1	2	09	04	01	01				บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกประเภท เมื่อยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบครั้งแรกเท่านั้น แต่หน่วยงานไม่มีรายละเอียดข้อมูลหลักสินทรัพย์ที่ใช้บันทึกในระบบ
1	2	09	04	01	02				บัญชีค่าตัดจำหน่ายสะสม สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง ค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียดซึ่งไม่ได้เก็บรายละเอียดไว้ในระบบ
1	2	11	00	00	00				1.2.11 บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง	
1	2	11	01	01	01				บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง	หมายถึง สินทรัพย์ถาวรทั้งประเภทที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน ที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือการพัฒนา เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
1	2	11	01	01	02				บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกงานระหว่างก่อสร้าง ผ่านระบบ Web Online หรือยังไม่ได้สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ในระบบ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	11	01	01	03				บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง - Interface	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกงานระหว่างก่อสร้างจากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMS ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
1	2	12	00	00	00				1.2.12 บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	
1	2	12	01	01	01				บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน หรืออาคาร หรือส่วนของอาคาร (ส่วนควบอาคาร) หรือทั้งที่ดินและอาคาร) ที่หน่วยงานครอบครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS
1	2	12	01	01	02				บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ค่าเสื่อมราคาสะสม	หมายถึง ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่สะสมมาจนถึงงวดบัญชีปัจจุบัน โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS
1	2	13	00	00	00				1.2.13 บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	
1	2	13	01	01	03				ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	หมายถึง รายการที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
1	2	13	01	01	04					บัญชีหักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกหักสำหรับการโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะถูกล้างไปเข้าบัญชีรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	13	01	01	05					บัญชีสินทรัพย์รอการโอน	หมายถึง สินทรัพย์ถาวรที่หน่วยงานจัดหาหรือได้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะโอนต่อไปให้แก่หน่วยงานอื่น อาจโอนไปทันทีเมื่อได้มาหรือถือไว้เป็นการดูแลสินทรัพย์ตามระยะเวลาเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อรอโอนต่อไปให้หน่วยงานอื่นเท่านั้น บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
1	2	13	01	01	99					บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	หมายถึง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น พระพุทธรูป พระสังฆฉาย รูปหล่อหรือรูปปั้นร.5 รูปภาพหรือรูปวาด โบราณราคาสูง แร่รัตนชาติ แผ่นทองคำ เป็นต้น
2	0	00	00	00	00	2. บัญชีหนี้สิน					
2	1	00	00	00	00	2.1 บัญชีหนี้สินหมุนเวียน					
2	1	01	00	00	00	2.1.1 บัญชีเจ้าหนี้					
2	1	01	01	00	00	2.1.1.1 บัญชีเจ้าหนี้การค้า					
2	1	01	01	01	01					บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบและเลือกวิธีชำระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050101
2	1	01	01	01	02					บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบและเลือกวิธีชำระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
2	1	01	01	01	03					บัญชีรับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	หมายถึง จำนวนเงินค่าสิ่งของหรือบริการที่หน่วยงานได้ตรวจรับแล้ว เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อหน่วยงานบันทึกรายการตรวจรับสินค้า บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
2	1	01	01	01	06					บัญชีเจ้าหนี้การค้า Interface - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นบัญชีที่ใช้บันทึกเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐจากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMS ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีลูกหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050101 (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
2	1	01	01	01	07					บัญชีเจ้าหนี้การค้า Interface - บุคคลภายนอก	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นบัญชีที่ใช้บันทึกเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกจากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMS ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
2	1	01	02	00	00	2.1.1.2 บัญชีเจ้าหนี้อื่น					
2	1	01	02	01	01					บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานจะต้องจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินภาษีที่ส่วนราชการจัดเก็บให้แก่ท้องถิ่น

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
2	1	01	02	01	06					บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกจำนวนเงินที่หน่วยงานเจ้าของรายได้เป็นเจ้าของหนี้หน่วยงานผู้จัดเก็บแทน เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อหน่วยงานจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่น บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน รหัสบัญชี 1102050125
2	1	01	02	01	17					บัญชีเจ้าหนี้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานเบิกจ่ายมีภาระผูกพันที่ต้องชำระแก่หน่วยเบิกจ่ายอีกแห่งหนึ่ง ภายใต้รหัสหน่วยงาน (Company Code) เดียวกัน ซึ่งหน่วยงานสามารถบันทึกได้โดยตรง
2	1	01	02	01	98					บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050193 เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
2	1	01	02	01	99					บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอก นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น
2	1	02	00	00	00					2.1.2 บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	
2	1	02	02	00	00					2.1.2.2 บัญชีดอกเบี้ยค้ำจ่าย	
2	1	02	02	01	02					บัญชีดอกเบี้ยค้ำจ่าย	หมายถึง ภาระดอกเบี้ยที่สะสมนับตั้งแต่การจ่ายชำระเงิน ณ วันถึงกำหนดครั้งสุดท้ายจนถึงวันสิ้นปี ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการตอนสิ้นปี
2	1	02	02	01	03					บัญชีดอกเบี้ยจ่ายรอดตัดชำระ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกผ่านการ run program การจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวเมื่อถึงกำหนดงดตัดชำระดอกเบี้ย บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	1	02	04	00	00					2.1.2.4 บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น	
2	1	02	04	01	01					บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	หมายถึง จำนวนเงินค่าสาธารณูปโภคที่หน่วยงานได้ใช้บริการแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการตอนสิ้นปี
2	1	02	04	01	02					บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคลากรของหน่วยงาน หรือแก่บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีการทำใบส่งซื้อสั่งจ้างในระบบและเลือกวิธีชำระเงินโดยการจ่ายผ่านบัญชีของหน่วยงานรหัสผู้ขาย (Vender A) เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
2	1	02	04	01	03					บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	หมายถึง จำนวนเงินภาษีที่หน่วยงานหักไว้จากยอดเงินที่หน่วยงานขอเบิกในระบบ เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย และรวมถึงจำนวนเงินภาษีที่หน่วยงานบันทึกหักไว้เมื่อมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล
2	1	02	04	01	04					บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งด 1	หมายถึง จำนวนเงินภาษีที่หน่วยงานหักไว้จากยอดเงินที่หน่วยงานขอเบิกในระบบเป็นเงินเดือนค่าจ้างและเงินอื่นที่ต้องหักภาษี เพื่อนำส่งตามงด. 1 เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย และรวมถึงจำนวนเงินภาษีที่หน่วยงานบันทึกหักไว้เมื่อมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
2	1	02	04	01	05				บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง จำนวนเงินภาษีที่หักไว้จากยอดเงินที่หน่วยงานขอเบิกเงินกับคลังซึ่งบันทึกและล้างออกให้โดยระบบ และรวมถึงจำนวนเงินภาษีที่หน่วยงานหักไว้เมื่อมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป็นหน่วยงานภาครัฐ
2	1	02	04	01	06				บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	หมายถึง จำนวนเงินภาษีที่หน่วยงานหักไว้จากยอดเงินที่หน่วยงานขอเบิกในระบบ เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลจ่าย และรวมถึงจำนวนเงินภาษีที่หน่วยงานบันทึกหักไว้เมื่อมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เป็นนิติบุคคล
2	1	02	04	01	10				บัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคลากรของหน่วยงานหรือแก่บุคคลอื่น โดยเป็นการจ่ายจากเงินนอกงบประมาณที่ฝ่ายธนาคารพาณิชย์ของหน่วยงาน ซึ่งไม่มีการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ
2	1	02	04	01	98				บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง จำนวนเงินค่าบริการที่หน่วยงานได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น แต่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ทั้งที่ถึงกำหนดชำระหรือยังไม่ถึงกำหนดชำระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการตอนสิ้นปี บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1102050106
2	1	02	04	01	99				บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	หมายถึง จำนวนเงินค่าบริการที่หน่วยงานได้รับบริการจากบุคคลภายนอก นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น แต่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ทั้งที่ถึงกำหนดชำระหรือยังไม่ถึงกำหนดชำระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการตอนสิ้นปี
2	1	03	00	00	00				2.1.3 บัญชีรายได้รับล่วงหน้า	
2	1	03	01	01	02				บัญชีรายได้จากเงินงบประมาณรับล่วงหน้า	หมายถึง เงินงบประมาณที่ได้รับล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับตามแผนการใช้จ่ายเงิน เช่น งบดำเนินงาน หรืองบอุดหนุนที่หน่วยงานได้รับไว้ใช้จ่าย ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากเงินงบประมาณเมื่อเกิดค่าใช้จ่าย
2	1	03	01	01	03				บัญชีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	หมายถึง จำนวนเงินค่าบริการที่หน่วยงานได้รับแล้วแต่ยังถือเป็นรายได้ในรอบบัญชีปัจจุบันไม่ได้ และจะถือเป็นรายได้ในรอบบัญชีถัดไป
2	1	03	01	01	04				บัญชีรายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า	หมายถึง เงินที่หน่วยงานได้รับล่วงหน้าจากแหล่งเงินกู้ ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้กู้ และรับผิดชอบหนี้เงินกู้ โดยที่หน่วยงานเป็นผู้ใช้จ่ายเงินเพื่อดำเนินงานตามโครงการเงินกู้ ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลเมื่อเกิดค่าใช้จ่าย
2	1	04	00	00	00				2.1.4 บัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	
2	1	04	01	01	01				บัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกปรับปรุงรายการสิ้นปี ซึ่งเกิดจากการที่หน่วยงานจัดเก็บรายได้แผ่นดินแล้ว แต่ยังไม่ได้นำส่งคลัง ณ วันที่ออกงบการเงิน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ รหัสบัญชี 1103020113

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี			คำอธิบาย	
2	1	05	00	00	00				2.1.5 บัญชีเงินทรองราชการรับจากคลัง - ระยะสั้น	
2	1	05	01	01	01				บัญชีเงินทรองราชการรับจากคลัง - เพื่อโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ	หมายถึง เงินทรองที่ส่วนราชการเบิกจากคลังเพื่อไปใช้จ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ ในกรณีที่การกู้เงินนั้นมีเงื่อนไขให้ผู้กู้ต้องทรองจ่ายเงินไปก่อนและเบิกเงินกู้คืนภายหลังตามระเบียบเงินทรองราชการเพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ โดยการรวบรวมเอกสารการจ่ายเงินส่งให้กรมบัญชีกลางเบิกชดเชยเงินทรองจากแหล่งเงินกู้ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP)กับบัญชีเงินทรองราชการ - เพื่อโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ รหัสบัญชี 1102010103
2	1	05	01	01	02				บัญชีเงินทรองราชการรับจากคลัง - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	หมายถึง เงินทรองที่ส่วนราชการผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเบิกจากคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หรือสนับสนุนการช่วยเหลือในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณสำหรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทรองราชการ เพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP)กับบัญชีเงินทรองราชการ - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รหัสบัญชี 1102010104
2	1	05	01	01	03				บัญชีเงินทรองราชการรับจากคลัง - เพื่อหน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง เงินทรองที่หน่วยงานที่มีสำนักงานในต่างประเทศ เบิกจากคลังเพื่อโอนเงินให้สำนักงานของตนมีเงินทรองจ่ายไปพลางก่อนในช่วงต้นปีงบประมาณ ระหว่างที่ยังโอนเงินงบประมาณไปไม่ทันตามระเบียบเงินทุนทรองค่าใช้จ่ายของส่วนราชการในต่างประเทศ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP)กับบัญชีเงินทรองราชการ - เพื่อหน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 1102010105
2	1	05	01	01	04				บัญชีเงินทรองราชการรับจากคลัง - เพื่อชำระเงินกู้รัฐบาล	หมายถึง เงินทรองที่ส่วนราชการผู้มีหน้าที่ชำระเงินกู้รัฐบาลเบิกจากคลังตามที่ได้รับอนุมัติ เพื่อใช้ชำระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลตามความจำเป็นไปก่อน ระหว่างที่ยังเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทัน บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) บัญชีนี้ถือเป็นรายการระหว่างกัน(BP) กับบัญชีเงินทรองราชการ - เพื่อชำระเงินกู้รัฐบาล รหัสบัญชี 1102010106 (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	1	05	01	01	05				บัญชีเงินทรองราชการรับจากคลัง-ปรับโครงสร้างหนี้	หมายถึง เงินทรองที่ส่วนราชการผู้มีหน้าที่บริหารหนี้ของแผ่นดิน เบิกจากคลังตามที่ได้รับอนุมัติ เพื่อใช้ปรับโครงสร้างหนี้ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังด้วยเงินทรองราชการเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีเงินทรองราชการ - ปรับโครงสร้างหนี้ รหัสบัญชี 1102010107 (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	1	05	01	01	99				บัญชีเงินทรองราชการรับจากคลัง - อื่น	หมายถึง เงินทรองอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ที่หน่วยงานได้รับการเบิกเงินกับคลังและอยู่ระหว่างรอการชดใช้ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP)กับบัญชีเงินทรองราชการอื่น รหัสบัญชี 1102010199

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี			คำอธิบาย
2	1	06	00	00	00			2.1.6 บัญชีเงินยืม -หน่วยงานภาครัฐ	
2	1	06	01	01	01			บัญชีเงินยืม-หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานหนึ่งยืมจากอีกหน่วยงานหนึ่ง อาจจะมี ดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ ในกรณีนี้จะจ่ายคืนภายใน 12 เดือน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีเงินให้ยืม - หน่วยงาน ภาครัฐ รหัสบัญชี 1102020101
2	1	08	00	00	00			2.1.8 ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	
2	1	08	01	01	01			บัญชีเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า การเงิน - ระยะสั้น	หมายถึง ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน- ระยะยาวที่ถึงกำหนด ชำระภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
2	1	09	00	00	00			2.1.9 บัญชีรายได้ออกรับรู้	
2	1	09	01	01	02			บัญชีรายได้ออกรับรู้	หมายถึง ส่วนของรายได้ออกรับรู้จากผู้ให้เช่าจะรับรู้ในอนาคตทั้งหมด (แสดงเป็นรายการปรับมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน)
2	1	09	01	01	04			บัญชีปรับมูลค่าอัตรา แลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้	หมายถึง การปรับมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่สามารถรับรู้ได้
2	1	09	01	01	99			บัญชีรายได้ออกรับรู้	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับแล้ว อันเกิดจากการช่วยเหลือหรือ รับบริจาคที่มีข้อจำกัดในการใช้ และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
2	1	10	00	00	00			2.1.10 บัญชีเงินกู้ระยะสั้น	
2	1	10	01	00	00			2.1.10.1 บัญชีเงินกู้สกุลเงินบาท	
2	1	10	01	01	00			2.1.10.1.1 บัญชีเงินกู้แผ่นดิน	
2	1	10	01	01	01			บัญชีตัวเงินคลัง	หมายถึง ตัวเงินคลัง ที่ออกโดยรัฐบาลไทยเพื่อกู้เงินระยะสั้นเสริม สภาพคล่อง ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	1	10	01	01	03			บัญชีตัวสัญญาใช้เงิน	หมายถึง ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยรัฐบาลไทยเพื่อกู้เงินระยะสั้น ที่จะ ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
2	1	10	01	01	04			บัญชีพักชำระตัวเงินคลัง	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนตัวเงินคลัง หน่วยงานบันทึกเมื่อมีการเบิก เงินงบประมาณมาเพื่อชำระตัวเงินคลัง ซึ่งจะล้างออกพร้อมกับล้างบัญชี ตัวเงินคลังในภายหลัง (ใช้เฉพาะ สบน.) สำหรับข้อมูลก่อนเริ่มระบบ GFMS-TR บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
2	1	10	01	01	05			บัญชีเงินกู้ยืมของรัฐบาล	หมายถึง เงินกู้ยืมของรัฐบาลไทยที่กู้โดยวิธีอื่นนอกจากการออกตราสารหนี้ ข้างต้น ที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	1	10	01	01	08			บัญชีพักปรับมูลค่าหนี้ตปท. ระยะสั้น ECP	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกปรับปรุงแก้ไขมูลค่าเงินกู้ระยะสั้นสกุลเงิน ต่างประเทศ ด้วยผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของยอดเงินกู้ยกมาเข้า ระบบ GFMS ซึ่งใช้อัตราแลกเปลี่ยนต่างจากนโยบายบัญชี เป็นบัญชีที่ใช้ชั่วคราว บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน. เท่านั้น)
2	1	10	01	01	09			บัญชีเงินกู้ระยะยาวที่จะครบ กำหนดชำระภายใน 1 ปี	หมายถึง เงินกู้ระยะยาวส่วนที่จะครบกำหนดในรอบบัญชีถัดไป ซึ่งเกิด จากการปรับปรุงบัญชีตอนสิ้นปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
2	1	10	01	01	87				บัญชีพักชำระตัวเงินคลัง	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนตัวเงินคลัง หน่วยงานบันทึกเมื่อมีการเบิกเงินงบประมาณมาเพื่อชำระตัวเงินคลัง ซึ่งจะล้างออกพร้อมกับล้างบัญชีตัวเงินคลังในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	1	10	01	01	88				บัญชีพักชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ -ระยะสั้น	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะสั้นในประเทศ หน่วยงานบันทึกเมื่อมีการเบิกเงินงบประมาณมาเพื่อชำระเงินกู้ ซึ่งจะล้างออกพร้อมกับล้างบัญชีเงินกู้ในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	1	10	01	01	89				บัญชีพักก่อหนี้เงินกู้ในประเทศ -ระยะสั้น	หมายถึง บัญชีใช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะสั้นในประเทศหน่วยงานบันทึกเมื่อขอเบิกเงินกู้ยืมวันการกู้เงินตามกฎหมายพิเศษซึ่งจะล้างเป็นเงินกู้เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบบันทึกเงินกู้ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	1	10	01	02	00				2.1.10.1.2 บัญชีเงินกู้ของหน่วยงาน	
2	1	10	01	02	01				บัญชีเงินกู้ของแผ่นดินเป็นเงินบาทจ่ายคืนในระยะเวลา 1 ปี	หมายถึง เงินกู้ของรัฐบาลที่กู้เป็น Term Loan นอกจากการออกตราสารหนี้ ซึ่งจะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี ใช้เป็น Bridge Finance เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	1	10	01	02	02				บัญชีเงินกู้เป็นเงินบาทของหน่วยงาน	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานกู้ยืมจากบุคคลอื่นเป็นเงินบาทที่มีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการ)
2	1	10	01	02	04				บัญชีค้างจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ในประเทศ	หมายถึง บัญชีที่หน่วยงานใช้ตั้งเบิกดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ในประเทศ เพื่อให้กรมบัญชีกลางส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่หน่วยงานเปิดไว้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	1	10	01	02	05				บัญชีพักชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นในประเทศ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะสั้นในประเทศ หน่วยงานมีการบันทึกเมื่อมีการเบิกเงินงบประมาณมาเพื่อชำระเงินกู้ ซึ่งจะล้างออกพร้อมกับล้างบัญชีเงินกู้ในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.) สำหรับข้อมูลก่อนเริ่มระบบ GFMS-TR
2	1	10	01	02	06				บัญชีเงินเบิกเกินบัญชีของหน่วยงาน	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้ธนาคาร อันเกิดจากการส่งจ่ายเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่ฝากธนาคารไว้ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการ)
2	1	10	02	00	00				2.1.10.2 บัญชีเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศ	
2	1	10	02	01	01				บัญชีเงินกู้แผ่นดินสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น	หมายถึง เงินกู้ของแผ่นดินเป็นเงินสกุลอื่นๆ ที่มีใช้เงินบาทที่ต้องชำระคืน ภายใน 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
2	1	10	02	01	02				บัญชีปรับมูลค่าเงินกู้แผ่นดินสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงของเงินกู้แผ่นดินในสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการปรับมูลค่าเงินกู้แผ่นดินตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
2	1	10	02	01	03				บัญชีตัว Euro Commercial Paper	หมายถึง ตั๋วเงินระยะสั้น ประเภท Euro Commercial Paper ที่ออกโดยรัฐบาลไทยเพื่อกู้เงินระยะสั้น ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
2	1	10	02	01	07				บัญชีค้ำจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศระยะสั้น	หมายถึง บัญชีที่หน่วยงานใช้ตั้งเบิกเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อชำระหนี้เงินกู้สกุลเงินต่างประเทศเพื่อให้กรมบัญชีกลางส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่หน่วยงานเปิดไว้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	1	10	02	01	10				บัญชีเงินกู้ต่างประเทศระยะยาวที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	หมายถึง เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศส่วนที่จะครบกำหนดในรอบบัญชีถัดไป ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงบัญชีตอนสิ้นปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	1	10	02	01	88				บัญชีพักชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศ-ระยะสั้น	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะสั้นต่างประเทศ หน่วยงานบันทึกเมื่อมีการเบิกเงินงบประมาณมาเพื่อชำระเงินกู้ ซึ่งจะล้างออกพร้อมกับล้างบัญชีเงินกู้ในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	1	10	02	01	89				บัญชีพักก่อนหนี้เงินกู้ต่างประเทศ-ระยะสั้น	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะสั้นต่างประเทศโดยบันทึกพักเอกสารไว้ หน่วยงานบันทึกเมื่อส่วนราชการขอเบิกเงินกู้โครงการจากแหล่งเงินกู้ซึ่งจะล้างเป็นเงินกู้เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบบันทึกเงินกู้ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	1	11	00	00	00				2.1.11 บัญชีเงินรับฝาก	
2	1	11	02	00	00				2.1.11.2 บัญชีเงินรับฝากทั่วไป	
2	1	11	02	01	01				บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังรับฝากไว้จากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้เมื่อหน่วยงานขอเบิกใช้ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
2	1	11	02	01	02				บัญชีเงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานได้รับฝากไว้จากเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้แก่เงินทุนนั้นเมื่อมีการทวงถาม บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP)กับบัญชีเงินฝากกองคลัง รหัสบัญชี 1101020502 และบัญชีเงินฝากกองคลัง - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1101020503
2	1	11	02	01	09				บัญชีปรับปรุงเงินรับฝากส่วนราชการ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกยกยอดเงินรับฝากจากส่วนราชการเข้าระบบ GFMS พร้อมกับการยกยอดเงินฝากคลัง (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
2	1	11	02	01	99				บัญชีเงินรับฝากอื่น	หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานได้รับฝากไว้จากผู้อื่น นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งถือเป็นหนี้สินที่หน่วยงานจะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝากเมื่อมีการทวงถาม หรือเป็นเงินผ่านมือที่จะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่ 3 หน่วยงานไม่สามารถใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเองได้ ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดรายตัวในระบบ GFMS

รหัสบัญชี							ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
2	1	12	00	00	00		2.1.12 บัญชีเงินประกัน				
2	1	12	01	01	01					บัญชีเงินประกันสัญญา	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้จากผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา เพื่อเป็นประกันการเสนอรับงาน การปฏิบัติตามสัญญา และประกัน ความเสียหายและชำรุดบกพร่อง ที่จะต้องชำระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
2	1	12	01	01	02					บัญชีเงินประกันผลงาน	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานหักไว้จากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวดเพื่อเป็นเงินประกันผลงานตามสัญญา ที่จะต้องชำระคืนภายใน ระยะเวลา 1 ปี เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
2	1	12	01	01	99					บัญชีเงินประกันอื่น	หมายถึง จำนวนเงินประกันสัญญา,เงินประกันผลงาน และเงินประกัน อื่นๆ ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณที่ไม่ได้ฝากคลังซึ่งหน่วยงาน เรียกเก็บไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด หรือเพื่อ เป็นประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานจากการปฏิบัติของ บุคคลอื่น ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS
2	1	15	00	00	00		2.1.15 บัญชีประมาณการหนี้สิน - ระยะสั้น				
2	1	15	01	01	99					บัญชีประมาณการหนี้สินอื่น - ระยะสั้น	หมายถึง หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจำนวนที่ ต้องจ่ายชำระ เกิดขึ้นเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันแล้ว และมีความ เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง เศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันนั้น รวมทั้งสามารถประมาณมูลค่า ของภาระผูกพันนั้นได้อย่างสมเหตุสมผล ภาระผูกพันดังกล่าวจะต้อง จ่ายภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น การฟ้องร้อง ตามกฎหมายที่พิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดแล้วทำให้หน่วยงานมีภาระ ผูกพันเกิดขึ้น
2	1	16	00	00	00		2.1.16 บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น				
2	1	16	01	01	02					บัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกจำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นเจ้าหนี้ เมื่อ กรมบัญชีกลางอนุมัติการขอเบิกเงิน โดยวิธีจ่ายเงินเข้าบัญชีของ หน่วยงานแต่ยังไม่ได้ส่งจ่ายเงินเป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีค้างรับจาก กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 1102050124 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
2	1	16	01	01	03					บัญชีดอกเบี้ยจ่ายรับล่วงหน้า	หมายถึง จำนวนเงินดอกเบี้ยที่ผู้ซื้อพันธบัตรจ่ายให้กับรัฐบาลเป็นค่า ดอกเบี้ยที่คิดตั้งแต่วันที่มีการจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่ซื้อ พันธบัตร กรณีออกจำหน่ายพันธบัตรระหว่างงวดการจ่ายดอกเบี้ย บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	1	16	01	01	04					บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานตั้งรัฐบาลเป็นเจ้าหนี้ ตามยอดที่ต้องส่ง เงินคืนคลัง อันเกิดจากเงินงบประมาณที่หน่วยงานเบิกมาแล้วไม่ได้จ่าย หรือจ่ายไม่หมดภายในกำหนดระยะเวลาการจ่าย หรือจ่ายเกินจำนวนที่ ต้องจ่ายและจะเรียกคืน เพื่อนำเงินส่งคลังเป็นประเภทเงินเบิกเกินส่งคืน บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
2	1	16	01	01	05				บัญชีพักจ่ายไม่รับตัวเงิน	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแผนการจ่ายเงิน กรณีเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
2	2	13	01	01	99				บัญชีหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	หมายถึง หนี้สินเบ็ดเตล็ดอื่น นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งจะต้องจ่ายชำระคืนในเวลาเกินกว่า 1 ปี
2	1	16	01	01	99				บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น	หมายถึง หนี้สินเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งจะต้องชำระภายในระยะเวลา 1 ปี
2	2	00	00	00	00	2.2 บัญชีหนี้สินไม่หมุนเวียน				
2	2	02	00	00	00	2.2.2 บัญชีเงินอุดหนุนราชการรับจากคลัง - ระยะยาว				
2	2	02	01	01	01				บัญชีเงินอุดหนุนราชการรับจากคลัง - เพื่อการดำเนินงาน	หมายถึง เงินอุดหนุนที่ส่วนราชการเบิกจากคลังเพื่อไปใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสำนักงานตามระเบียบเงินอุดหนุนราชการของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะคืนคลังเมื่อหมดความจำเป็นต้องใช้ต่อไป บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีเงินอุดหนุนราชการ - เพื่อการดำเนินงาน รหัสบัญชี 1201010101
2	2	03	00	00	00	2.2.3 บัญชีเงินยืมระยะยาว				
2	2	03	01	01	01				บัญชีเงินยืมระยะยาว-หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานหนึ่งยืมจากอีกหน่วยงานหนึ่ง อาจจะมีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้ ในกรณีนี้จะชำระคืนเกินกว่า 1 ปี บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีเงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 1201020101
2	2	05	00	00	00	2.2.5 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะยาว				
2	2	05	01	01	01				บัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะยาว	หมายถึง หนี้สินที่เกิดจากการที่หน่วยงานทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน
2	2	06	00	00	00	2.2.6 บัญชีเงินกู้ระยะยาว				
2	2	06	01	00	00	2.2.6.1 บัญชีเงินกู้สกุลเงินบาท - ระยะยาว				
2	2	06	01	01	00	2.2.6.1.1 บัญชีเงินกู้แผ่นดิน - ระยะยาว				
2	2	06	01	01	01				บัญชีพันธบัตรรัฐบาล	หมายถึง พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยรัฐบาลไทยเพื่อกู้ยืมเงิน ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเวลาเกินกว่า 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	2	06	01	01	02				บัญชีตั๋วสัญญาใช้เงิน - ระยะยาว	หมายถึง ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยรัฐบาลไทย ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเวลาเกินกว่า 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
2	2	06	01	01	03				บัญชีเงินกู้อื่นของรัฐบาล - ระยะยาว	หมายถึง เงินกู้ของรัฐบาลไทยที่กู้โดยวิธีอื่นนอกจากการออกตราสารหนี้ข้างต้น ที่จะครบกำหนดชำระในเวลาเกินกว่า 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	2	06	01	01	04				บัญชีส่วนเกินมูลค่า	หมายถึง จำนวนเงินส่วนเพิ่มจากราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ที่ผู้ออกตราสารได้รับจากการนำตราสารนี้ออกจำหน่าย ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเวลาเกินกว่า 1 ปี (ใช้เฉพาะ สบน.)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
2	2	06	01	01	05					บัญชีส่วนต่ำกว่ามูลค่า	หมายถึง จำนวนเงินส่วนต่ำกว่าราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ ออกตราสารนำตราสารนี้ออกจำหน่าย ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเวลา เกินกว่า 1 ปี (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	2	06	01	01	06					บัญชีพักปรับมูลค่าหนี้ตปท. ระยะยาว-พันธบัตร	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกปรับปรุงแก้ไขมูลค่าพันธบัตรที่ออกเป็นสกุล เงินต่างประเทศ ด้วยผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของยอดเงินกู้ยกมาเข้า ระบบ GFMS ซึ่งใช้อัตราแลกเปลี่ยนต่างจากนโยบายบัญชี เป็นบัญชีที่ ใช้ชั่วคราว บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน. เท่านั้น)
2	2	06	01	01	88					บัญชีพักชำระเงินกู้บาท-ระยะยาว	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะยาวที่หน่วยงานบันทึกเมื่อมีการ เบิกเงินงบประมาณมาเพื่อชำระเงินกู้ ซึ่งจะล้างออกพร้อมกับล้างบัญชี เงินกู้ในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	2	06	01	01	89					บัญชีพักก่อนหนี้เงินกู้บาท-ระยะ ยาว	หมายถึง บัญชีใช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะยาวโดยบันทึกพักเอกสารไว้ หน่วยงานบันทึกเมื่อส่วนราชการขอเบิกเงินกู้โครงการจากแหล่งเงินกู้ซึ่ง จะล้างเป็นเงินกู้เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบบันทึกเงินกู้ บัญชีนี้เป็น รายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	2	06	01	02	00					2.2.6.1.2 บัญชีเงินกู้ของหน่วยงาน - ระยะยาว	
2	2	06	01	02	01					บัญชีเงินกู้แผ่นดินสกุลเงินบาท - ระยะยาว	หมายถึง เงินกู้ของรัฐบาลไทยในรูปของเงินบาท ที่กู้โดยวิธีอื่นนอกจาก การออกตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในเวลาเกินกว่า 1 ปี บัญชีนี้ เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	2	06	01	02	02					บัญชีเงินกู้ของหน่วยงาน -ระยะ ยาว	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานกู้ยืมจากบุคคลอื่นเป็นเงินบาท ซึ่ง จะต้องชำระคืนในเวลาเกินกว่า 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการ)
2	2	06	02	00	00					2.2.6.2 บัญชีเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศ - ระยะยาว	
2	2	06	02	02	01					บัญชีเงินกู้แผ่นดินสกุลเงิน ต่างประเทศ - ระยะยาว	หมายถึง เงินกู้ของแผ่นดินในสกุลเงินต่างประเทศ ที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆ นอกจากที่ระบุข้างต้น ซึ่งต้องชำระคืนภายในระยะเวลานานกว่า 1 ปี (เปลี่ยนคำอธิบายบัญชี) บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้ เฉพาะ สบน.)
2	2	06	02	02	02					บัญชีปรับมูลค่าเงินกู้แผ่นดินสกุล เงินต่างประเทศ - ระยะยาว	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงของเงินกู้แผ่นดินในสกุล เงินต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการปรับมูลค่าเงินกู้แผ่นดินตามอัตรา แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	2	06	02	02	03					บัญชีเงินกู้หน่วยงานสกุลเงิน ต่างประเทศ - ระยะยาว	หมายถึง เงินกู้ของหน่วยงานในสกุลเงินต่างประเทศ ที่อยู่ในรูปแบบ อื่นๆ นอกจากที่ระบุข้างต้น ซึ่งต้องชำระคืน ภายในระยะเวลานานกว่า 1 ปี บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item)
2	2	06	02	02	04					บัญชีปรับมูลค่าเงินกู้หน่วยงาน สกุลเงินต่างประเทศ - ระยะยาว	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงของเงินกู้หน่วยงานในสกุล เงินต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการปรับมูลค่าเงินกู้หน่วยงานตามอัตรา แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	2	06	02	02	09					บัญชีพักชำระหนี้เงินกู้ ต่างประเทศ - ระยะยาว	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ หน่วยงานบันทึกเมื่อมีการเบิกเงินงบประมาณมาเพื่อชำระเงินกู้ ซึ่งจะ ล้างออกพร้อมกับล้างบัญชีเงินกู้ในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.) สำหรับข้อมูลก่อนเริ่มระบบ GFMS-TR

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
2	2	06	02	02	10					บัญชีหักปรับมูลค่าหนี้ต่างประเทศ ระยะยาว	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกปรับปรุงแก้ไขมูลค่าเงินกู้ระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศ ด้วยผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของยอดเงินกู้ยกมาเข้าระบบ GFMS ซึ่งใช้อัตราแลกเปลี่ยนต่างจากนโยบายบัญชี เป็นบัญชีที่ใช้ชั่วคราว บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน. เท่านั้น)
2	2	06	02	02	11					บัญชีพันธบัตรต่างประเทศ	หมายถึง พันธบัตรรัฐบาลที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนนานกว่า 1 ปี (ใช้เฉพาะ สบน. เท่านั้น)
2	2	06	02	02	88					บัญชีหักชำระเงินกู้ต่างประเทศ-ระยะยาว	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ หน่วยงานบันทึกเมื่อมีการเบิกเงินงบประมาณมาเพื่อชำระเงินกู้ ซึ่งจะล้างออกพร้อมกับล้างบัญชีเงินกู้ในภายหลัง บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	2	06	02	02	89					บัญชีหักก่อนหนี้เงินกู้ต่างประเทศ-ระยะยาว	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนเงินกู้ระยะยาวที่สกุลเงินตราต่างประเทศ โดยบันทึกหักเอกสารไว้ หน่วยงานบันทึกเมื่อส่วนราชการขอเบิกเงินกู้โครงการจากแหล่งเงินกู้ ซึ่งจะล้างเป็นเงินกู้เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบบันทึกเงินกู้ บัญชีนี้เป็นรายการเปิด (Open item) (ใช้เฉพาะ สบน.)
2	2	07	00	00	00					2.2.7 บัญชีเงินรับฝาก - ระยะยาว	
2	2	07	02	01	02					บัญชีเงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานได้รับฝากไว้จากผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหนี้สินที่หน่วยงานจะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝาก หรือจะต้องจ่ายให้บุคคลที่ 3 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับการรับฝากเงินดังกล่าว ไม่สามารถใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเองได้ ซึ่งโดยปกติจะจ่ายคืนให้ผู้ฝากในเวลาเกินกว่า 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
2	2	08	00	00	00					2.2.8 บัญชีเงินประกัน - ระยะยาว	
2	2	08	01	01	01					บัญชีเงินประกันสัญญา - ระยะยาว	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้จากผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา เพื่อเป็นประกันการเสนอรับงาน การปฏิบัติตามสัญญา และประกันความเสียหายและชำรุดบกพร่อง รวมถึงหลักประกันของ และหลักประกันสัญญา ที่จะต้องชำระคืนในเวลาเกินกว่า 1 ปี เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
2	2	08	01	01	02					บัญชีเงินประกันผลงาน - ระยะยาว	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานหักไว้จากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด เพื่อเป็นเงินประกันผลงานตามสัญญาที่จะต้องชำระคืนในเวลาเกินกว่า 1 ปี เป็นบัญชีที่เก็บรายละเอียดรายตัวในระบบ (Recon A/C)
2	2	08	01	01	03					บัญชีเงินประกันอื่น - ระยะยาว	หมายถึง จำนวนเงินประกันอื่นๆ ที่เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณที่ไม่ได้ฝากคลัง ซึ่งหน่วยงานเรียกเก็บไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด หรือเพื่อเป็นประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานจากการปฏิบัติของบุคคลอื่น ที่จะต้องชำระคืนในเวลาเกินกว่า 1 ปี

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี			คำอธิบาย	
2	2	11	00	00	00				2.2.11 บัญชีประมาณการหนี้สิน - ระยะยาว	
2	2	11	01	01	99				บัญชีประมาณการหนี้สินอื่น - ระยะยาว	หมายถึง หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจำนวนที่ต้องจ่ายชำระ เกิดขึ้นเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันนั้น รวมทั้งสามารถประมาณมูลค่าของภาระผูกพันนั้นได้อย่างสมเหตุสมผล ภาระผูกพันดังกล่าวจะต้องจ่ายเกินกว่า 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น การฟ้องร้องตามกฎหมายที่พิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดแล้วทำให้หน่วยงานมีภาระผูกพันเกิดขึ้น
2	2	13	00	00	00				2.2.13 บัญชีหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	
2	2	13	01	01	01				บัญชีรายได้รอการรับรู้	หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับแล้ว แต่ยังไม่เป็นรายได้ในรอบบัญชีปัจจุบันไม่ได้ อันเกิดจากการช่วยเหลือหรือรับบริจาคที่มีข้อจำกัดในการใช้ เช่น การได้รับความช่วยเหลือในรูปของสินทรัพย์ และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคต
2	2	13	01	01	02				บัญชีหนี้สินจากการออกบัตรภาษี	หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐออกบัตรภาษีเพื่อชดเชยค่าภาษีอากรให้แก่ผู้ส่งออกที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
2	2	13	01	01	04				บัญชีเงินสำรองจ่ายคืนภาษี	หมายถึง เงินสำรองที่กันไว้เพื่อรอจ่ายคืนภาษี แสดงถึงภาระผูกพันที่หน่วยงานต้องนำเงินส่งคืนคลัง หรือคืนแหล่งเงินที่จัดสรรเงินสำรองคืนภาษี (ใช้เฉพาะกรมสรรพากร)
3	0	00	00	00	00				3. บัญชีส่วนทุน	
3	1	00	00	00	00				3.1 บัญชีส่วนได้เสียของเจ้าของ	
3	1	01	00	00	00				3.1.1 บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	
3	1	01	01	01	01				บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	หมายถึง ผลการดำเนินงานสุทธิในปีปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย
3	1	02	00	00	00				3.1.2 บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
3	1	02	01	01	01				บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	หมายถึง ผลการดำเนินงานสะสม ณ วันต้นงวดบัญชีปัจจุบัน
3	1	02	01	01	02				บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	หมายถึง รายการปรับปรุงผลการดำเนินงานสะสม ที่เกิดจากการบันทึกรายการผิดพลาดหรือไม่ได้บันทึกรายการที่ควรบันทึกในปีบัญชีก่อน ๆ
3	1	02	01	01	07				บัญชีผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	หมายถึง รายการปรับปรุงผลการดำเนินงานสะสมของปีบัญชีก่อนๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและนโยบายบัญชี
3	1	03	00	00	00				3.1.3 บัญชีกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์	
3	1	03	01	01	02				บัญชีกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน	หมายถึง จำนวนเงินผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดประเภทหลักทรัพย์เมื่อขายระยะยาว
3	1	03	01	01	99				บัญชีกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์อื่น	หมายถึง จำนวนเงินผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของสินทรัพย์อื่น นอกเหนือจากเงินลงทุน

รหัสบัญชี							ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
3	1	04	00	00	00		3.1.4 บัญชีสำรอง				
3	1	04	01	01	99					บัญชีสำรองอื่น	หมายถึง จำนวนเงินที่กันสำรองไว้จากรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และรวมถึงรายการที่บันทึกเข้าส่วนทุนโดยตรง ตามนโยบายบัญชีที่เกี่ยวข้อง
3	1	05	00	00	00		3.1.5 บัญชีทุน				
3	1	05	01	01	01					บัญชีทุนของหน่วยงาน	หมายถึง ทุนของหน่วยงานซึ่งเกิดจากการที่หน่วยงานเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเกิดจากการสำรวจและรับรู้รายการสินทรัพย์ และหนี้สินที่มีอยู่ รวมทั้งทุนเมื่อเริ่มตั้งหน่วยงาน เช่น ทุนประเดิม
3	1	05	01	01	02					บัญชีทุนเพิ่ม/ลด	หมายถึง ทุนของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น/ลดลงจากการรับโอนสินทรัพย์หรือหนี้สินระหว่างหน่วยงานซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล เช่น การยุบเลิกกระทรวง ทบวง กรม
3	1	05	01	01	03					บัญชีทุน-คงยอดเงินต้น	หมายถึง ทุนของหน่วยงานซึ่งเกิดจากเงินที่ได้รับบริจาคมา โดยมีข้อจำกัดห้ามใช้จ่ายเงินดังกล่าว แต่ให้ใช้ได้เฉพาะดอกผลที่เกิดจากเงินต้นนั้น
3	2	00	00	00	00		3.2 บัญชีส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย				
3	2	01	00	00	00		3.2.1 บัญชีส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย				
3	2	01	01	01	02					บัญชีส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	หมายถึง ส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานสุทธิ และสินทรัพย์สุทธิของหน่วยงานที่ถูกควบคุมในการทางการเงินรวมที่ไม่ใช่ส่วนของหน่วยงานผู้ควบคุมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
4	0	00	00	00	00		4. บัญชีรายได้				
4	1	00	00	00	00		4.1 บัญชีรายได้ภาษี				
4	1	01	00	00	00		4.1.1 บัญชีรายได้ภาษีทางตรง				
4	1	01	01	01	01					บัญชีรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	หมายถึง รายได้ภาษีอากรที่เรียกเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งมีเงินได้พึงประเมินเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร
4	1	01	01	01	02					บัญชีรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กงด.1	หมายถึง รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้จากการจ้างแรงงานตามประมวลรัษฎากร
4	1	01	01	01	03					บัญชีรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจ่ายคืน	หมายถึง รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้เสียภาษี เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4	1	01	01	01	05					บัญชีรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล	หมายถึง รายได้ภาษีอากรที่เรียกเก็บจากกำไรสุทธิหรือรายได้ของบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน และนิติบุคคลประเภทอื่นที่มีลักษณะและเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
4	1	01	01	01	06					บัญชีรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายคืน	หมายถึง รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้เสียภาษี เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
4	1	01	01	01	08					บัญชีรายได้ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	หมายถึง รายได้ภาษีที่จัดเก็บจากรายได้สุทธิของบริษัทเอกชนและนิติบุคคลอื่น ตามพรบ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รหัสบัญชี							ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
4	1	01	01	01	09					บัญชีรายได้ภาษีการเดินทาง	หมายถึง รายได้ที่จัดเป็นภาษีการเดินทาง ตามการจัดประเภทรายได้แผ่นดินของกรมบัญชีกลาง
4	1	01	01	01	10					บัญชีรายได้ภาษีทรัพย์สิน	หมายถึง รายได้ที่จัดเป็นภาษีทรัพย์สิน ตามการจัดประเภทรายได้แผ่นดินของกรมบัญชีกลาง
4	1	01	01	01	11					บัญชีรายได้ภาษีมรดก	หมายถึง รายได้ที่จัดเป็นภาษีมรดก ตามการจัดประเภทรายได้แผ่นดินของกรมบัญชีกลาง
4	1	01	01	01	12					บัญชีรายได้ภาษีมรดกจ่ายคืน	หมายถึง รายได้ภาษีมรดกที่จัดเก็บแล้ว แต่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เสียภาษี เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษีมรดก
4	1	01	01	01	98					บัญชีรายได้ภาษีเงินได้อื่น	หมายถึง รายได้ภาษีจากภาษีทางตรงอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น
4	1	01	01	01	99					บัญชีรายได้ภาษีเงินได้อื่นจ่ายคืน	หมายถึง รายได้ภาษีทางตรงอื่นที่จัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้เสียภาษี เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษีทางตรงอื่น นอกจากรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
4	1	02	00	00	00					4.1.2 บัญชีรายได้ภาษีทางอ้อม	
4	1	02	01	00	00					4.1.2.1 บัญชีรายได้ภาษีการขายทั่วไป	
4	1	02	01	01	01					บัญชีรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม	หมายถึง รายได้ภาษีอากรที่จัดเก็บจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการทุกทอดที่มีการจำหน่ายและให้บริการ ซึ่งเก็บจากผู้ผลิต ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก ผู้ส่งออก ผู้ให้บริการ และผู้นำเข้า ที่เข้าลักษณะและหลักเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
4	1	02	01	01	02					บัญชีรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายคืน	หมายถึง รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้เสียภาษี เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4	1	02	01	01	04					บัญชีรายได้ภาษีสรรพสามิตเฉพาะ	หมายถึง รายได้ภาษีอากรที่จัดเก็บจากรายได้จากการประกอบธุรกิจบางประเภท จากผู้ประกอบการที่เข้าลักษณะและหลักเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตเฉพาะตามประมวลรัษฎากร
4	1	02	01	01	05					บัญชีรายได้ภาษีสรรพสามิตเฉพาะจ่ายคืน	หมายถึง รายได้ภาษีสรรพสามิตเฉพาะที่จัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้เสียภาษี เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษีสรรพสามิตเฉพาะ
4	1	02	01	01	06					บัญชีรายได้อากรแสตมป์	หมายถึง รายได้ภาษีอากรที่เรียกเก็บจากผู้กระทำความผิดกฎหมาย ซึ่งต้องทำตราสารที่มีลักษณะต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เช่น ผู้เช่าที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น โดยอาศัยอำนาจการจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร
4	1	02	01	01	98					บัญชีรายได้ภาษีการขายทั่วไปอื่นจ่ายคืน	หมายถึง รายได้ภาษีการขายทั่วไปอื่นที่จัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้เสียภาษี เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษีการขายทั่วไปอื่น นอกจากรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม และรายได้ภาษีสรรพสามิตเฉพาะ
4	1	02	01	01	99					บัญชีรายได้ภาษีการขายทั่วไปอื่น	หมายถึง รายได้ภาษีจากภาษีการขายทั่วไปอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น
4	1	02	02	00	00					4.1.2.2 บัญชีรายได้ภาษีการขายเฉพาะ	
4	1	02	02	01	00					4.1.2.2.1 บัญชีรายได้ภาษีสรรพสามิต	
4	1	02	02	01	01					บัญชีรายได้ภาษีสรรพสามิตจากการนำเข้า	หมายถึง รายได้ภาษีที่จัดเก็บจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์บางประเภท หรือจากกลุ่มของผลิตภัณฑ์บางประเภท ตามพ.บ.สรรพสามิต พ.ศ. 2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
4	1	02	02	01	02					บัญชีรายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	หมายถึง รายได้ภาษีที่จัดเก็บจากผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	1	02	02	01	03					บัญชีรายได้ภาษีสสุราและแสตมป์สุรา	หมายถึง รายได้ภาษีที่จัดเก็บจากผลิตภัณฑ์สุรา ตามพรบ.สุรา พ.ศ.2493 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น สุราที่ผลิตภายใน แแสตมป์สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นต้น
4	1	02	02	01	04					บัญชีรายได้ภาษีเบียร์	หมายถึง รายได้ภาษีที่จัดเก็บจากผลิตภัณฑ์เบียร์ ตามพรบ.สุรา พ.ศ.2493 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	1	02	02	01	05					บัญชีรายได้ภาษีเครื่องยนต์ไม่มีแอลกอฮอล์	หมายถึง รายได้ภาษีที่จัดเก็บจากผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจำหน่ายแสตมป์เครื่องยนต์ ค่าจำหน่ายจุกจิบและการนำเข้าจุกจิบจดทะเบียนไปใช้ ค่าอนุญาตให้มีเครื่องขายเครื่องดื่ม เป็นต้น
4	1	02	02	01	06					บัญชีรายได้ภาษียาสูบและแสตมป์ยาสูบ	หมายถึง รายได้ภาษีที่จัดเก็บจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามพรบ.ยาสูบ พ.ศ.2509 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	1	02	02	01	07					บัญชีรายได้ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน	หมายถึง รายได้ภาษีที่จัดเก็บจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	1	02	02	01	08					บัญชีรายได้ภาษีเครื่องไฟฟ้า	หมายถึง รายได้ภาษีที่จัดเก็บจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องปรับอากาศ โคมไฟฟ้า โคมระย้า เป็นต้น
4	1	02	02	01	09					บัญชีรายได้ภาษียรถยนต์	หมายถึง รายได้ภาษีที่จัดเก็บจากรถยนต์ ตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น รถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสาร เป็นต้น
4	1	02	02	01	10					บัญชีรายได้ภาษีแบตเตอรี่	หมายถึง รายได้ภาษีที่จัดเก็บจากผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ ตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	1	02	02	01	11					บัญชีรายได้ภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางค์	หมายถึง รายได้ภาษีที่จัดเก็บจากผลิตภัณฑ์น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ ตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น น้ำหอม หัวน้ำหอม น้ำมันหอม เป็นต้น
4	1	02	02	01	12					บัญชีรายได้ภาษีแก้วและเครื่องแก้ว	หมายถึง รายได้ภาษีที่จัดเก็บจากผลิตภัณฑ์แก้วและเครื่องแก้ว ตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น แก้วคริสตัน และแก้วคริสตันอื่น เป็นต้น
4	1	02	02	01	13					บัญชีรายได้ภาษีเรือ	หมายถึง รายได้ภาษีที่จัดเก็บจากเรือยอชต์ ตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	1	02	02	01	14					บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมประทับตราไฟ	หมายถึง รายได้ภาษีที่จัดเก็บจากผลิตภัณฑ์ไฟ ตามพรบ.ไฟ พ.ศ.2486 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	1	02	02	01	15					บัญชีรายได้ภาษีพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ	หมายถึง รายได้ภาษีที่จัดเก็บจากผลิตภัณฑ์พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ตามพรบ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	1	02	02	01	17					บัญชีรายได้ภาษีสรรพสามิตจ่ายคืน	หมายถึง รายได้ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้เสียภาษี เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษีสรรพสามิต

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
4	1	03	01	01	98					บัญชีรายได้ภาษีอื่น	หมายถึง รายได้จากภาษีลักษณะอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น
4	1	03	01	01	99					บัญชีรายได้ภาษีอื่นจ่ายคืน	หมายถึง รายได้ภาษีจากภาษีลักษณะอื่นที่จัดเก็บแล้ว และคืนให้แก่ผู้เสียภาษี เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้ภาษิลักษณะอื่น
4	1	04	00	00	00					4.1.4 บัญชีปรับมูลค่ารายได้หมวดภาษีอากร	
4	1	04	01	01	01					บัญชีรายได้จัดสรรเพื่อชดเชยการส่งออก	หมายถึง บัญชีเพื่อปรับมูลค่ารายได้ภาษี เนื่องจากต้องกันเงินไว้เพื่อชดเชยการส่งออกตามพรบ.ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	1	04	01	01	02					บัญชีรายได้จัดสรรให้อปท.	หมายถึง บัญชีเพื่อปรับมูลค่ารายได้ภาษี เนื่องจากต้องจัดสรรเงินรายได้ภาษีที่จัดเก็บไว้ส่วนหนึ่งไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4	1	04	01	01	03					บัญชีรายได้จัดสรรตามพรบ.ให้ท้องถิ่น	หมายถึง บัญชีเพื่อปรับมูลค่ารายได้ภาษีเนื่องจากต้องจัดสรรเงินรายได้ภาษีที่จัดเก็บได้ส่วนหนึ่งไปให้อปท. ตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท. พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	1	04	01	01	04					บัญชีรายได้ภาษีจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณ.	หมายถึง บัญชีเพื่อปรับมูลค่ารายได้แผ่นดินประเภทภาษีตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุให้หน่วยงานหักเงินรายได้แผ่นดินประเภทภาษีที่เก็บได้เป็นรายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน
4	1	04	01	01	99					บัญชีรายได้ภาษีจัดสรรเพื่อการอื่น	หมายถึง บัญชีเพื่อปรับมูลค่ารายได้ภาษี เนื่องจากกรณีอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น
4	2	00	00	00	00					4.2 บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีของแผ่นดิน	
4	2	01	00	00	00					4.2.1 บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	
4	2	01	01	00	00					4.2.1.1 บัญชีรายได้ภาษิลักษณะอนุญาต	
4	2	01	01	01	01					บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตวิทยุโทรทัศน์	หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ ใบบันทึกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตามพรบ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2498 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใบอนุญาตให้ดำเนินการส่งวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ค่าใบอนุญาตให้ทำ ให้ค่าเครื่องวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ค่าใบบันทึกใบอนุญาต เป็นต้น
4	2	01	01	01	02					บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตวิทยุคมนาคม	หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุคมนาคม ใบบันทึกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวลคลื่นความถี่ 3G,4Gค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำเข้า นำออก ให้ตั้ง ให้ใช้ และให้มีวิทยุคมนาคม เป็นต้น
4	2	01	01	01	03					บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตยาง	หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการยาง ใบบันทึกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตามพรบ.ควบคุมยาง พ.ศ.2481 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	2	01	01	01	04					บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้	หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการด้านป่าไม้ ใบบันทึกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเปิดป่าไม้สัก ค่าเปิดป่าไม้กระยาเลย ค่าผูกขาดเก็บหาของป่า เป็นต้น

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
4	2	01	01	01	05					บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตการพนัน	หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการด้านการพนัน ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตาม พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เล่นการพนัน เป็นต้น
4	2	01	01	01	06					บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตสาธารณสุข	หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการด้านสาธารณสุข ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 , พรบ.ยา พ.ศ.2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมใบประกอบโรคศิลป์ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาล ค่าแบบพิมพ์และคำขอใบอนุญาตเกี่ยวกับยา ค่าธรรมเนียมใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ค่าธรรมเนียมใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ ค่าธรรมเนียมใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตอาหาร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค่าธรรมเนียมวัตถุดิบพืช ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ ค่าใบแทนใบอนุญาต เป็นต้น
4	2	01	01	01	07					บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตอาวุธปืนและดอกไม้เพลิง	หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการอาวุธปืนและดอกไม้เพลิง ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตามพรบ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิด เป็นต้น
4	2	01	01	01	08					บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตน้ำบาดาล	หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตาม พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ค่าใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ค่าต่ออายุใบอนุญาต ค่าใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เป็นต้น
4	2	01	01	01	09					บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	2	01	01	01	10					บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดหางานให้คนงานทำงานในประเทศ	หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหางานให้คนงานทำงานในประเทศ ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตามพรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
4	2	01	01	01	11				บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตประมูลสุรา	หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการประมูลสุรา ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินประมูลสุราเหมาเตา เงินประมูลการต้มกลั่นสุรา เงินประมูลการขายส่งสุรา เงินทดแทนโรงงานสุรา เงินค่าธรรมเนียมพิเศษโรงงานสุรา เป็นต้น
4	2	01	01	01	12				บัญชีรายได้ค่าใบอนุญาตต่างด้าว	หมายถึง รายได้จากการออกใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตามพรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ค่าใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ ค่าธรรมเนียมการแปลงชาติ ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดคนต่างด้าว เป็นต้น
4	2	01	01	01	13				บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้คนงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ	หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหางานให้คนงานไปทำงานในต่างประเทศ ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตามพรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	2	01	01	01	14				บัญชีรายใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น	หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาต ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558
4	2	01	01	01	99				บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น	หมายถึง รายได้จากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้นใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมโรงรับจำนำ ค่าธรรมเนียมโรงแรม ค่าใบอนุญาตเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใบอนุญาตจับช้างป่า ค่าธรรมเนียมการขายทอดตลาดและค่าของเก่า เป็นต้น
4	2	01	02	00	00				4.2.1.2 บัญชีรายได้แสดงมลพิษและค่าปรับ	
4	2	01	02	01	01				บัญชีรายได้แสดงมลพิษ	หมายถึง รายได้จากการขายแสดงมลพิษ และค่าธรรมเนียม ค่าปรับของศาล ต่าง ๆ ในคดีแพ่ง คดีอาญา รวมทั้งคดีปกครอง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมคดีแพ่งและคดีอาญา (ค่าปรับในคดีอาญา) เป็นต้น
4	2	01	02	01	02				บัญชีรายได้ค่าปรับสุรา	หมายถึง รายได้ค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับความผิดด้านสุรา ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	2	01	02	01	03				บัญชีรายได้ค่าปรับเปรียบเทียบคดี	หมายถึง รายได้ค่าปรับที่เก็บจากผู้กระทำผิดกฎหมายในความผิดที่ระบุโทษปรับ ซึ่งจัดเก็บตามกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานผู้จัดเก็บ เช่น ค่าปรับเปรียบเทียบคดีอาญา ค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. ขนส่ง ค่าปรับเปรียบเทียบใบอนุญาตวิทยุคมนาคมขาดต่ออายุ ค่าปรับผิด พ.ร.บ. น้ำบาดาล ค่าปรับผิด พ.ร.บ. สุรา ยาสูบ และเครื่องดื่ม ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. กำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด เป็นต้น

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
4	2	01	02	01	04					บัญชีรายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	หมายถึง รายได้ค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับความผิดด้านกฎจราจร ตามพรบ. รถยนต์ พรบ. การขนส่งทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินที่เปรียบเทียบปรับจากการทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก เป็นต้น
4	2	01	02	01	05					บัญชีรายได้จากการริบทรัพย์และการชดเชยค่าเสียหาย	หมายถึง รายได้จากเงินที่เรียกเก็บจากข้าราชการ ลูกจ้าง หรือบุคคลภายนอกที่ทำทรัพย์สินของทางราชการเสียหายหรือสูญหาย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินรับคืนจากการรับผิดทางแพ่ง เป็นต้น
4	2	01	02	01	06					บัญชีรายได้เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาและดูงาน	หมายถึง รายได้จากเงินที่เรียกเก็บจากบุคคล หรือข้าราชการผู้ได้รับทุนของทางราชการ หรือจากข้าราชการที่ขออนุมัติลาเพื่อไปศึกษาต่อ อบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ แล้วไม่กลับมารับราชการ หรือกลับมาแล้วรับราชการไม่ครบตามสัญญา ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินใช้หนี้เงินกู้การศึกษาต่างประเทศ เงินใช้หนี้จากการลาไปศึกษาดูงาน เงินชดใช้การศึกษาเนื่องจากรับการไม่ครบตามกำหนด เป็นต้น
4	2	01	02	01	07					บัญชีรายได้ค่าปรับของศาลในคดีแพ่ง	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียม และค่าปรับกรณีอื่นๆ ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ไม่ต้องจัดสรรให้กองทุนยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
4	2	01	02	01	99					บัญชีรายได้ค่าปรับอื่น	หมายถึง รายได้จากค่าปรับผิดสัญญารับจ้างหรือการซื้อขาย และอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เบี้ยปรับผิดชำระคืนเงินให้กู้ต่อ ค่าปรับผิดสัญญาการทำของหรือการซื้อขาย ค่าปรับผิดระเบียบ ค่าปรับผิดสัญญาประกัน ค่าปรับอื่นๆ เป็นต้น
4	2	01	03	00	00					4.2.1.3 บัญชีรายได้ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ	
4	2	01	03	01	01					บัญชีรายได้ค่าภาคหลวงแร่	หมายถึง รายได้จากกรให้กิจการเช่าเหมืองหรือซากฟอสซิล ตามพรบ. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	2	01	03	01	02					บัญชีรายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	หมายถึง รายได้จากกรให้สัมปทานในการขุดเจาะน้ำมันเพื่อสกัดน้ำมัน ในระยะเวลาหนึ่ง ๆ ตามพรบ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	2	01	03	01	03					บัญชีรายได้อากรการประมง	หมายถึง รายได้จากกรให้สิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่น้ำที่ยังไม่มีการจัดการให้เป็นที่ตกปลา ตามพรบ. การประมง พ.ศ.2490 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
4	2	01	03	01	04					บัญชีรายได้ค่าภาคหลวงไม้สัก	หมายถึง รายได้จากกรให้สัมปทานตัดไม้สักบนพื้นที่ของรัฐบาลที่ไม่มีการเพาะปลูก ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	2	01	03	01	05					บัญชีรายได้ค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย	หมายถึง รายได้ค่าเช่าจากการให้สัมปทานตัดไม้กระยาเลย บนพื้นที่ของรัฐบาลที่ไม่มีการเพาะปลูก ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	2	01	03	01	06					บัญชีรายได้ค่าภาคหลวงพืชน้ำและของป่าอื่น	หมายถึง รายได้จากกรให้สัมปทานตัดไม้เพื่อทำเป็นเชื้อเพลิง ถ่านหิน และของป่าอื่น ๆ บนเนื้อที่ของป่าซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	2	01	03	01	99					บัญชีรายได้ภาษีทรัพยากรธรรมชาติอื่น	หมายถึง รายได้ค่าเช่าจากการให้เช่าที่ดิน สิ้นทรัพย์ชั้นใต้ผิวดินและสิ้นทรัพย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
4	2	02	00	00	00					4.2.2 บัญชีรายได้จากการขายสินค้าและบริการของแผ่นดิน	
4	2	02	01	00	00					4.2.2.1 บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมบริการของแผ่นดิน	
4	2	02	01	01	01					บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการบิน	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเครื่องบิน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการบินขึ้นลงเก็บจากอากาศยาน ค่าธรรมเนียมการบินขึ้นลงของเครื่องบินพาณิชย์ สนามบินอุตะเถา ค่าธรรมเนียมเก็บจากผู้โดยสาร เป็นต้น
4	2	02	01	01	02					บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของสนามบิน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมเก็บจากผู้โดยสาร เป็นต้น
4	2	02	01	01	03					บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการค้า	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจดทะเบียนการค้า ตามพรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าแบบพิมพ์และคำขอ ค่าจดทะเบียนและตรวจรับรองทะเบียนธุรกิจ ค่าจดทะเบียนและตรวจรับรองเครื่องหมายการค้า ค่าจดทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ค่าใบอนุญาตและตรวจรับรอง ชั่ง ตวง วัด ค่าธรรมเนียมประกันภัยและประกันชีวิต เป็นต้น
4	2	02	01	01	04					บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคระบาดของสัตว์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการทำการเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในประเทศ ค่าธรรมเนียมการนำเข้าออกและผ่านราชอาณาจักร เป็นต้น
4	2	02	01	01	05					บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมโรงงาน	หมายถึง รายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตขยายโรงงานและการต่ออายุใบอนุญาต ตามพรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งขยายประกอบกิจการโรงงาน ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น
4	2	02	01	01	06					บัญชีรายได้ค่าตอบแทนจากการใช้ความถี่วิทยุ	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ทางวิทยุ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	2	02	01	01	07					บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์ปุ๋ย	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเกี่ยวกับปุ๋ย ตามพรบ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า ค่าใบอนุญาตขายหรือมีไว้เพื่อขายปุ๋ยเคมี ค่าใบอนุญาตทำหรือสั่งปุ๋ยเคมีเข้ามาในราชอาณาจักร ค่าใบอนุญาตนำเข้าซึ่งปุ๋ยเคมี ค่าใบอนุญาตขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี ค่าวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีที่ขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี ค่าวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีที่ผลิตเพื่อการค้าขายหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ค่าต่ออายุใบอนุญาต เป็นต้น
4	2	02	01	01	08					บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการประมง	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการประมง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมแพปลา ค่าบุงณะที่จับสัตว์น้ำ ค่าธรรมเนียมค้าสัตว์น้ำ เป็นต้น

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
4	2	02	01	01	09				บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมบำรุงป่า	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการป่าไม้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมอนุญาตให้ทำไม้หรือเก็บหาของป่า เป็นต้น
4	2	02	01	01	10				บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำจากบ่อบาดาล ตามพรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าค่าขอ ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำหรือของเหลวที่ระบายลงบ่อน้ำบาดาล ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร ค่ารับรองสำเนา ค่าขอตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ค่าใบแทนใบอนุญาต เป็นต้น
4	2	02	01	01	11				บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมกรรมสิทธิ์ที่ดิน	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดิน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในที่ดิน เป็นต้น
4	2	02	01	01	12				บัญชีค่าธรรมเนียมการขนส่งทางบก	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งทางบก ตามพรบ.การขนส่ง พ.ศ.2522 ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ค่าใบอนุญาตผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์การขนส่ง ค่าใบอนุญาตตรวจเครื่องอุปกรณ์การขนส่ง การแก้ไขสาระสำคัญในใบอนุญาติต่างๆ ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองสภาพรถยนต์นอกสถานที่หรือนอกเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก ค่าใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่ง ค่าใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่ง ค่าใบอนุญาตผู้เก็บค่าโดยสารและใบอนุญาตผู้ให้บริการ ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ค่าใบแทนใบอนุญาต ค่าค่าขออื่นๆ ค่าต่ออายุใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถ เป็นต้น
4	2	02	01	01	13				บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมที่ดินและค่าจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจัดรูปที่ดิน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมออกโฉนด ค่าธรรมเนียมการรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ค่าธรรมเนียมรังวัด ค่าหลักหมายเขตที่ดิน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดิน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดิน เป็นต้น
4	2	02	01	01	14				บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมแร่	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ ตามพรบ.แร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าตีตราแร่ ค่าธรรมเนียมรังวัดแร่ ค่าธรรมเนียมประเมินโคควัดแร่ เป็นต้น
4	2	02	01	01	15				บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมปิโตรเลียม	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการปิโตรเลียม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสงวนพื้นที่ ค่าหลักเขตบนพื้นดิน เป็นต้น
4	2	02	01	01	16				บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมประตุน้ำ	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประตุน้ำ ตามพรบ.การชลประทานหลวง (ฉบับที่3) พ.ศ.2507 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าบำรุงทางน้ำชลประทาน เป็นต้น

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
4	2	02	01	01	17					บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการขนส่งทางน้ำ	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งทางน้ำ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนยานพาหนะทางน้ำ ค่าธรรมเนียมตรวจตัวเรือและเครื่องจักร ค่าธรรมเนียมสอบความรู้การใช้เรือ ค่าธรรมเนียมการขนส่งสิ่งของ ค่าธรรมเนียมการนำร่อง เป็นต้น
4	2	02	01	01	18					บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมประกอบอาชีพคนต่างด้าว	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใบอนุญาตทำงาน ค่าต่อใบอนุญาตทำงาน ค่าใบแทนใบอนุญาตทำงาน ค่าตรวจหรือคัดสำเนาเอกสาร การขอให้คัดสำเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสารพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมในทะเบียน ค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศ ค่าใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เป็นต้น
4	2	02	01	01	21					บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมกงสุล	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมออกหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมนิติกรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	2	02	01	01	22					บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมสัมปทาน	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการให้สัมปทานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าขอสัมปทานน้ำมัน เป็นต้น
4	2	02	01	01	24					บัญชีรายได้ค่าตรวจสอบคุณภาพชีวิตสัตว์	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพชีวิตสัตว์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4	2	02	01	01	25					บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการกงสุล-หน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมออกหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมนิติกร ที่หน่วยงานในต่างประเทศเป็นผู้จัดเก็บและนำส่ง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายนำส่งรายได้แผ่นดิน-หน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 5107030103
4	2	02	01	01	26					บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมศุลกากร	หมายถึง รายได้จากค่าธรรมเนียมปล่อยเรือ และค่าธรรมเนียมประกาศ ตามพรบ.ศุลกากร พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมเรือออก ค่าธรรมเนียมประกาศ ค่าธรรมเนียมศุลกากร เป็นต้น
4	2	02	01	01	27					บัญชีรายได้จากบริการให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต	หมายถึง รายได้แผ่นดินที่กิจการโทรคมนาคมที่เป็นรัฐวิสาหกิจต้องนำส่งคลังเพื่อชดเชยการสูญเสียรายได้จากภาษีสรรพสามิตที่รัฐลดอัตราเหลือร้อยละ 0 ตามมติกรม.ปีพ.ศ.2550 (ใช้เฉพาะ สรร.)
4	2	02	01	01	28					รายได้ค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อและค้ำประกัน	หมายถึง รายได้แผ่นดินที่เกิดจากค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อและการค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งรัฐเก็บจากหน่วยงานตามพรบ.การบริหารหนี้สาธารณะ (ใช้เฉพาะ สบน.)
4	2	02	01	01	99					บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากค่าธรรมเนียมและการให้บริการอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันและคัดเลือกข้าราชการ ค่าธรรมเนียมสอบชิงทุนรัฐบาล ค่าธรรมเนียมการสอบเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี			คำอธิบาย
4	2	02	02	00	00			4.2.2.2 บัญชีรายได้ค่าเช่าของแผ่นดิน	
4	2	02	02	01	01			บัญชีรายได้ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงาน ภาครัฐ	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้ เช่าสิทธิตามใบอนุญาตต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 5104030209
4	2	02	02	01	02			บัญชีรายได้ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้ เช่าสิทธิตามใบอนุญาตต่าง ๆ แก่บุคคลภายนอก
4	2	02	02	01	03			บัญชีรายได้ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการให้เช่าสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์ หรืออื่น ๆ ซึ่งไม่ได้จัดเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุ ไว้ข้างต้นให้แก่หน่วยงานภาครัฐ บัญชีนี้เป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 5104030211
4	2	02	02	01	04			บัญชีรายได้ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการให้เช่าสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์ หรืออื่น ๆ ซึ่งไม่ได้จัดเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุ ไว้ข้างต้นให้แก่บุคคลภายนอก
4	2	02	03	00	00			4.2.2.3 บัญชีรายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน	
4	2	02	03	01	01			บัญชีรายได้ค่าขายน้ำมัน	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการขายน้ำมัน
4	2	02	03	01	02			บัญชีรายได้ค่าขายไม้	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการขายไม้ เช่น ค่าจำหน่ายไม้ ค่าขายไม้ ในสวนป่า เป็นต้น
4	2	02	03	01	03			บัญชีรายได้ค่าขายหนังสือ ราชการ	หมายถึง รายได้จากการขายหนังสือราชการ
4	2	02	03	01	04			บัญชีรายได้ค่าขายของกลาง	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการขายสินทรัพย์ที่ถูกยึดไว้เป็นของ กลางจากการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การประมูลขายของกลางของกรม ตำรวจ การประมูลขายของกลางของกรมป่าไม้ การประมูลขายของ กลางของกรมศุลกากร การประมูลขายของกลางของกรมสรรพสามิต การประมูลขายของกลางของกรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น
4	2	02	03	01	05			บัญชีรายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากค่าขายของเก่าชำรุดที่ทางราชการเลิกใช้ ค่าขายแบบแปลนการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสถานที่ของทาง ราชการ และค่าขายสินค้าและสิ่งของอย่างอื่น นอกจากสินทรัพย์ถาวร เช่น ค่าขายสิ่งของเก่าชำรุดที่ทางราชการเลิกใช้ ค่าขายแบบแปลน ค่า ขายสิ่งของอื่น ค่าขายเชื้อโรโซเปียม เป็นต้น
4	2	02	03	01	06			บัญชีรายได้ค่าขายผลิตผลจาก การวิจัย	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการขายผลิตผลอันเป็นผลพลอยได้จาก การวิจัย เช่น ค่าขายเชื้อโรโซเปียม เป็นต้น
4	2	02	03	01	07			บัญชีรายได้ค่าจำหน่ายข้อมูล ดาวเทียม	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการจำหน่ายข้อมูลที่จัดเก็บและประมวล ได้จากการสำรวจและเก็บข้อมูลทางดาวเทียม
4	2	02	03	01	08			บัญชีรายได้จากการขายข้าวให้ รัฐบาลต่างประเทศ	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการขายข้าวของรัฐบาลให้แก่รัฐบาล ต่างประเทศ

รหัสบัญชี							ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
4	2	02	03	01	09					บัญชีรายได้ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากค่าขายเมล็ดพันธุ์พืช อาหารสัตว์ ค่าขายพันธุ์สัตว์ เป็นต้น
4	2	02	03	01	10					บัญชีรายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	หมายถึง รายได้ค่าซื้อเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับจากผู้ค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
4	2	03	00	00	00					4.2.3 บัญชีรายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน	
4	2	03	01	01	01					บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	หมายถึง ค่าตอบแทนที่หน่วยงานได้รับจากการนำเงินไปฝากไว้ที่สถาบันการเงิน
4	2	03	01	01	03					บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้	หมายถึง ค่าตอบแทนที่หน่วยงานได้รับจากการนำเงินไปให้กับบุคคลอื่นกู้
4	2	03	01	01	05					บัญชีรายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล	หมายถึง ค่าตอบแทนที่หน่วยงานได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทย รวมถึงพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นรัฐบาล
4	2	03	01	01	06					บัญชีรายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนในหลักทรัพย์-บุคคลภายนอก	หมายถึง ค่าตอบแทนที่หน่วยงานได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบุคคลภายนอก
4	2	03	01	01	09					บัญชีรายได้จากดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2	หมายถึง ค่าตอบแทนที่หน่วยงานได้รับจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2
4	2	03	01	01	99					บัญชีรายได้ดอกเบี้ยอื่น	หมายถึง ค่าตอบแทนที่หน่วยงานได้รับจากการให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์จากเงินหรือเงินทุนในกรณีอื่น นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น
4	2	04	00	00	00					4.2.4 บัญชีรายได้เงินปันผลของแผ่นดิน	
4	2	04	01	01	05					บัญชีรายได้จากโรงงานยาสูบ	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการจัดสรรกำไรเป็นรายได้นำส่งรัฐของโรงงานยาสูบ
4	2	04	01	01	06					บัญชีรายได้จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งและอื่น ๆ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
4	2	04	01	01	07					บัญชีรายได้พิเศษจากรัฐวิสาหกิจ	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการจัดสรรกำไรเป็นรายได้นำส่งรัฐตามที่รัฐบาลกำหนดของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้จัดอยู่ในสาขาที่กำหนด และรายได้รับเงินให้กู้ต่อจากรัฐวิสาหกิจเพื่อนำส่งรายได้แผ่นดิน
4	2	04	01	01	08					บัญชีรายได้จากเงินปันผลตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1	หมายถึง ค่าตอบแทนที่หน่วยงานได้รับจากเงินปันผลหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1
4	2	04	01	01	09					บัญชีรายได้จากองค์การของรัฐ สาขาบริการสาธารณูปโภค	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการจัดสรรกำไรเป็นรายได้นำส่งรัฐตามที่รัฐบาลกำหนดของรัฐวิสาหกิจสาขาบริการสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า การประปา การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น
4	2	04	01	01	10					บัญชีรายได้จากองค์การของรัฐ สาขาคมนาคมและขนส่ง	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการจัดสรรกำไรเป็นรายได้นำส่งรัฐตามที่รัฐบาลกำหนดของรัฐวิสาหกิจสาขาคมนาคมและขนส่ง เช่น การทางพิเศษ การท่าเรือ การรถไฟ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ องค์การโทรศัพท์ เป็นต้น

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
4	2	04	01	01	11				บัญชีรายได้จากองค์การของรัฐ สาขาอุตสาหกรรม	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการจัดสรรกำไรเป็นรายได้นำส่งรัฐ ตามที่รัฐบาลกำหนดของรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรม เช่น องค์การ เภสัชกรรม องค์การสุรา องค์การเชื้อเพลิง องค์การทอผ้า องค์การแก้ว องค์การฟอกหนัง องค์การแบตเตอรี่ องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป องค์การอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศูนย์อุตสาหกรรมเหมืองแร่ โรงงาน น้ำตาล โรงงานกระดาษไทย โรงงานทอกระสอบ โรงงานบางกอกเย็บ สถาน โรงงานผลิตสารส้ม โรงกลั่นน้ำมันที่ 1 (ฝาง) โรงกลั่นน้ำมันที่ 2 (บางจาก) นิคมอุตสาหกรรม กำไรโรงงานไฟฟ้เป็นต้น
4	2	04	01	01	12				บัญชีรายได้จากองค์การของรัฐ สาขาเกษตรกรรม	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการจัดสรรกำไรเป็นรายได้นำส่งรัฐ ตามที่รัฐบาลกำหนดของรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรกรรม เช่น องค์การสวน ยาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นต้น
4	2	04	01	01	13				บัญชีรายได้จากองค์การของรัฐ สาขาพาณิชย์กรรมและบริการ	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการจัดสรรกำไรเป็นรายได้นำส่งรัฐ ตามที่รัฐบาลกำหนดของรัฐวิสาหกิจสาขาพาณิชย์กรรมและบริการ เช่น องค์การสะพานปลา องค์การสวนสัตว์ องค์การตลาด องค์การคลังสินค้า องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ โรง พิมพ์ตำรวจ สถานานุเคราะห์ องค์การส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การสื่อสารมวลชน แห่งประเทศไทย เป็นต้น
4	2	04	01	01	14				บัญชีรายได้เงินปันผลจาก รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัด / บริษัทมหาชนจำกัด	หมายถึง รายได้แผ่นดินจากเงินปันผลที่รัฐได้รับจากการประกาศจ่ายของ บจ./บมจ.ที่เป็นกิจการรัฐวิสาหกิจตามนิยามในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(ใช้ เฉพาะ สคร.)
4	2	04	01	01	99				บัญชีรายได้เงินปันผลอื่น	หมายถึง ค่าตอบแทนที่หน่วยงานได้รับจากเงินปันผล นอกจากที่ระบุไว้ ข้างต้นรวมทั้งจากกิจการที่รัฐเข้าไปถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50
4	2	05	00	00	00				4.2.5 บัญชีรายรับจากการขายสินทรัพย์ของแผ่นดิน	
4	2	05	01	01	01				บัญชีรายรับจากการขายเงิน ลงทุน	หมายถึง รายรับจากการขายเงินลงทุนทุกประเภท เช่น ค่าขายหุ้นของรัฐ เป็นต้น
4	2	05	01	01	02				บัญชีรายรับจากการขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	หมายถึง รายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทุกประเภท
4	2	05	01	01	03				บัญชีรายรับจากการขายที่ดิน	หมายถึง รายรับจากการขายที่ดินทุกประเภท
4	2	05	01	01	04				บัญชีรายรับจากการขายอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	หมายถึง รายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท
4	2	05	01	01	10				บัญชีรายรับจากการขายครุภัณฑ์	หมายถึง รายรับจากการขายครุภัณฑ์ทุกประเภท
4	2	05	01	01	28				บัญชีรายรับจากการขาย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	หมายถึง รายรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกประเภท

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
4	2	05	01	01	33				บัญชีรายได้จากการขายหุ้นตามโครงการช่วยเหลือเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2	หมายถึง รายรับจากการขายหุ้นตามโครงการช่วยเหลือเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2
4	2	05	01	01	43				บัญชีรายได้จากการขายหุ้นกองทุนรวมวายุภักษ์	หมายถึง รายรับจากการขายหุ้นกองทุนรวมวายุภักษ์
4	2	06	00	00	00				4.2.6 บัญชีรายได้อื่นของแผ่นดิน	
4	2	06	01	01	01				บัญชีกำไรจากการทำเหรียญกษาปณ์	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากการผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ โดยเก็บจากผลต่างระหว่างราคาจำหน่ายจ่ายแลกกับต้นทุนการผลิตที่กรมธนารักษ์ประมาณขึ้นและได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังแล้ว เช่น รายได้จากการทำเหรียญกษาปณ์ เป็นต้น
4	2	06	01	01	02				บัญชีรายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า	หมายถึง เงินงบประมาณที่หน่วยงานเบิกจากคลังไปแล้วในปีก่อน และไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินในปีปัจจุบันจนพ้นระยะเวลาที่กำหนด หรือจ่ายแล้วได้รับคืนกลับมาเนื่องจากผู้รับเงินไม่มีสิทธิหรือมีสิทธิไม่ครบและไม่มีหนี้ผูกพันที่พึงต้องชำระจากเงินที่เบิกมานั้นอีก จึงต้องนำเงินที่เหลือนั้นส่งคืนคลังในปีปัจจุบันตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ รวมถึงเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังไว้ซึ่งพ้นกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินและต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืนและได้นำส่งคลังภายหลังปีงบประมาณ หรือภายหลังระยะเวลาอันไว้เบิกเหลือปี เป็นต้น
4	2	06	01	01	05				บัญชีกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากสัญญากู้ยืม	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินจากกำไรที่เกิดจากผลต่างระหว่างราคาตลาดและราคาตามบัญชีของสัญญาการให้กู้ยืม ที่มีการยกเลิกสัญญากู้ยืมระหว่างงวด ซึ่งไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
4	2	06	01	01	06				บัญชีหนี้สูญได้รับคืน	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินที่เกิดจากยอดลูกหนี้ที่หน่วยงานตัดเป็นหนี้สูญไปแล้วในงวดบัญชีก่อนๆ แต่ได้รับชำระคืนในงวดปัจจุบัน
4	2	06	01	01	07				บัญชีเงินกำไรจากโครงการสำรวจข้าว	หมายถึง รายรับจากเงินกำไรจากโครงการสำรวจข้าว
4	2	06	01	01	08				บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น - หน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง รายได้เบ็ดเตล็ดของแผ่นดินจากผลประโยชน์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่หน่วยงานในต่างประเทศจัดเก็บและนำส่ง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายนำส่งรายได้แผ่นดิน - หน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 5107030103
4	2	06	01	01	09				บัญชีรายที่ได้รับชำระหนี้จากการให้ยืมและกู้ต่อ	หมายถึง รายได้แผ่นดินจากการรับชำระคืนเงินต้นจากหน่วยงานผู้ได้รับเงินยืมและเงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง ตามพรบ.การบริหารหนี้สาธารณะ (ใช้เฉพาะ สบน.)
4	2	06	01	01	10				บัญชีรายได้เงินประเดิมรับคืนจาก กบข.	หมายถึง รายได้ของแผ่นดินที่เป็นเงินรับคืนจาก กบข. จากกรณีที่ กบข. ไม่ต้องจ่ายเงินประเดิมที่เคยได้รับจากกรมบัญชีกลางให้แก่สมาชิก (ใช้เฉพาะกรมบัญชีกลาง)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
4	2	06	01	01	11					บัญชีรายได้เงินชดเชยรับคืนจาก กบข.	หมายถึง บัญชีรายได้ของแผ่นดินที่เป็นเงินรับคืนจาก กบข. กรณีที่ กบข. ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยที่เคยได้รับจากกรมบัญชีกลางให้แก่สมาชิก (ใช้เฉพาะกรมบัญชีกลาง)
4	2	06	01	01	99					บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	หมายถึง รายได้เบ็ดเตล็ดของแผ่นดินจากผลประโยชน์เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น
4	2	07	00	00	00					4.2.7 บัญชีปรับมูลค่ารายได้ที่ไม่ใช่ภาษี	
4	2	07	01	01	01					บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจัดสรร เป็นเงินนอกงบประมาณ.	หมายถึง บัญชีเพื่อปรับมูลค่ารายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษีตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุให้หน่วยงานหักเงินรายได้แผ่นดินที่เก็บได้เป็นรายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน
4	2	07	01	01	02					บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	หมายถึง รายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษีที่หน่วยงานจัดเก็บและนำส่งแล้วแต่ขอถอนคืนจากคลังเพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ เป็นบัญชีปรับมูลค่ารายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษี
4	2	07	01	01	03					บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจัดสรรให้อปท.	หมายถึง บัญชีเพื่อปรับมูลค่ารายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษี เนื่องจากต้องจัดสรรเงินรายได้ที่จัดเก็บไว้ส่วนหนึ่งไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4	2	07	01	01	99					บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจัดสรรเพื่อการอื่น	หมายถึง บัญชีเพื่อปรับมูลค่ารายได้แผ่นดินที่ไม่ใช่ภาษี เนื่องจากกรณีอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น
4	3	00	00	00	00					4.3 บัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีของหน่วยงาน	
4	3	01	00	00	00					4.3.1 บัญชีรายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	
4	3	01	01	00	00					4.3.1.1 บัญชีรายได้จากการขายสินค้า	
4	3	01	01	01	02					บัญชีรายได้จากการขายสินค้า - บุคคลภายนอก	หมายถึง รายได้ที่หน่วยงานได้รับจากการขายสินค้าแก่บุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4	3	01	02	00	00					4.3.1.2 บัญชีรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	
4	3	01	02	01	01					บัญชีรายได้จากการให้บริการ - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง รายได้ที่หน่วยงานได้รับจากการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 5104010113 บัญชีค่าตรวจสอบบัญชี-สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รหัสบัญชี 5104030213 และบัญชีค่าวิจัยและพัฒนา-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 5104030215
4	3	01	02	01	02					บัญชีรายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	หมายถึง รายได้ที่หน่วยงานได้รับจากการให้บริการแก่บุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4	3	01	02	01	04					บัญชีรายได้ค่าบริการพยาบาล	หมายถึง รายได้จากการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่ได้รับจากประชาชนทั่วไป ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
4	3	01	02	01	05				บัญชีรายได้ค้ำรักษาพยาบาลสำหรับโครงการสุขภาพถ้วนหน้า UC	หมายถึง รายได้ค้ำรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลภาครัฐได้รับจากงบประมาณอุดหนุนที่เป็นส่วนของกระทรวงสาธารณสุข บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 5107010101
4	3	01	02	01	06				บัญชีรายได้ค้ำรักษาพยาบาลจากกองทุน	หมายถึง รายได้ค้ำรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลของรัฐที่ได้รับจากกองทุนเงินนอกงบประมาณ ซึ่งให้ความคุ้มครองด้านสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการเข้ารับรักษาตัวในสถานพยาบาล เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นี้แล้วไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4	3	01	02	01	07				บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	หมายถึง รายได้ค่าบำรุงการศึกษา ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นี้แล้วไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าซ่อมหน่วยกิต เป็นต้น
4	3	01	02	01	08				บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้กันไว้จากเงินรายได้แผ่นดินเป็นเงินนอกงบประมาณตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน ค่าสมัครสอบพนักงานราชการ ลูกจ้าง เป็นต้น
4	3	01	02	01	09				บัญชีรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษี	หมายถึง เงินรายได้ที่กันไว้จากภาษีอากรที่จัดเก็บ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี (ใช้เฉพาะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร)
4	3	01	02	01	10				บัญชีรายได้ค่าบริการการศึกษา	หมายถึง รายได้เงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านการเรียนการสอน ซึ่งได้รับเป็นค่าตอบแทนจากการดำเนินการดังกล่าว ไม่ว่าจะเรียกเก็บในลักษณะใด เช่น ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมบริการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ โรงยิม เป็นต้น
4	3	01	02	01	11				บัญชีรายได้รับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง-หน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง รายได้เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานต้นสังกัดได้รับจากหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อนำมาฝากคลัง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายส่งเงินฝากคลัง - หน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 5107030105
4	3	01	02	01	12				บัญชีรายได้เงินนำส่งเข้าทุนหมุนเวียน	หมายถึง เงินรายได้ของทุนหมุนเวียนที่ได้รับตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และอนุญาตให้เก็บเงินไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียนนั้นๆ เช่น เงินรายได้ที่เรียกเก็บจากผู้ผลิต/จำหน่าย/นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
4	3	01	03	00	00				4.3.1.3 บัญชีรายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	
4	3	01	03	01	01				บัญชีรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้เช่าสิทธิตามใบอนุญาตต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นี้แล้วไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 5104030209
4	3	01	03	01	02				บัญชีรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้เช่าสิทธิตามใบอนุญาตต่าง ๆ แก่บุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นี้แล้วไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
4	3	01	03	01	03					บัญชีรายได้ค่าเช่าอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากการให้เช่าสินทรัพย์ประเภท เครื่องจักร อุปกรณ์ หรืออื่น ๆ ซึ่งไม่ได้จัดเป็นการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายไดดังกล่าว ไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับ บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 5104030211
4	3	01	03	01	04					บัญชีรายได้ค่าเช่าอื่น - บุคคลภายนอก	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากการให้เช่าสินทรัพย์ประเภท เครื่องจักร อุปกรณ์ หรืออื่น ๆ ซึ่งไม่ได้จัดเป็นการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ ให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายไดดังกล่าวไว้ เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4	3	02	00	00	00					4.3.2 บัญชีรายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุน และบริจาคของหน่วยงาน	
4	3	02	01	00	00					4.3.2.1 บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	
4	3	02	01	01	01					บัญชีรายได้จากการอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานซึ่งเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจาก แหล่งเงินประเภทหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน บัญชีนี้ถือเป็น บัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 5107010101
4	3	02	01	01	02					บัญชีรายได้จากการช่วยเหลือ เพื่อการดำเนินงานจาก ต่างประเทศ	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานซึ่งเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจาก แหล่งเงินประเภทรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือทางการเงินในการดำเนินงานประจำ ของหน่วยงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของความช่วยเหลือมิใช่เพื่อนำไปใช้ จัดหาสินทรัพย์ (นอกจากสินค้าและวัสดุ)
4	3	02	01	01	06					บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การดำเนินงานจาก อปท.	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานซึ่งเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจาก แหล่งเงินประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การช่วยเหลือทางการเงินในการดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ซึ่ง วัตถุประสงค์ของความช่วยเหลือมิใช่เพื่อนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ (นอกจากสินค้าและวัสดุ)
4	3	02	01	01	99					บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การดำเนินงานอื่น	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานซึ่งเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจาก แหล่งเงินผู้ให้ความช่วยเหลืออื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือทาง การเงินในการดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของ ความช่วยเหลือมิใช่เพื่อนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ (นอกจากสินค้าและ วัสดุ)
4	3	02	02	00	00					4.3.2.2 บัญชีรายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุนของหน่วยงาน	
4	3	02	02	01	02					บัญชีรายได้จากการช่วยเหลือ เพื่อการลงทุนจากต่างประเทศ	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานซึ่งเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจาก แหล่งเงินผู้ให้ความช่วยเหลือ คือ รัฐบาลต่างประเทศ และองค์กร ระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินทรัพย์ของหน่วยงาน การช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอาจประกอบด้วยเงินที่โอนเป็นเงินสดเพื่อ การจัดหาสินทรัพย์ (ที่ไม่ใช่สินค้าและวัสดุ) หรือการโอนสินทรัพย์ (ที่ ไม่ใช่สินค้า วัสดุและเงินสด)

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
4	3	02	02	01	07				บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การลงทุนจาก อปท.	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานซึ่งเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจาก แหล่งเงินประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดหาสินทรัพย์ของหน่วยงาน การช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอาจ ประกอบด้วยเงินที่โอนเป็นเงินสดเพื่อการจัดหาสินทรัพย์ (ที่ไม่ใช่สินค้า และวัสดุ) หรือการโอนสินทรัพย์(ที่ไม่ใช่สินค้า วัสดุและเงินสด)
4	3	02	02	01	99				บัญชีรายได้จากการอุดหนุนเพื่อ การลงทุนอื่น	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานซึ่งเกิดจากการโอนเงินโดยสมัครใจจาก แหล่งเงินผู้ให้ความช่วยเหลืออื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินทรัพย์ของ หน่วยงาน การช่วยเหลือเพื่อการลงทุนอาจประกอบด้วยเงินที่โอนเป็น เงินสดเพื่อการจัดหาสินทรัพย์ (ที่ไม่ใช่สินค้าและวัสดุ) หรือการโอน สินทรัพย์ (ที่ไม่ใช่สินค้า วัสดุและเงินสด)
4	3	02	03	00	00				4.3.2.3 บัญชีรายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	
4	3	02	03	01	01				บัญชีรายได้จากการบริจาค	หมายถึง เงินหรือสินทรัพย์อย่างอื่นที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อไว้ ใช้จ่ายในการดำเนินงาน การบริจาคอาจมีการระบุวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือไม่ก็ได้
4	3	02	04	00	00				4.3.2.4 บัญชีพักรับเงินงบบุคลากร	
4	3	02	04	01	01				บัญชีพักรับเงินอุดหนุน	หมายถึง บัญชีที่หน่วยงานใช้บันทึกเพื่อล้างใบสำคัญค้างจ่าย ซึ่งตั้งไว้ จากการขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไปที่ยังไม่ทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายเมื่อ ตั้งเบิก หรือหน่วยงานที่ใช้ Web online บันทึกเมื่อนำเงินที่เบิกได้ฝาก เข้าธนาคารพาณิชย์ นอก TR1
4	3	03	00	00	00				4.3.3 บัญชีรายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	
4	3	03	01	01	01				บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจาก สถาบันการเงิน	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากดอกเบี้ยที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจาก เงินฝากกับสถาบันการเงิน ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4	3	03	01	01	03				บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากดอกเบี้ยที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจาก เงินให้กู้ ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายใน การดำเนินงาน รวมถึงกรณีที่ถูกต่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้โดยตรงให้กับ แหล่งเงินกู้
4	3	03	01	01	04				บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน ระยะสั้น	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากดอกเบี้ยที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจาก เงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้ เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4	3	03	01	01	05				บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน ระยะยาว	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากดอกเบี้ยที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจาก เงินลงทุนระยะยาว ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้ เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4	3	03	01	01	99				บัญชีรายได้ดอกเบี้ยรับอื่น	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากดอกเบี้ยที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจาก กรณีอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้ เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี			คำอธิบาย
4	3	04	00	00	00	4.3.4 บัญชีรายได้เงินปันผลของหน่วยงาน			
4	3	04	01	01	01			บัญชีรายได้เงินปันผล	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานจากเงินปันผลที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากการประกาศจ่ายของบริษัทที่หน่วยงานเป็นผู้ลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4	3	05	00	00	00	4.3.5 บัญชีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของหน่วยงาน			
4	3	05	01	01	01			บัญชีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้	หมายถึง กำไรที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท
4	3	05	01	01	02			บัญชีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น	หมายถึง กำไรที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่ารายการอื่นสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท
4	3	05	01	01	03			บัญชีกำไรที่เกิดขึ้นแล้วจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้	หมายถึง กำไรที่รับรู้แล้วจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท นอกเหนือจากเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศ
4	3	05	01	01	04			บัญชีกำไรที่เกิดขึ้นแล้วจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น	หมายถึง กำไรที่รับรู้แล้วจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่ารายการอื่นสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท นอกเหนือจากเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศ
4	3	06	00	00	00	4.3.6 บัญชีรายรับจากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน			
4	3	06	01	01	01			บัญชีรายรับจากการขายเงินลงทุน	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากการขายเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4	3	06	01	01	02			บัญชีรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4	3	06	01	01	03			บัญชีรายรับจากการขายที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากการขายที่ดินที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4	3	06	01	01	04			บัญชีรายรับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากการขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4	3	06	01	01	10			บัญชีรายรับจากการขายครุภัณฑ์	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากการขายครุภัณฑ์ทุกประเภท ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4	3	06	01	01	28			บัญชีรายรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกประเภท ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4	3	07	00	00	00	4.3.7 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล			
4	3	07	01	01	03			บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบบุคลากร จากรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินงบบุคลากรให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010103

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
4	3	07	01	01	04					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบลงทุนจากรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010104
4	3	07	01	01	05					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบดำเนินงานจากรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินงบดำเนินงานให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010105
4	3	07	01	01	06					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล	หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินงบอุดหนุนให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010106
4	3	07	01	01	07					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล	หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินงบรายจ่ายอื่นให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010107
4	3	07	01	01	08					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	หมายถึง รายได้จากเงินงบประมาณ ที่ได้รับในลักษณะงบกลางจากรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินงบกลางให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010108
4	3	07	01	01	09					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินคงคลังจากรัฐบาล	หมายถึง รายได้ที่เกิดจากหน่วยงานเบิกเงินคงคลังกับรัฐบาล ตาม พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ.2491 เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินคงคลังให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010109
4	3	07	01	01	10					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล	หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการเบิกเงินกู้ประเภท program loan และ project loan กับรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินคงคลังให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5209010110
4	3	07	01	01	11					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - เงินงบประมาณรายจ่ายอื่นชำระหนี้	หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการชำระตัวเงินคลังหรือพันธบัตรที่ออกเพื่อชดเชยการขาดดุลโดยจ่ายจากเงินงบประมาณ (ใช้เฉพาะ สบ.น.) เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินงบประมาณรายจ่ายอื่นเพื่อชำระหนี้ รหัสบัญชี 5209010111

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
4	3	07	01	01	12					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกินส่งคืนจากหน่วยงาน	หมายถึงบัญชีรายได้ของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อหน่วยงานนำเงินงบประมาณที่เบิกเกินส่งคืนคลัง เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5209010112
4	3	08	00	00	00	4.3.8 บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น					
4	3	08	01	01	01					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	หมายถึง รายได้ที่เกิดจากรัฐบาลโอนเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ประเภทเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5210010101
4	3	08	01	01	02					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางรับเงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน	หมายถึง รายได้ของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อหน่วยงานนำเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลัง เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5210010102
4	3	08	01	01	03					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน	หมายถึง บัญชีรายได้ของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อหน่วยงานนำส่งรายได้แผ่นดินเข้าคลัง เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5210010103
4	3	08	01	01	05					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง	หมายถึง บัญชีรายได้ของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อหน่วยงานนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 5210010105
4	3	08	01	01	06					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น	หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการรับโอนเงินระหว่างส่วนราชการ เช่น การโอนขายบิล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นรายการระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น รหัสบัญชี 5210010106
4	3	08	01	01	07					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับโอนบัตรภาษีจากหน่วยงานอื่น	หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการบันทึกย้ายบัตรภาษีจากหน่วยงานจัดเก็บภาษียังหน่วยงานผู้ออกบัตรภาษี บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนบัตรภาษีให้หน่วยงานอื่น รหัสบัญชี 5210010107
4	3	08	01	01	11					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล	หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการถอนคืนรายได้แผ่นดินจากรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินถอนคืนรายได้ให้หน่วยงาน รหัสบัญชี 5210010111

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
4	3	08	01	01	12					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	หมายถึง บัญชีรายได้ของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้น เมื่อหน่วยงานปรับปรุงตั้งรายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง หรือกลับรายการ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง รหัสบัญชี 5210010112
4	3	08	01	01	14					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - ล้างเงินชดเชยบัตรภาษี	หมายถึง รายได้ของรัฐบาลที่เกิดจากการที่หน่วยงาน (กรมศุลกากร) ขอเบิกเงินฝากเงินชดเชยบัตรภาษีมาเพื่อล้างบัตรภาษี ทำให้เงินรับฝากของรัฐบาลลดลง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ล้างเงินชดเชยบัตรภาษี รหัสบัญชี 5210010114
4	3	08	01	01	15					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - เงินนอกงบประมาณตัวเงินคลัง	หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการถอนตัวเงินคลัง - เงินต้น หรือเมื่อออกตัว - เงินต้น เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินนอกงบประมาณตัวเงินคลัง รหัสบัญชี 5210010115
4	3	08	01	01	16					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล	หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการการบันทึกรับเงินเข้าคลังจากการกู้เงิน เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล รหัสบัญชี 5210010116
4	3	08	01	01	17					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - เงินทรงรอราชการ	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานที่เกิดจากการเบิกเงินทรงรอราชการทุกประเภท และเป็นรายได้ของรัฐบาลเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิกเงินทรงรอฯ ทุกประเภท และเพิ่มยอดลูกหนี้เงินทรงรอฯ ให้กับรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินทรงรอราชการ รหัสบัญชี 5210010117
4	3	08	01	01	18					บัญชีรายได้ระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Auto)	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกการโอนสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกันของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้รหัสหน่วยงานเดียวกัน เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน รหัสบัญชี 5210010118
4	3	08	01	01	20					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลังจากบัตรภาษี	หมายถึง บัญชีที่ระบบบันทึกปรับเพิ่มยอดเงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อมีการนำส่งบัตรภาษีจากการจัดเก็บรายได้ภาษีอากรและจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลังจากบัตรภาษี รหัสบัญชี 5210010120 (ใช้เฉพาะหน่วยงานจัดเก็บภาษี)
4	3	08	01	01	21					บัญชีรายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกการโอนสินทรัพย์ด้านผู้รับโอนและหนี้สินด้านผู้โอน ที่เป็นการโอนระหว่างกันของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้รหัสหน่วยงาน (Company Code) เดียวกัน ซึ่งหน่วยงานสามารถบันทึกได้โดยตรง
4	3	08	01	01	22					บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - เงินกู้แปลงตัวเงินคลัง	หมายถึง บัญชีที่ระบบบันทึกเป็นรายได้จากการรับเงินกู้เข้าคลังโดยการออกตราสารหนี้ระยะยาวทดแทนตัวเงินคลัง เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินกู้แปลงตัวเงินคลัง รหัสบัญชี 5210010122

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี			คำอธิบาย		
4	3	09	00	00	00			4.3.9 บัญชีรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์และการโอนหนี้สิน			
4	3	09	01	00	00			4.3.9.1 บัญชีรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์			
4	3	09	01	01	01			บัญชีรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางระเบียบของทางราชการ และไม่ได้เกิดจากนโยบายของรัฐบาล หน่วยงานที่ได้รับโอนจะบันทึกกับด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับโอน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ รหัสบัญชี 5211010101		
4	3	09	02	00	00			4.3.9.2 บัญชีรายได้จากการโอนหนี้สิน			
4	3	09	02	01	01			บัญชีรายได้จากการโอนหนี้สินระหว่างหน่วยงาน	หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการโอนหนี้สินระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางระเบียบของทางราชการ และไม่ได้เกิดจากนโยบายของรัฐบาล บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 5208010101		
4	3	10	00	00	00			4.3.10 บัญชีกำไรจากการประเมินราคาสินทรัพย์ของหน่วยงาน			
4	3	10	01	01	03			บัญชีกำไรที่เกิดขึ้นแล้วของเงินลงทุน	หมายถึง ส่วนต่างระหว่างราคาจำหน่ายกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นที่จำหน่าย ที่เกิดผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนนั้น		
4	3	10	01	01	04			บัญชีกำไรรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	หมายถึง การบันทึกกลับรายการบัญชีกำไรหรือขาดทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนที่อยู่ในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เพื่อบันทึกลดมูลค่าเงินลงทุนก่อนที่จะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่า		
4	3	10	01	01	05			บัญชีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	หมายถึง มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นจากราคาตามบัญชีเนื่องจากการประเมินราคาเงินลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี		
4	3	11	00	00	00			4.3.11 บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิการสังคมอื่น			
4	3	11	01	01	01			บัญชีเงินสมทบจากลูกจ้าง	หมายถึง เงินรายได้ที่กองทุนประกันสังคมได้รับสมทบจากลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม หรือรายได้สมทบกองทุนสังคมอื่นที่ได้รับจากลูกจ้าง ซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
4	3	11	01	01	02			บัญชีเงินสมทบจากนายจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง เงินรายได้ที่กองทุนประกันสังคมได้รับสมทบจากนายจ้างซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ตามกฎหมายประกันสังคม หรือรายได้สมทบกองทุนสังคมอื่นที่ได้รับจากนายจ้างซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รหัสบัญชี 5101020106		
4	3	11	01	01	03			บัญชีเงินสมทบจากนายจ้าง - บุคคลภายนอก	หมายถึง เงินรายได้ที่กองทุนประกันสังคมได้รับสมทบจากนายจ้างซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตามกฎหมายประกันสังคม หรือรายได้สมทบกองทุนสังคมอื่นที่ได้รับจากนายจ้างซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
4	3	11	01	01	04			บัญชีเงินสมทบจากรัฐบาล	หมายถึง เงินรายได้ที่กองทุนประกันสังคมได้รับสมทบจากรัฐบาล ตามกฎหมายประกันสังคม หรือรายได้สมทบกองทุนสังคมอื่นที่ได้รับจากรัฐบาลซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
4	3	11	01	01	99				บัญชีรายได้สวัสดิการสังคมอื่น	หมายถึง รายได้ของกองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิการสังคมอื่น นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
4	3	12	00	00	00				4.3.12 บัญชีส่วนแบ่ง กำไร/ขาดทุน จากการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
4	3	12	01	01	01				บัญชีส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใน ส่วนแบ่งของหน่วยงานผู้ลงทุนจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่หน่วยงานไปลงทุน เป็นบัญชีที่ใช้กับหน่วยงานที่มีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยโดยวิธีส่วนได้เสีย
4	3	13	00	00	00				4.3.13 บัญชีรายได้อื่น	
4	3	13	01	01	01				บัญชีหนี้สูญได้รับคืน	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานที่เกิดจากยอดลูกหนี้ที่หน่วยงานตัดเป็นหนี้สูญไปแล้วในงวดบัญชีก่อนๆ แต่ได้รับชำระในงวดปัจจุบัน
4	3	13	01	01	02				บัญชีรายได้เงินชดเชยบัตรภาษี	หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการหักเงินรายได้ภาษีที่จัดเก็บได้ ผากเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อชดเชยการส่งสินค้าออกของกรมศุลกากร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินฝากเพื่อชดเชยการส่งสินค้าออก
4	3	13	01	01	03				บัญชีรายได้ค่าปรับ	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานที่เกิดจากค่าปรับผิดสัญญาจ้างหรือการซื้อขาย และอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4	3	13	01	01	04				บัญชีรายได้เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยการส่งออกรับคืน	หมายถึง รายได้ของกรมศุลกากร ที่เกิดจากบัตรภาษีที่ออกไปแล้ว แต่ผู้ส่งออกไม่ได้นำมาใช้เพื่อจ่ายค่าภาษี จนบัตรภาษีหมดอายุ
4	3	13	01	01	06				บัญชีกำไรจากการไถ่ถอนก่อนกำหนด	หมายถึง ผลต่างที่เกิดจากราคาไถ่ถอนต่ำกว่าราคาตามบัญชีของพันธบัตรรัฐบาล
4	3	13	01	01	08				บัญชีรายได้จากการนำส่งกำไรสุทธิที่ได้รับจากธนาคารแห่งประเทศไทย	หมายถึง รายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเกิดจากเงินกำไรสุทธิที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำส่งเป็นรายได้ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยในแต่ละปีเข้ากองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชุดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 และที่เกิดจากเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำส่งเป็นรายได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังเพื่อชำระคืนดอกเบี้ยเงินกู้ตามพระราชกำหนดดังกล่าว
4	3	13	01	01	09				บัญชีรายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	หมายถึง รายได้ค่าซื้อเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับจากผู้ค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหน่วยงานสามารถเก็บเงินดังกล่าวไว้ใช้จ่ายในการดำเนินงานได้
4	3	13	01	01	10				บัญชีรายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล	หมายถึง รายได้ที่เกิดจากเงินกู้ที่ได้รับจากรัฐบาลซึ่งตั้งเป็นรายได้รับล่วงหน้าไว้ในงวดก่อน ๆ และหน่วยงานรับรู้บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นรายได้ในปีงบประมาณปัจจุบัน
4	3	13	01	01	11				บัญชีรายได้เงินงบประมาณ - หน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง รายได้เงินงบประมาณที่หน่วยงานในต่างประเทศได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 5107030102

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
4	3	13	01	01	12					บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ - หน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง รายได้เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานในต่างประเทศได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 5107030102
4	3	13	01	01	99					บัญชีรายได้อื่น	หมายถึง รายได้เบ็ดเตล็ดของหน่วยงาน ที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทใดข้างต้น ซึ่งหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้ดังกล่าวไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน
5	0	00	00	00	00	5 บัญชีค่าใช้จ่าย					
5	1	00	00	00	00	5.1 บัญชีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					
5	1	01	00	00	00	5.1.1 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากร					
5	1	01	01	00	00	5.1.1.1 บัญชีเงินเดือนและค่าจ้าง					
5	1	01	01	01	01					บัญชีเงินเดือน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่งจ่ายให้แก่ข้าราชการทุกประเภทเป็นรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่น
5	1	01	01	01	02					บัญชีโบนัส	หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้บริหารและพนักงานของหน่วยงานภาครัฐประเภทอื่นนอกจากส่วนราชการ เพื่อเป็นรางวัลเมื่อทำงานได้ตามเป้าหมาย
5	1	01	01	01	03					บัญชีเงินประจำตำแหน่ง	หมายถึง เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ได้แก่ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นต้น
5	1	01	01	01	08					บัญชีค่าล่วงเวลา	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง ตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
5	1	01	01	01	09					บัญชีเงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งเป็นรายเดือน เพิ่มเติมจากเงินเดือนค่าจ้างตามปกติ ตามและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการข้อ 7 และ 8 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง เช่น เงิน 0.5,1,1.5 ชั้น (8%,6%,4%,2%) เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ C1-7
5	1	01	01	01	11					บัญชีเงินวิทยฐานะ	หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่บุคลากรด้านการศึกษาเป็นเงินวิทยฐานะตาม พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	1	01	01	01	13					บัญชีค่าจ้าง	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่งจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างตามสัญญา โดยมีอัตรากำหนดไว้แน่นอนในบัญชีค่าจ้าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายลักษณะเดียวกันที่หน่วยงานอื่นจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
5	1	01	01	01	15					บัญชีเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการเป็นรายเดือน ตามอัตราที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เช่น เงินเดือนพนักงานราชการ เป็นต้น
5	1	01	01	01	16					บัญชีเงินค่าครองชีพ	หมายถึง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ตามระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขรก.และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
5	1	01	01	01	18					บัญชีเงินรางวัล	หมายถึง เงินรางวัลที่จ่ายให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานประเภทส่วนราชการตามระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงาน เพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
5	1	01	01	01	20					บัญชีค่าเบี่ยงเลี้ยง	หมายถึง เงินเบี่ยงเลี้ยงที่จ่ายให้บุคลากรในหน่วยงานจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำบางอย่าง เช่น เบี่ยงเลี้ยงทหาร แต่ไม่รวมถึงเบี่ยงเลี้ยงที่จ่ายให้เป็นครวในการปฏิบัติงานเฉพาะ
5	1	01	01	01	99					เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	หมายถึง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เนื่องจากการจ้างงานซึ่งจ่ายเป็นประจำไม่ใช่เพื่องานที่ทำเป็นครั้งคราว เช่น ค่าตอบแทนที่จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ เช่น เจ้าหน้าที่ในสถานอุดมศึกษา เงิน C8 เงิน 8ว. ตามระเบียบข้อ 5,6 เงินประจำตำแหน่งเท่าตัว เป็นต้น
5	1	01	02	00	00					5.1.1.2 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	
5	1	01	02	01	01					บัญชีเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัว ในกรณีที่ข้าราชการ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ รวมถึง พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5	1	01	02	01	02					บัญชีเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเงินทำขวัญเป็นก้อนที่จ่ายให้แก่ขรก.และลูกจ้างผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจนพิการถึงสูญเสียชีวิตบางส่วนใดส่วนหนึ่งไปเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ แต่ยังสามารถรับราชการต่อได้ ตามระเบียบกค.ว่าด้วยเงินทำขวัญขรก.และลูกจ้าง
5	1	01	02	01	03					บัญชีเงินชดเชยสมาชิก กบข.	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้แก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ซึ่งเลือกรับบำนาญเป็นเงินชดเชยจากการเป็นสมาชิก
5	1	01	02	01	04					บัญชีเงินสมทบ กบข.	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ให้แก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	1	01	02	01	05					บัญชีเงินสมทบ กสจ.	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างประจำ (กสจ) ให้แก่ลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ เช่น เงินสมทบของลูกจ้างมหาวิทยาลัย เป็นต้น
5	1	01	02	01	06					บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานของรัฐประเภทอื่นที่เข้าข่ายตามกฎหมายประกันสังคม บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีเงินสมทบจากนายจ้าง-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4311010102
5	1	01	02	01	08					บัญชีค่าเช่าบ้าน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือข้าราชการ หรือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย เนื่องจากได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างพื้นที่
5	1	01	02	01	09					บัญชีค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	หมายถึง ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายให้ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย
5	1	01	02	01	10					บัญชีค่าเบี้ยประกันชีวิต	หมายถึง ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายให้ เพื่อให้ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ได้รับการคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ
5	1	01	02	01	12					บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5	1	01	02	01	13					บัญชีค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	หมายถึง เงินค่าพาหนะหมาจ่ายที่จ่ายให้กับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถยนต์ประจำตำแหน่งแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งของหน่วยงาน
5	1	01	02	01	14					บัญชีเงินเพิ่ม	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเกินกว่าและเพิ่มเติมจากเงินเดือนหรือค่าจ้างปกติที่จ่ายให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ รวมถึงตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ช.ต.) ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เงินเพิ่มวิชาชีพนิติกร เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพิ่มค่าภาษามลายุ เงินเพิ่มค่าปิกบิน เงินเพิ่มค่าประดาน้ำ
5	1	01	02	01	15					บัญชีค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	หมายถึง เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีสิทธิได้รับอื่น ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
5	1	01	02	01	99					บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งจ่ายให้เพื่อ งานที่ทำโดยปกติ เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่บุคลากรนอกจากที่ระบุข้างต้น เช่น เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เงินค่าเลี้ยงภัย เป็นต้น
5	1	01	03	00	00					5.1.1.3 บัญชีเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	
5	1	01	03	01	00					5.1.1.3.1 บัญชีเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	
5	1	01	03	01	01					บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
5	1	01	03	01	02				บัญชีเงินช่วยเหลือบุตร	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือบุตรเป็นรายเดือนสำหรับบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือบุตร
5	1	01	03	01	03				บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตรชายแดนภาคใต้ กรณีบิดามารดาเสียชีวิต	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
5	1	01	03	02	00				5.1.1.3.2 บัญชีเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล	
5	1	01	03	02	05				บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิรวมทั้งบุคคลในครอบครัว ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตาม พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยนอก
5	1	01	03	02	06				บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิรวมทั้งบุคคลในครอบครัว ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตาม พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยใน
5	1	01	03	02	07				บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชน สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิรวมทั้งบุคคลในครอบครัวยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตาม พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลของรัฐมีเหตุที่สถานพยาบาลของรัฐมีความจำเป็นต้องส่งตัวให้
5	1	01	03	02	08				บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชน สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีสิทธิรวมทั้งบุคคลในครอบครัว ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตาม พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยใน
5	1	01	03	02	11				บัญชีเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมาย สงเคราะห์ข้าราชการ	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการตาม พรบ.สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ให้รวมถึงกรณีของลูกจ้างด้วย
5	1	01	04	00	00				5.1.1.4 บัญชีค่าบำเหน็จบำนาญ	
5	1	01	04	01	00				5.1.1.4.1 บัญชีบำเหน็จบำนาญ	
5	1	01	04	01	01				บัญชีเบี้ยหวัด	หมายถึง ค่าใช้จ่ายตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายให้เป็นรายเดือนให้แก่ นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารประทวนที่ออกจากราชการ และยังอยู่ในกองหนุน โดยจ่ายถึงวันครบกำหนดรับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. 2495
5	1	01	04	01	02				บัญชีบำนาญปกติ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนจนกว่าจะถึงแก่กรรมหรือหมดสิทธิ

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	1	01	04	01	03					บัญชีบำนาญพิเศษ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายรายเดือนเพื่อให้แก่ข้าราชการ พลทหารกองประจำการ หรือบุคคลที่ทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับบำนาญเมื่อประสบเหตุถึงทุพพลภาพจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือเกิดเจ็บป่วยจนถึงขั้นทุพพลภาพหลังจากออกจากราชการหรือพ้นจากหน้าที่ไปแล้วภายใน 3 ปี นับแต่วันออกจากราชการอันเป็นเหตุเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5	1	01	04	01	04					บัญชีเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเป็นการช่วยเหลือรายเดือนที่จ่ายให้กับผู้ได้รับเบี้ยหวัด หรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับบำนาญปกติ หรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ หรือบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
5	1	01	04	01	05					บัญชีเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเป็นการช่วยค่าครองชีพที่จ่ายให้ผู้ได้รับเบี้ยหวัด หรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับบำนาญปกติ หรือบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
5	1	01	04	01	06					บัญชีเงินบำเหน็จ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายครั้งเดียวเป็นเงินก้อน
5	1	01	04	01	07					บัญชีเงินบำเหน็จตกทอด	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้ครั้งเดียวในกรณีที่ผู้รับบำนาญถึงแก่ความตาย
5	1	01	04	01	08					บัญชีเงินบำเหน็จดำรงชีพ	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการบำนาญเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ ซึ่งเป็นเงินที่จ่ายให้ครั้งเดียว
5	1	01	04	01	10					บัญชีบำนาญพิเศษสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินบำนาญพิเศษที่จ่ายให้แก่อาสาสมัครต่างๆ เช่น อาสาสมัครทหารพราน ,สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ,ราษฎรอาสาสมัคร เป็นต้น
5	1	01	04	01	11					บัญชีเงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือพิเศษให้แก่ทายาท ในกรณีที่ผู้ที่มีสิทธิรับบำนาญตาย
5	1	01	04	01	18					บัญชีเงินบำนาญตกทอด	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นรายเดือนให้แก่ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการผู้มีสิทธิรับบำนาญหรือข้าราชการบำนาญที่ตายลงโดยไม่มีทายาทผู้มีสิทธิ ซึ่งจ่ายตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
5	1	01	04	01	19					บัญชีเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	หมายถึง เงินที่จ่ายให้กับข้าราชการหรือลูกจ้าง ในกรณีที่มีการเลิกจ้าง รวมทั้งเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ เป็นต้น

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
5	1	01	04	01	20				บัญชีบำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จรายเดือน และบำเหน็จพิเศษรายเดือน โดยเป็นสิทธิเฉพาะตัวลูกจ้าง ไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัว
5	1	01	04	01	99				บัญชีบำเหน็จบำนาญอื่น	หมายถึง ค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกับเงินบำเหน็จบำนาญ ที่จ่ายให้แก่บุคลากรของหน่วยงานเมื่อออกจากงาน ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น เงินทดแทนข้าราชการพลเรือนวิสามัญ เงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ เป็นต้น
5	1	01	04	02	00				5.1.1.4.2 บัญชีเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล	
5	1	01	04	02	02				บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการบำนาญ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
5	1	01	04	02	03				บัญชีเงินช่วยเหลือบุตร	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือบุตรเป็นรายเดือนสำหรับบุตรของข้าราชการบำนาญ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือบุตร
5	1	01	04	02	04				บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ตามกฎหมาย	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ เป็นประเภทผู้ป่วยนอก
5	1	01	04	02	05				บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน- รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ตามกฎหมาย	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญรวมทั้งบุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐเป็นประเภทผู้ป่วยใน
5	1	01	04	02	06				บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชน สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ตามกฎหมาย	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน เป็นครั้งคราวเพราะเหตุที่โรงพยาบาลของรัฐส่งตัวให้ประเภทผู้ป่วยนอก
5	1	01	04	02	07				บัญชีเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชน สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ตามกฎหมาย	หมายถึง เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวตาม พรฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน เป็นครั้งคราวเพราะเหตุที่โรงพยาบาลของรัฐส่งตัวให้ประเภทผู้ป่วยใน
5	1	02	00	00	00				5.1.2 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	
5	1	02	01	00	00				5.1.2.1 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	
5	1	02	01	01	06				บัญชีค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	หมายถึง ทุนการศึกษาที่ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างสำหรับการศึกษาภายในประเทศ

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
5	1	02	01	01	99				บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรม การประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมในประเทศ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินครึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของหน่วยงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5	1	02	02	00	00				5.1.2.2 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ	
5	1	02	02	01	05				บัญชีค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา	หมายถึงทุนการศึกษาที่ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างสำหรับการศึกษาในต่างประเทศ
5	1	02	02	01	99				บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ต่างประเทศ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรม การประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมในต่างประเทศ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินครึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของหน่วยงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในตนเองเดียวกัน ค่าเครื่องแต่งตัว ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าโดยสารเครื่องบิน เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5	1	02	03	00	00				5.1.2.2 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก	
5	1	02	03	01	99				บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินครึ่งหนึ่งไม่ใช่บุคลากรของหน่วยงาน เช่น อบรมกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี						คำอธิบาย						
5	1	03	00	00	00							5.1.3 บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง						
5	1	03	01	00	00							5.1.3.1 บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ						
5	1	03	01	01	02							บัญชีค่าเบี่ยงเลี้ยง	หมายถึง ค่าเบี่ยงเลี้ยง สำหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					
5	1	03	01	01	03							บัญชีค่าที่พัก	หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรม หรือที่พักแรม สำหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					
5	1	03	01	01	99							บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าขนย้ายสัมภาระ เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง					
5	1	03	02	00	00							5.1.3.2 บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ						
5	1	03	02	01	02							บัญชีค่าเบี่ยงเลี้ยง	หมายถึง ค่าเบี่ยงเลี้ยง สำหรับการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					
5	1	03	02	01	03							บัญชีค่าที่พัก	หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรม หรือที่พักแรม สำหรับการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					
5	1	03	02	01	99							บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เช่น ค่าเครื่องแต่งตัว ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าขนย้ายสัมภาระ เป็นต้น ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					
5	1	04	00	00	00							5.1.4 บัญชีค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค						
5	1	04	01	00	00							5.1.4.1 บัญชีค่าใช้จ่ายใช้สอย และค่าวัสดุ						
5	1	04	01	01	04							บัญชีค่าวัสดุ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อวัสดุมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือกรณีปรับวัสดุสิ้นเปลืองที่เบิกใช้ในระหว่างงวด					
5	1	04	01	01	07							บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายและเพื่อการรักษาสภาพการใช้งานสินทรัพย์ เช่น เปลี่ยนลูกบิดประตู เปลี่ยนหมอน้ำรถ เติมน้ำมันหล่อลื่น เปลี่ยนแบตเตอรี่รถ เปลี่ยนยางรถยนต์ที่ชำรุด ซ่อมบานประตู ชุดล็อกท่อนหน่วยงาน ทาสีอาคารสำนักงาน เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นต้น					
5	1	04	01	01	10							บัญชีค่าเชื้อเพลิง	หมายถึง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าแก๊ส ค่าเชื้อเพลิงอย่างอื่นที่ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ไม่รวมถึงเชื้อเพลิงที่ซื้อมาสต็อกไว้)					

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
5	1	04	01	01	12				บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริการที่จ่ายให้หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเว็บไซต์ ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดแมลง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คนรวมถึงการกำจัดเชื้อโรคเชื้อราตามส่วนราชการ หรือบ้านพักที่ทางราชการจัดไว้ให้ ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของส่วนราชการ ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูลบ้านพักของทางราชการกรณีไม่มีผู้อาศัย ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ของส่วนราชการ เป็นต้น
5	1	04	01	01	13				บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทำของ ที่จ่ายให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้จากการให้บริการ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4301020101
5	1	04	01	01	14				บัญชีค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานจ่ายเพื่อการปรึกษากฎหมาย และเพื่อการต่อสู้คดี เช่น ค่าป่วยการอนุญาตตุลาการ ค่าทนายความ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเสียหาย ค่าดอกเบี้ย ค่าบังคับคดี ค่าที่พักยาน เป็นต้น
5	1	04	01	01	15				บัญชีค่าธรรมเนียม	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ผู้ใช้บริการ เช่น สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อตอบแทนการให้บริการ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าพาสปอร์ต ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคม ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ เป็นต้น
5	1	04	02	00	00				5.1.4.2 บัญชีค่าสาธารณูปโภค	
5	1	04	02	01	01				บัญชีค่าไฟฟ้า	หมายถึง ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการดำเนินงานที่นำเสนอรายงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ทั้งที่เป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นหนี้สิน
5	1	04	02	01	03				บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	หมายถึง ค่าน้ำประปาที่ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่นำเสนอรายงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
5	1	04	02	01	05				บัญชีค่าโทรศัพท์	หมายถึง ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบัตรโทรศัพท์ ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์ ค่าบริการ SMS ที่ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่นำเสนอรายงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
5	1	04	02	01	06				บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	หมายถึง ค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าเช่าระบบ สัญญาณเน็ตปีต่อปี และค่าสื่อสารอื่นๆ

รหัสบัญชี							ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
5	1	04	02	01	07					บัญชีค่าบริการไปรษณีย์	หมายถึง ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ตอบรับ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าขนส่งพัสดุ
5	1	04	03	00	00					5.1.4.3 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
5	1	04	03	02	00					5.1.4.3.2 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
5	1	04	03	02	02					บัญชีค่าจ้างที่ปรึกษา	หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจหรือสามารถให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งด้านศึกษา ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ หรือความชำนาญในทางวิชาการ
5	1	04	03	02	03					บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย	หมายถึง ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินส่วนที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
5	1	04	03	02	04					ต้นทุนขาย - ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์	หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิตธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
5	1	04	03	02	05					ต้นทุนขาย-สินค้าและบริการ	หมายถึง ต้นทุนของสินค้าที่ขาย และต้นทุนในการให้บริการ ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
5	1	04	03	02	06					บัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ ซึ่งจัดทามาเพื่อใช้ในการดำเนินงานในรอบบัญชีปัจจุบันที่ต่ำกว่าเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำของการบันทึกสินทรัพย์ถาวร
5	1	04	03	02	07					บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม	หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น ไม่รวมรายการประชุมวิชาการและการฝึกอบรม
5	1	04	03	02	08					บัญชีค่ารับรองและพิธีการ	หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือที่เกี่ยวข้องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับภริยาหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมส่วนราชการ หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกิจปกติของบุคลากรภายในส่วนราชการ การมอบเงินหรือส่งของบริจาค ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวต่างประเทศกรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยในนามของส่วนราชการเป็นส่วนรวม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกในการเยี่ยมชมส่วนราชการในนามของส่วนราชการเป็นการส่วนรวม ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา เป็นต้น
5	1	04	03	02	09					บัญชีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง ค่าเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และที่ดิน ที่หน่วยงานจ่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น เช่าอาคารสำนักงานที่มีระยะเวลานานกว่า 1 ปี และมีการเช่าอย่างต่อเนื่อง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4301030101

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	1	04	03	02	10					บัญชีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	หมายถึง ค่าเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และที่ดิน ที่หน่วยงานจ่ายให้กับ บุคคลภายนอก เช่น เช่าอาคารสำนักงานที่มีระยะเวลานานกว่า 1 ปี และมีการเช่าอย่างต่อเนื่อง
5	1	04	03	02	11					บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง ค่าเช่าสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์ หรืออื่น ๆ ซึ่ง ไม่ได้จัดเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่หน่วยงาน จ่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ บัญชีนี้ถือเป็นรายการระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐด้วยกัน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน(BP) กับบัญชีรายได้ค่าเช่า เบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4202020103
5	1	04	03	02	12					บัญชีค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	หมายถึง ค่าเช่าสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์ หรืออื่น ๆ ซึ่ง ไม่ได้จัดเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นที่หน่วยงาน จ่ายให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ค่าเช่ารถยนต์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น
5	1	04	03	02	13					บัญชีค่าตรวจสอบบัญชี - สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการได้รับการบริการตรวจสอบบัญชีโดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้จากการให้บริการ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4301020101
5	1	04	03	02	14					บัญชีค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ ตรวจสอบอื่น	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการได้รับการบริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ ตรวจสอบบัญชีอื่น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน เช่น สตง. อนุญาตให้ผู้ตรวจสอบคนอื่นทำการตรวจสอบได้ ที่ไม่ใช่ สตง.
5	1	04	03	02	15					บัญชีค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาที่จ่ายให้แก่หน่วยงาน ภาครัฐ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้จากการ ให้บริการ - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4301020101
5	1	04	03	02	16					บัญชีค่าวิจัยและพัฒนา- บุคคลภายนอก	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาที่จ่ายให้แก่ บุคคลภายนอก เช่น จ้างอาจารย์มหาวิทยาลัยทำการวิจัย การจ้างบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจหรือสามารถให้บริการในการทำการวิจัย เป็นต้น
5	1	04	03	02	17					บัญชีเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงาน ก่อสร้างให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ
5	1	04	03	02	18					บัญชีค่าใช้จ่ายผลกึ่งเป็นรายได้ แผ่นดิน	หมายถึง เงินนอกงบประมาณหรือเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ กฎหมายไม่อนุญาตให้นำไปใช้จ่ายได้ และต้องนำส่งคลังเป็นรายได้ แผ่นดิน

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	1	04	03	02	19					บัญชีค่าประชาสัมพันธ์	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอดเรื่องราว ข่าวสารแก่กลุ่มประชาชนเป้าหมายให้เกิดความรู้ความเข้าใจ โดยมีการวางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ และดำเนินการเพื่อบอกกล่าวให้ทราบ โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร หรือสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ได้แก่ 1. สื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุโทรทัศน์และ ภาพยนตร์ 2. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โบปลิ้ว แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ หนังสือ ในโอกาสต่างๆ รายงานประจำปี 3. สื่อโทรทัศน์ เช่น เทปบันทึกเสียง เทปวีดิทัศน์ ภาพยนตร์ แผ่นซีดีรอม จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 4. สื่อ กิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดการแสดง และการจัดกิจกรรม ต่างๆ เป็นต้น
5	1	04	03	02	20					บัญชีค่าใช้จ่ายเสียหาย	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ความสูญเสียหรือเสียหายต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากการกระทำของบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในความ รับผิดชอบของหน่วยงาน รวมทั้งเงินชดใช้ค่าเสียหายที่หน่วยงานเป็นผู้ เบิกจ่ายให้ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ค่าสินไหมที่จ่ายให้แก่ผู้ ที่เสียหาย ผู้เสียหายยื่นคำขอให้ส่วนราชการชดใช้กรณีเจ้าหน้าที่ของ ส่วนราชการได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ เป็น ต้น
5	1	04	03	02	99					บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะของค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ค่าผ่าน ทางด่วน ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดย ส่วนรวม ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ เกษียณอายุ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่องจากทาง ราชการ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวต่างประเทศ กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ ชั่วคราวของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นต้น
5	1	04	04	00	00					5.1.4.4 บัญชีค่าตอบแทน	
5	1	04	04	01	01					บัญชีค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	หมายถึง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตาม ตำแหน่ง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เป็นต้น รวมทั้งเงิน ช่วยเหลือและเงินรางวัลอื่น ๆ ที่จ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว และครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานนี้ด้วย

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	1	04	04	01	02					บัญชีค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	หมายถึง เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการ สำหรับงานเฉพาะบางอย่างในแต่ละคราว ทั้งการรับอาสา และการได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง เช่น เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เงินค่าสอนพิเศษ เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ ค่าตอบแทนกรรมการ การสอบ ผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงาน ค่าสอนพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สอนไม่ได้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานั้น ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือหรือเอกสาร ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาท้องถิ่น ภาษาต่างประเทศ ภาษามือ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ เงินสมนาคุณกรรมการสอบวินัยข้าราชการ เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถานอุดมศึกษาของรัฐ เงินสมนาคุณอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เงินค่าฝ้ออันตราย เป็นครั้งคราว ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการณ์ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมเงิน เป็นต้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5	1	04	04	01	03					บัญชีเงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	หมายถึง เงินประจำตำแหน่งที่จ่ายให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งพิเศษในระดับสูง ซึ่งไม่ได้เป็นบุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน แต่หน่วยงานเป็นผู้เบิกจ่ายให้ เช่น เงินประจำตำแหน่งองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นต้น
5	1	04	04	01	04					บัญชีเงินช่วยเหลือแก่ผู้ช่วยราชการ	หมายถึง เงินที่ทางราชการจ่ายเป็นการสงเคราะห์และช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือราชการ ยกเว้นข้าราชการและลูกจ้าง ซึ่งจ่ายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม ระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายตามระเบียบ บพข. ระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
5	1	04	04	01	05					บัญชีค่าตอบแทนอาสาสมัคร	หมายถึง ค่าตอบแทนที่ทางราชการจ่ายเป็นรายเดือนให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และอาสาสมัครทหารพราน ตามระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
5	1	04	04	01	08					บัญชีค่าตอบแทนผู้มีสิทธิสังกัดท้องถิ่น	หมายถึง เงินเพิ่มค่าครองชีพที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5	1	05	00	00	00					5.1.5 บัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	
5	1	05	01	01	01					บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคารเพื่อการพักอาศัย เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่หน่วยงานได้รับจากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน
5	1	05	01	01	03					บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคารสำนักงาน เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่หน่วยงานได้รับจากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	1	05	01	01	37					บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ สนาม	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ ครุภัณฑ์สนาม เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตที่ มีอยู่จากครุภัณฑ์สนาม มีอายุการใช้งานสำหรับงวดบัญชีปัจจุบัน
5	1	05	01	01	39					บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ โรงงาน และอุปกรณ์อื่น เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในอนาคตที่มีอยู่จากสินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานของ สินทรัพย์เหล่านั้น
5	1	05	01	01	40					บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ ครุภัณฑ์ - ภายใต้สัญญาเช่าการเงินซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้อง คำนวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง
5	1	05	01	01	43					บัญชีค่าเสื่อมราคา - ถนน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของถนน เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตที่มีอยู่จาก สินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานของสินทรัพย์เหล่านั้น
5	1	05	01	01	44					บัญชีค่าเสื่อมราคา - สะพาน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ สะพาน เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตที่มีอยู่ จากสินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานของสินทรัพย์เหล่านั้น
5	1	05	01	01	45					บัญชีค่าเสื่อมราคา - เชื้อเพลิง	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของเชื้อเพลิง เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตที่มีอยู่จาก สินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานของสินทรัพย์เหล่านั้น
5	1	05	01	01	46					บัญชีค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอ่าง เก็บน้ำ เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตที่มีอยู่ จากสินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานของสินทรัพย์เหล่านั้น
5	1	05	01	01	47					บัญชีค่าเสื่อมราคา - โครงสร้าง พื้นฐานอื่น	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ โครงสร้างพื้นฐานอื่น เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน อนาคตที่มีอยู่จากสินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานของ สินทรัพย์เหล่านั้น
5	1	05	01	01	48					บัญชีค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรม คอมพิวเตอร์	หมายถึง มูลค่าของการจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนจากการซื้อมาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่า เสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย
5	1	05	01	01	49					บัญชีค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น	หมายถึง มูลค่าของการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนจากการซื้อมาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่า เสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย
5	1	05	01	01	51					บัญชีค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์อื่น	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ สินทรัพย์อื่น เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตที่มี อยู่จากสินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานของสินทรัพย์เหล่านั้น
5	1	05	01	01	52					บัญชีค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทาง เศรษฐกิจในอนาคตที่มีอยู่จากสินทรัพย์เหล่านี้ เนื่องจากมีอายุการใช้ งานของสินทรัพย์เหล่านั้น

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	1	05	01	01	53					บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารราชพัสดุ - เพื่อการพักอาศัย	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคารเพื่อการพักอาศัย เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่หน่วยงานได้รับจากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน
5	1	05	01	01	55					บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารราชพัสดุ - เพื่อใช้เป็นสำนักงาน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคารสำนักงาน เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่หน่วยงานได้รับจากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน
5	1	05	01	01	57					บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารราชพัสดุ - เพื่อประโยชน์อื่น	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน
5	1	05	01	01	58					บัญชีค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคาร เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน
5	1	05	01	01	59					บัญชีค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ เพื่อรับรู้การได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่จากสินทรัพย์นั้น ในงวดบัญชีปัจจุบัน
5	1	05	01	01	60					บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่นำข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
5	1	05	01	01	61					บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ที่นำข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
5	1	05	01	01	64					บัญชีค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่นำข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
5	1	05	01	01	66					บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-หน่วยงานใน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคารและสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศ
5	1	05	01	01	67					บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ - หน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ในต่างประเทศ
5	1	05	01	01	68					บัญชีค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร - Interface	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคาร ที่นำข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
5	1	05	01	01	69					บัญชีค่าตัดจำหน่าย- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ภายใต้สัญญาเช่าการเงินซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องคำนวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง
5	1	05	01	01	70					บัญชีค่าตัดจำหน่าย- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - ภายใต้สัญญาเช่าการเงินซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องคำนวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
5	1	05	01	01	94				บัญชีค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องคำนวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง
5	1	05	01	01	95				บัญชีค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ที่หน่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องคำนวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง
5	1	05	01	01	97				บัญชีค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่หน่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องคำนวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง
5	1	05	01	01	98				บัญชีค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รับรู้อย่างเป็นระบบในช่วงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่หน่วยงานไม่ระบุรายละเอียดในระบบซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องคำนวณและบันทึกปรับปรุงเข้าไปในระบบเอง
5	1	06	00	00	00				5.1.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	
5	1	06	01	01	01				บัญชีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ
5	1	06	01	01	02				บัญชีเงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
5	1	06	01	01	03				บัญชีเงินชดเชยความเสียหายจากการปฏิบัติการของ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นเงินชดเชยความเสียหายจากการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
5	1	06	01	01	04				บัญชีค่าทดแทนผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิจากการที่บุคคลผู้นั้นได้รับอันตรายเนื่องจากการรักษาความมั่นคงของประเทศตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5	1	07	00	00	00				5.1.7 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	
5	1	07	01	00	00				5.1.7.1 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	
5	1	07	01	01	01				บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่นเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยผู้รับ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของหน่วยผู้จ่าย รวมทั้งการจ่ายให้ตามหน้าที่เป็นเงินโอนให้หรือซื้อเป็นสิ่งของให้แก่หน่วยงานผู้รับใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงาน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้จากการอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 4302010101
5	1	07	01	01	02				บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ให้รัฐบาลต่างประเทศ	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่รัฐบาลต่างประเทศเพื่อการช่วยเหลือสนับสนุนแก่รัฐบาลต่างประเทศโดยสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้รัฐบาลต่างประเทศใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงานมิใช่เพื่อนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร
5	1	07	01	01	03				บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการช่วยเหลือสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ให้อุปโภค. ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงานมิใช่เพื่อนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	1	07	01	01	04					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ประชาชน หรือกลุ่มที่ไม่ได้รวมตัวกันเพื่อธุรกิจ เพื่อสนับสนุนงานของผู้รับ หรือช่วยเหลือผู้รับเป็นปกติแต่ไม่รวมถึงการบรรเทาทุกข์อันเกิดจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ไม่สงบ รวมทั้งการจ่ายตามหน้าที่เป็นเงินโอนให้หรือซื้อเป็นของขวัญให้แก่ผู้รับใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงานมิใช่เพื่อให้นำไปใช้จ่ายหาสินทรัพย์ถาวร เช่น แจกผ้าห่มแก่ชาวบ้านจากภัยหนาว จ่ายเงินให้แรงงานที่ได้รับความเสียหายในบังคับคดี จัดหาต้นไม้ให้ชาวบ้านนำไปปลูกป่า หรือจัดหาเก้าอี้จัดศุภพิธีให้กับชาวบ้านเอาไปดูแลรักษาต้นไม้
5	1	07	01	01	05					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	หมายถึง เงินอุดหนุนที่จ่ายให้แก่องค์กรธุรกิจภาคเอกชน เช่น บริษัท ห้าง ร้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินธุรกิจขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินนโยบายของรัฐ โดยให้องค์กรธุรกิจเอกชนนำไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงานมิใช่เพื่อให้นำไปใช้จ่ายหาสินทรัพย์ถาวร
5	1	07	01	01	06					บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	หมายถึง เงินอุดหนุนที่จ่ายให้แก่องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น องค์กรทางศาสนาและองค์กรการกุศล เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการปฏิบัติงานขององค์กรเหล่านั้น โดยให้องค์กรผู้รับนำไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงานมิใช่เพื่อให้นำไปใช้จ่ายหาสินทรัพย์ถาวร
5	1	07	01	01	07					บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรระหว่างประเทศ	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรระหว่างประเทศโดยสมัครใจ รวมทั้งเงินบำรุงและเงินค่าสมาชิกต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้องค์กรผู้รับใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงานมิใช่เพื่อให้นำไปใช้จ่ายหาสินทรัพย์ถาวร
5	1	07	01	01	08					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อชดเชยการส่งออก	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนผู้ส่งออกในรูปแบบการออกบัตรภาษีให้นำไปใช้ชำระค่าภาษีเพื่อสนับสนุนการส่งออก
5	1	07	01	01	09					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	หมายถึง เงินอุดหนุนที่จ่ายให้แก่องค์กรที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแต่ไม่ใช่งานทำกำไรสูงสุดแก่เจ้าของเป็นหลัก เช่น สหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินงานขององค์กรผู้รับ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานมิใช่เพื่อให้นำไปใช้จ่ายหาสินทรัพย์ถาวร
5	1	07	01	01	10					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	หมายถึง เงินอุดหนุนที่จ่ายให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินนโยบายของรัฐ โดยให้รัฐวิสาหกิจผู้รับนำไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงานมิใช่เพื่อให้นำไปใช้จ่ายหาสินทรัพย์ถาวร
5	1	07	01	01	11					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	หมายถึง เงินอุดหนุนที่จ่ายให้แก่รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินนโยบายของรัฐ โดยให้รัฐวิสาหกิจผู้รับนำไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงานมิใช่เพื่อให้นำไปใช้จ่ายหาสินทรัพย์ถาวร

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	1	07	01	01	12					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อชดเชยจากทุนหมุนเวียน	หมายถึง เงินอุดหนุนจากทุนหมุนเวียนที่จ่ายชดเชยให้แก่ผู้มีสิทธิ ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียนนั้นๆ
5	1	07	01	01	13					บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายจากเงินที่จ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่ผู้รับตามมาตรการของรัฐบาลที่กำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งผู้รับไม่มีข้อผูกพันต้องส่งมอบสิ่งใดที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนที่จ่ายให้เป็นการตอบแทนแก่รัฐบาลโดยตรง (ให้หน่วยงานระบุบัญชีย่อยที่เกี่ยวข้อง)
5	1	07	01	01	14					บัญชีค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	หมายถึง เงินที่รัฐบาลจ่ายให้ความช่วยเหลือเพื่อมุ่งให้เกิดมาตรฐานการครองชีพที่ดี มีสุขภาพอนามัยและสังคมที่น่าพึงพอใจ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น (ให้หน่วยงานระบุบัญชีย่อยที่เกี่ยวข้อง)
5	1	07	01	01	99					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับประเภทอื่นนอกจากที่ระบุข้างต้น เพื่อให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่ผู้รับโดยสมัครใจ ซึ่งผู้รับไม่มีข้อผูกพันต้องส่งมอบสิ่งใดที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนที่จ่ายให้เป็นการตอบแทนแก่รัฐโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับใช้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำเพื่อการดำเนินงานมิใช่เพื่อนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร
5	1	07	02	00	00					5.1.7.2 บัญชีค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน	
5	1	07	02	01	02					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลต่างประเทศ	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่รัฐบาลต่างประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่รัฐบาลต่างประเทศโดยสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้รัฐบาลต่างประเทศนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือให้เป็นสินทรัพย์ถาวรโดยตรง
5	1	07	02	01	03					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ออป.นำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร หรือให้เป็นสินทรัพย์ถาวรโดยตรง
5	1	07	02	01	04					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - ธุรกิจภาคเอกชน	หมายถึง เงินอุดหนุนที่จ่ายให้แก่องค์กรธุรกิจภาคเอกชน เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ธุรกิจเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ธุรกิจนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือให้เป็นสินทรัพย์ถาวรโดยตรง
5	1	07	02	01	05					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	หมายถึง เงินอุดหนุนที่จ่ายให้แก่องค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น องค์กรทางศาสนาและองค์กรการกุศล เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่องค์กรเหล่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ธุรกิจนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือให้เป็นสินทรัพย์ถาวรโดยตรง เช่น สร้างอาคารจำหน่ายสินค้าให้กับศูนย์ศิลปะ เป็นต้น
5	1	07	02	01	06					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรระหว่างประเทศ	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่องค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่องค์กรระหว่างประเทศโดยสมัครใจ รวมทั้งเงินบำรุงและเงินค่าสมาชิกต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือให้เป็นสินทรัพย์ถาวรโดยตรง

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	1	07	02	01	07					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	หมายถึง เงินอุดหนุนที่จ่ายให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินนโยบายของรัฐ โดยให้รัฐวิสาหกิจผู้รับนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือให้เป็นสินทรัพย์ถาวรโดยตรง
5	1	07	02	01	08					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	หมายถึง เงินอุดหนุนที่จ่ายให้แก่รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินนโยบายของรัฐ โดยให้รัฐวิสาหกิจผู้รับนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวรหรือให้เป็นสินทรัพย์ถาวรโดยตรง
5	1	07	02	01	99					บัญชีค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับประเภทอื่นนอกจากที่ระบุข้างต้น เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่ผู้รับโดยสมัครใจ ซึ่งผู้รับไม่มีข้อผูกพันต้องส่งมอบสิ่งใดที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนที่จ่ายให้เป็นการตอบแทนแก่รัฐโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับนำไปใช้จัดหาสินทรัพย์ถาวร
5	1	07	03	00	00					5.1.7.3 บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน	
5	1	07	03	01	01					บัญชีพักเบิกเงินอุดหนุน	หมายถึง บัญชีที่หน่วยงานใช้บันทึกเพื่อตั้งเบิกงบอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่ทราบรายละเอียดรายการที่จะจ่าย
5	1	07	03	01	02					บัญชีค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนเพื่อตั้งเบิกงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้แก่สำนักงานในต่างประเทศของหน่วยงานนำไปใช้จ่าย ซึ่งจะล้างออกเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่สำนักงานในต่างประเทศแจ้งการใช้จ่ายจริงภายหลัง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้เงินงบประมาณ - หน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 431301011 และบัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ - หน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 431301012 และบัญชีค่าใช้จ่ายนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน - หน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 5107030104
5	1	07	03	01	03					บัญชีค่าใช้จ่ายนำส่งรายได้แผ่นดิน - หน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากหน่วยงานในต่างประเทศนำส่งเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ให้หน่วยงานต้นสังกัดนำส่งรายได้เข้าคลัง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมกงสุล-หน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 4202010125 และบัญชีรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น - หน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 4206010108
5	1	07	03	01	04					บัญชีค่าใช้จ่ายนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน - หน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากหน่วยงานในต่างประเทศนำส่งเงินงบประมาณที่เบิกเกินมาให้หน่วยงานต้นสังกัดคืนคลัง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีค่าใช้จ่ายหน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 5107030102
5	1	07	03	01	05					บัญชีค่าใช้จ่ายนำส่งเงินนอกฝากคลัง - หน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากหน่วยงานในต่างประเทศนำส่งเงินนอกงบประมาณที่จัดเก็บได้ให้หน่วยงานต้นสังกัดนำส่งเงินรายได้เข้าคลัง บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ - หน่วยงานในต่างประเทศ รหัสบัญชี 4301020111

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย
5	1	07	03	01	06				หักค่าใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายกลุ่มจังหวัด	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกแทนโดยสำนักงานจังหวัด เพื่อดังเบิก งบประมาณจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดให้หน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ดำเนินการ ภายในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดอื่นไปใช้จ่าย และขอใช้ล้างเงินยืมด้วย ใบสำคัญ ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ใช้เฉพาะหน่วยงาน กลุ่มจังหวัด Gxxx)
5	1	08	00	00	00				5.1.8 บัญชีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	
5	1	08	01	01	01				บัญชีหนี้สูญ - ลูกหนี้จากการ ขายสินค้าและบริการ	หมายถึง หนี้สูญประเภทลูกหนี้จากการขายสินค้าและบริการ ที่ตัดจ่าย โดยไม่มีการตั้งสำรองไว้ให้ก่อน
5	1	08	01	01	05				บัญชีหนี้สูญ - เงินให้กู้	หมายถึง หนี้สูญจากเงินให้กู้แก่ลูกค้า ที่ตัดจ่ายโดยไม่มีการตั้งสำรองไว้ ให้ก่อน
5	1	08	01	01	06				บัญชีหนี้สูญ - เงินให้ยืม	หมายถึง หนี้สูญจากเงินให้ยืมที่ตัดจ่ายโดยไม่มีการตั้งสำรองไว้ให้ก่อน
5	1	08	01	01	07				บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประมาณยอดหนี้ที่เป็นลูกหนี้จากการ ขายสินค้าและบริการ รวมถึงลูกหนี้ที่เกิดจากรายการอื่นๆ ที่คาดว่าจะ เก็บเงินไม่ได้ เป็นบัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์
5	1	08	01	01	11				บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประมาณยอดหนี้ที่เป็นลูกหนี้จากการ ให้กู้แก่บุคคลภายนอก ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ เป็นบัญชีปรับมูลค่า สินทรัพย์
5	1	08	01	01	12				บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้ยืม	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประมาณยอดหนี้ที่เป็นลูกหนี้จากการ ให้ยืมแก่บุคคลภายนอก ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ เป็นบัญชีปรับมูลค่า สินทรัพย์
5	1	12	00	00	00				5.1.12 บัญชีค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม	
5	1	12	01	01	01				บัญชีค่าสวัสดิการสังคม - ประกันสังคม	หมายถึง รายจ่ายผลประโยชน์ทางสังคมที่จ่ายเป็นเงินสดหรือเป็น สิ่งของแก่ประชาชนทั่วไปตามแผนการประกันสังคม ผลประโยชน์ ทดแทนการประกันสังคมมาตรฐานในรูปของเงินสดรวมถึงเงินช่วยเหลือ ในกรณีต่าง ๆ เช่น เมื่อมีความเจ็บป่วยและทุพพลภาพ เงินค่าคลอด บุตร เงินเลี้ยงบุตรหรือครอบครัว เป็นต้น
5	1	12	01	01	02				บัญชีค่าสวัสดิการสังคม - นายจ้าง	หมายถึง รายจ่ายที่ต้องจ่ายแก่ประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการเหมือนกับผลประโยชน์การประกันสังคมแต่ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้ แผนการประกันสังคม ความช่วยเหลือทางสังคมนี้อาจจะครอบคลุมถึง กรณีดังกล่าว
5	1	12	01	01	03				บัญชีค่าสวัสดิการสังคม - อื่น	หมายถึง รายจ่ายที่ต้องจ่ายแก่ประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการเหมือนกับผลประโยชน์การประกันสังคมแต่ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้ แผนการประกันสังคม ความช่วยเหลือทางสังคมนี้อาจจะครอบคลุมถึง กรณีดังกล่าว
5	2	00	00	00	00				5.2 บัญชีค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	
5	2	01	00	00	00				5.2.1 บัญชีต้นทุนการกู้ยืม	
5	2	01	01	00	00				5.2.1.1 บัญชีดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น	
5	2	01	01	01	00				5.2.1.1.1 บัญชีดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น	
5	2	01	01	01	02				บัญชีดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ	หมายถึง ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันเนื่อง จากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ ไม่ว่าจะถึงกำหนด ชำระในงวดบัญชีปัจจุบันหรือไม่ก็ตาม

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	2	01	01	01	03					บัญชีดอกเบียจ่าย - ต่างประเทศ	หมายถึง ดอกเบียจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันเนื่องจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างประเทศ ไม่ว่าจะถึงกำหนดชำระในงวดบัญชีปัจจุบันหรือไม่ก็ตาม
5	2	01	02	00	00					5.2.1.2 บัญชีดอกเบียจ่ายของเงินกู้ระยะยาว	
5	2	01	02	01	00					5.2.1.2.1 บัญชีดอกเบียจ่าย - เงินกู้ระยะยาว	
5	2	01	02	01	02					บัญชีดอกเบียจ่าย - ในประเทศ	หมายถึง ดอกเบียจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันเนื่องจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ ไม่ว่าจะถึงกำหนดชำระในงวดบัญชีปัจจุบันหรือไม่ก็ตาม
5	2	01	02	01	03					บัญชีดอกเบียจ่าย - ต่างประเทศ	หมายถึง ดอกเบียจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันเนื่องจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินต่างประเทศ ไม่ว่าจะถึงกำหนดชำระในงวดบัญชีปัจจุบันหรือไม่ก็ตาม
5	2	01	02	01	05					บัญชีส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย	หมายถึง บัญชีที่ใช้เพื่อบันทึกจำนวนเงินส่วนลดจากการที่รัฐบาลออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลได้ในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ซึ่งจะใช้เป็น การชั่วคราวแทนบัญชีส่วนต่ำกว่ามูลค่าพันธบัตร เป็นบัญชีปรับมูลค่าดอกเบียจ่าย
5	2	01	02	01	06					บัญชีส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย	หมายถึง บัญชีที่ใช้เพื่อบันทึกจำนวนเงินส่วนเพิ่มจากการที่รัฐบาลออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลได้ในราคาสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ซึ่งจะ ใช้เป็นการชั่วคราวแทนบัญชีส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรเป็นบัญชีปรับมูลค่า ดอกเบียจ่าย
5	2	01	03	00	00					5.2.1.3 บัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเงินอื่นๆ	
5	2	01	03	01	01					บัญชีดอกเบียจ่ายตามสัญญาเช่า การเงิน	หมายถึง จำนวนเงินค้างงวดที่คิดเป็นดอกเบียที่ผู้เช่าต้องจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
5	2	01	03	01	02					บัญชีค่าธรรมเนียมเงินกู้	หมายถึง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน
5	2	01	03	01	99					บัญชีค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น	หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงิน นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในกลุ่มต้นทุนการกู้ยืม
5	2	02	00	00	00					5.2.2 บัญชีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	
5	2	02	01	00	00					5.2.2.1 บัญชีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	
5	2	02	01	01	01					บัญชีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้	หมายถึง ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท
5	2	02	01	01	02					บัญชีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น	หมายถึง ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่ารายการอื่นสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท
5	2	02	01	01	04					บัญชีขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้	หมายถึง ขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท นอกเหนือจากเงินกู้สกุลเงิน ต่างประเทศ
5	2	02	01	01	05					บัญชีขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น	หมายถึง ขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่ารายการอื่นสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท นอกเหนือจากเงินกู้สกุลเงิน ต่างประเทศ

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	2	03	00	00	00	5.2.3 บัญชีค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์					
5	2	03	01	01	01					บัญชีค่าจำหน่าย - เงินลงทุน	หมายถึง มูลค่าของเงินลงทุนซึ่งประกอบด้วยต้นทุนหรือมูลค่าจากการประเมินราคาของสินทรัพย์หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย
5	2	03	01	01	02					บัญชีค่าจำหน่าย - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่ หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย
5	2	03	01	01	03					บัญชีค่าจำหน่าย - ที่ดินกรรมสิทธิ์	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายที่ดิน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่
5	2	03	01	01	04					บัญชีค่าจำหน่าย - ที่ดินราชพัสดุ	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายที่ดิน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่
5	2	03	01	01	05					บัญชีค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อที่อยู่อาศัย	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายอาคารเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย
5	2	03	01	01	06					บัญชีค่าจำหน่าย - อาคารสำนักงาน	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายอาคารสำนักงาน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย
5	2	03	01	01	07					บัญชีค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายอาคารเพื่อประโยชน์อื่น ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย
5	2	03	01	01	08					บัญชีค่าจำหน่าย - ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายส่วนที่ปรับปรุงเพิ่มจากสินทรัพย์ที่เช่าหรืออาคารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย
5	2	03	01	01	09					บัญชีค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย
5	2	03	01	01	10					บัญชีค่าจำหน่าย - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
5	2	03	01	01	11					บัญชีค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย
5	2	03	01	01	12					บัญชีค่าจำหน่าย - ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	2	03	01	01	41					บัญชีค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ Interface	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายครุภัณฑ์ทุกประเภท ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่ายที่นำข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing (ไม่เปิดให้ใช้กับส่วนราชการโดยทั่วไป)
5	2	03	01	01	42					บัญชีค่าจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกประเภท ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่ายที่นำข้อมูลเข้าระบบโดยการ Interfacing
5	2	03	01	01	44					บัญชีค่าจำหน่าย - ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายที่ดินไม่ระบุรายละเอียดทุกประเภท ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม จนถึงวันจำหน่ายออกจากบัญชี
5	2	03	01	01	45					บัญชีค่าจำหน่าย - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดทุกประเภท ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม จนถึงวันจำหน่ายออกจากบัญชี
5	2	03	01	01	46					บัญชีค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดทุกประเภท ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม จนถึงวันจำหน่ายออกจากบัญชี
5	2	03	01	01	47					บัญชีค่าจำหน่าย - ส/ท ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียดทุกประเภท ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม จนถึงวันจำหน่ายออกจากบัญชี
5	2	03	01	01	48					บัญชีค่าจำหน่าย - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - หน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายอาคารและสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม จนถึงวันจำหน่ายออกจากบัญชี
5	2	03	01	01	49					บัญชีค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ - หน่วยงานในต่างประเทศ	หมายถึง มูลค่าจากการจำหน่ายครุภัณฑ์ในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนที่ได้มาหรือมูลค่าจากการประเมินมูลค่าใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม จนถึงวันจำหน่ายออกจากบัญชี
5	2	04	00	00	00					5.2.4. บัญชีขาดทุนจากการประเมินราคาและการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	
5	2	04	01	00	00					5.2.4.1. บัญชีขาดทุนจากการประเมินราคาและการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	
5	2	04	01	01	00					5.2.4.1.1 บัญชีการประเมินราคาและการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	
5	2	04	01	01	02					บัญชีขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วของเงินลงทุน	หมายถึง ส่วนต่างระหว่างราคาจำหน่ายกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่าย ที่เกิดผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
5	2	04	01	01	03					บัญชีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนอื่น	หมายถึง มูลค่าของเงินลงทุนส่วนที่ลดลงจากราคาตามบัญชีเนื่องจากการประเมินราคาเงินลงทุนนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
5	2	04	01	01	04					บัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	หมายถึง การบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีหลักฐานสนับสนุนว่าเงินลงทุนนั้นมีการด้อยค่า

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี			คำอธิบาย	
5	2	04	01	02	00				5.2.4.1.2 บัญชีการประเมินราคาของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน	
5	2	04	01	02	01				บัญชีขาดทุนจากการตีราคา สินค้านำคงเหลือ	หมายถึง ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินค้านำ กับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินค้านำคงเหลือปลายงวด ที่เกิดผลขาดทุน จากการตีราคาสินค้านำคงเหลือปลายงวดนั้น
5	2	05	00	00	00				5.2.5 บัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	
5	2	05	01	01	01				บัญชีค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจ่ายให้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากภัยพิบัติ
5	2	08	00	00	00				5.2.8 บัญชีค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน	
5	2	08	01	01	01				บัญชีค่าใช้จ่ายจากการรับโอน หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่หน่วยงานรับโอนหนี้สินจาก หน่วยงานภาครัฐอื่นซึ่งมีมูลค่าเท่ากับหนี้สินที่โอนนั้น บัญชีนี้ถือเป็น บัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้จากการโอนหนี้สินระหว่าง หน่วยงาน รหัสบัญชี 4309020101
5	2	09	00	00	00				5.2.9 บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล	
5	2	09	01	01	03				บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินงบ บุคลากรให้หน่วยงาน	หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อกรมบัญชีกลาง อนุมัติรายการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบบุคลากรของหน่วยงาน เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน งบบุคลากรจากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010103
5	2	09	01	01	04				บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินงบ ลงทุนให้หน่วยงาน	หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อกรมบัญชีกลาง อนุมัติรายการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนของหน่วยงาน เป็น บัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่าง กัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบลงทุน จากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010104
5	2	09	01	01	05				บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินงบ ดำเนินงานให้หน่วยงาน	หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อกรมบัญชีกลาง อนุมัติรายการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน งบดำเนินงานจากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010105
5	2	09	01	01	06				บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงิน งบบุคลากรให้หน่วยงาน	หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อกรมบัญชีกลาง อนุมัติรายการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบบุคลากรของหน่วยงาน เป็น บัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่าง กัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน งบบุคลากรจากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010106
5	2	09	01	01	07				บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินงบ รายจ่ายอื่นให้หน่วยงาน	หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อกรมบัญชีกลาง อนุมัติรายการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบรายจ่ายอื่นของหน่วยงาน เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน งบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010107

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	2	09	01	01	08					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินงบกลางให้หน่วยงาน	หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบกลางของหน่วยงาน เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010108
5	2	09	01	01	09					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินคงคลังให้หน่วยงาน	หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานที่เบิกจ่ายจากเงินคงคลัง เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินคงคลังจากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010109
5	2	09	01	01	10					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินกู้ให้หน่วยงาน	หมายถึง ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่เกิดจากการที่รัฐบาลโอนเงินกู้ประเภท program loan และ project loan ให้หน่วยงาน เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล รหัสบัญชี 4307010110
5	2	09	01	01	11					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินงบประมาณรายจ่ายอื่นชำระหนี้	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการชำระตัวเงินคลังและพันธบัตรที่ออกเพื่อชดเชยการขาดดุลโดยจ่ายจากเงินงบประมาณ เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - เงินงบประมาณรายจ่ายอื่นชำระหนี้ รหัสบัญชี 4307010111
5	2	09	01	01	12					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงิน เบิกเงินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่หน่วยงานนำเงินที่เบิกเกินส่งคืนรัฐบาล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางรับเงินเบิกเกินส่งคืนจากหน่วยงาน รหัสบัญชี 4307010112
5	2	10	00	00	00					5.2.10 บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	
5	2	10	01	01	01					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน	หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานฝากคลังไว้ เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 4308010101
5	2	10	01	01	02					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานโอนเงินนอก งบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนเงินจากหน่วยงานให้ บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 โดยเป็นเงินนอกงบประมาณ เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางรับเงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน รหัสบัญชี 4308010102

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	2	10	01	01	03					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้ แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของส่วน ราชการเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดย อัตโนมัติ (Auto) เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน รหัสบัญชี 4308010103
5	2	10	01	01	05					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง	หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้น เมื่อหน่วยงานขอ เบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังไว้ เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดย อัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 4308010105
5	2	10	01	01	06					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินให้ หน่วยงานอื่น	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรับโอนเงินระหว่างส่วนราชการ เช่น การโอนขายปิล เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็น บัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น รหัสบัญชี 4308010106
5	2	10	01	01	07					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - โอนบัตรภาษีส่วนที่เป็นรายได้ แผ่นดิน	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจากการนำส่งบัตรภาษีตามมูลค่า บัตรส่วนที่เป็นรายได้แผ่นดิน จากหน่วยงานจัดเก็บภาษีไปให้กับ หน่วยงานผู้ออกบัตรภาษี บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชี รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับโอนบัตรภาษีจากหน่วยงานอื่น รหัสบัญชี 4308010107 (ใช้เฉพาะหน่วยงานจัดเก็บภาษี)
5	2	10	01	01	11					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางโอนเงินถอน คืนรายได้ให้หน่วยงาน	หมายถึง บัญชีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่ระบบสร้างขึ้นเมื่อกรมบัญชีกลาง อนุมัติรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน บัญชีนี้ถือเป็น รายการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน และต้องนำมาตัดรายการใน การจัดทำงบการเงินรวมของแผ่นดิน เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดย อัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล รหัส บัญชี 4308010111
5	2	10	01	01	12					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	หมายถึง บัญชีที่ระบบสร้างขึ้น เมื่อมีการผ่านเอกสารรายการปรับปรุง ตั้งรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง หรือกลับรายการ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชี ระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - รายได้แผ่นดินร อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 4308010112
5	2	10	01	01	14					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ล้างเงินชดเชยบัตรภาษี	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากหน่วยงาน (กรมศุลกากร) ขอเบิกเงินฝาก เงินชดเชยบัตรภาษีมาเพื่อล้างบัตรภาษี บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - ล้างเงินชดเชยบัตรภาษี รหัส บัญชี 4308010114
5	2	10	01	01	15					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินนอกงบประมาณตัวเงินคลัง	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเบิกเงินนอกงบประมาณเพื่อจ่าย ดอกเบี้ยตัวการได้ถอนตัวเงินคลัง - เงินต้น หรือเมื่อออกตัว-เงินต้น เป็น บัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่าง กัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - เงินนอกงบประมาณตัวเงิน คลัง รหัสบัญชี 4308010115

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	2	10	01	01	16					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการการบันทึกหนี้แผ่นดินจากการกู้เงิน เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล รหัสบัญชี 4308010116 (ใช้เฉพาะ สบน.)
5	2	10	01	01	17					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินอุดหนุนราชการ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่เกิดจากการเบิกเงินอุดหนุนราชการทุกประเภท และเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิกเงินอุดหนุนฯ ทุกประเภท และเพิ่มยอดเงินอุดหนุนรับจากคลังให้กับหน่วยงาน เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - เงินอุดหนุนราชการ รหัสบัญชี 4308010117
5	2	10	01	01	18					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Auto)	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกการโอนสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกันของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้รหัสหน่วยงานเดียวกัน เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน รหัสบัญชี 4308010118
5	2	10	01	01	19					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - โอนบัตรภาษีเงินนอก	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจากการนำส่งบัตรภาษีตามมูลค่า บัตรส่วนที่จัดสรรรายได้ภาษีเป็นเงินนอกงบประมาณ จากหน่วยงานจัดเก็บภาษีไปให้กับหน่วยงานผู้ออกบัตรภาษี บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับโอนบัตรภาษีจากหน่วยงานอื่น รหัสบัญชี 4308010107 (ใช้เฉพาะหน่วยงานจัดเก็บภาษี)
5	2	10	01	01	20					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- ปรับเงินฝากคลังจากบัตรภาษี	หมายถึง บัญชีที่ระบบบันทึกปรับเพิ่มยอดเงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ (Auto) เมื่อมีการนำส่งบัตรภาษีจากการจัดเก็บรายได้ภาษีอากรและจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณ บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลังจากบัตรภาษี รหัสบัญชี 4308010120 (ใช้เฉพาะรหัสหน่วยงาน 9999)
5	2	10	01	01	21					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างกัน - ภายในกรมเดียวกัน (Manual)	หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกการโอนสินทรัพย์ด้านผู้โอนและหนี้สินด้านผู้รับโอน ที่เป็นการโอนระหว่างกันของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้รหัสหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งหน่วยงานสามารถบันทึกได้โดยตรง
5	2	10	01	01	22					บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - เงินกู้แปลงตัวเงินคลัง	หมายถึง บัญชีที่ระบบบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจากการกู้เงิน โดยการออกตราสารหนี้ระยะยาวที่เกิดจากการแปลงตัวเงินคลัง เป็นบัญชีที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (Auto) บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - เงินกู้แปลงตัวเงินคลัง รหัสบัญชี 4308010122
5	2	11	00	00	00					5.2.11 บัญชีค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	
5	2	11	01	01	01					บัญชีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนที่ดิน หรือสินทรัพย์อื่นให้กับหน่วยงานราชการอื่น ค่าใช้จ่ายที่รับรู้จะเท่ากับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอน บัญชีนี้ถือเป็นบัญชีระหว่างกัน (BP) กับบัญชีรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน รหัสบัญชี 4309010101 รวมถึงบัญชีนี้จะใช้หักล้างคู่กับบัญชีที่ดินราชพัสดุโอน ในกรณีที่ดินหน่วยงานโอนที่ดินราชพัสดุให้กรมธนารักษ์

รหัสบัญชี						ชื่อบัญชี				คำอธิบาย	
5	2	11	01	01	02					บัญชีบริจาดสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก	หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนที่ดิน หรือสินทรัพย์อื่นให้กับหน่วยงานภายนอกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่รับรู้จะเท่ากับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่โอน
5	2	12	00	00	00					5.2.12 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	
5	2	12	01	01	02					บัญชีขาดทุนจากการไถ่ถอนก่อนกำหนด	หมายถึง ผลต่างที่เกิดจากราคาไถ่ถอนสูงกว่าราคาตามบัญชีของพันธบัตรรัฐบาล
5	2	12	01	01	03					บัญชีหักหักล้างการโอนสินทรัพย์	หมายถึง บัญชีหักสำหรับการโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน บัญชีหักนี้จะถูกล้างไปเข้า บัญชีทุนหรือบัญชีรายได้จากการรับโอนสินทรัพย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต่อไป
5	2	12	01	01	99					บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เช่น เบิกคืนเงินนำส่งข้ามปีงบประมาณ เป็นต้น
5	3	00	00	00	00					5.3 บัญชีหักค่าใช้จ่าย	
5	3	01	01	01	01					บัญชีปรับหมวดรายจ่าย	หมายถึง บัญชีเพื่อเป็นการปรับยอดสถานะทางงบประมาณให้ถูกต้อง
5	3	01	01	01	03					บัญชีหักค่าใช้จ่าย	หมายถึง บัญชีเพื่อเป็นการปรับยอดสถานะทางงบประมาณให้ถูกต้อง
5	4	00	00	00	00					5.4 บัญชีรายการพิเศษหลังหักภาษี	
5	4	01	01	01	01					บัญชีขาดทุนจากรายการพิเศษ	หมายถึง รายการขาดทุนทรัพย์สินเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งเข้าลักษณะเป็นรายการพิเศษ ไม่เกิดขึ้นในภาวะปกติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น

โครงสร้างการจัดกลุ่มในผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560

		หน้า
1. สินทรัพย์	1000000000	๑
1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน	1100000000	๑
1.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1101000000	๑
1.1.1.1 เงินสดในมือ	1101010000	๑
1.1.1.2 เงินฝากคลังและสถาบันการเงิน	1101020000	๒
1.1.1.2.1 เงินฝาก ธนาคารแห่งประเทศไทย	101020100	๒
1.1.1.2.2 เงินฝากของกรมบัญชีกลาง	1101020200	๒
1.1.1.2.3 เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและคลังจังหวัด	1101020300	๓
ธนาคารกรุงไทยเพื่อให้ส่วนราชการนำส่งเงิน		
1.1.1.2.4 พักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและคลังจังหวัด	1101020400	๑๐
ธนาคารกรุงไทย เพื่อให้ส่วนราชการนำส่งเงิน		
1.1.1.2.5 เงินฝากคลังและหน่วยงานภาครัฐอื่น	1101020500	๒๑
1.1.1.2.6 เงินฝากธนาคารพาณิชย์เพื่อรับจ่ายเงินกับคลัง	1101020600	๒๑
1.1.1.2.8 เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะของหน่วยงานภาครัฐ	1101020800	๒๒
ธนาคารแห่งประเทศไทย		
1.1.1.2.9 เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นๆ	1101020900	๒๒
1.1.1.3 เงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	1101030000	๒๓
1.1.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000	๒๓
1.1.2.1 ลูกหนี้เงินยืมและเงินทรองราชการ	1102010000	๒๓
1.1.2.2 เงินให้ยืม – หน่วยงานภาครัฐ	1102020000	๒๕
1.1.2.3 เงินให้กู้ยืม – บุคคลภายนอก	1102030000	๒๕
1.1.2.4 ลูกหนี้ตราสารทางการเงิน	1102040000	๒๕
1.1.2.5 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น	1102050000	๒๕
1.1.3 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000	๒๗
1.1.3.2 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103020000	๒๗
1.1.4 เงินลงทุนระยะสั้น	1104000000	๒๗
1.1.4.1 เงินลงทุนระยะสั้น	1104010000	๒๗
1.1.4.1.1 เงินฝากประจำ	1104010100	๒๗
1.1.4.1.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้	1104010200	๒๘

		หน้า
1.1.4.1.3	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุน	1104010300 ๒๘
1.1.4.1.4	ค่าเพื่อการประเมินมูลค่าการลงทุน	1104010400 ๒๘
1.1.4.2	เงินลงทุนอื่น	1104020000 ๒๙
1.1.5	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000 ๒๙
1.1.6	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000 ๒๙
1.2	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1200000000 ๓๐
1.2.1	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000 ๓๐
1.2.1.1	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ - ระยะยาว	1201010000 ๓๐
1.2.1.2	เงินให้ยืมระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ	1201020000 ๓๐
1.2.1.3	เงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลภายนอก	1201030000 ๓๑
1.2.1.4	ลูกหนี้ตราสารทางการเงิน	1201040000 ๓๑
1.2.1.5	ลูกหนี้อื่น - ระยะยาว	1201050000 ๓๑
1.2.3	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000 ๓๒
1.2.3.1	เงินลงทุนระยะยาว	1203010000 ๓๒
1.2.3.1.1	เงินฝากประจำ - ระยะยาว	1203010100 ๓๒
1.2.3.1.2	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ - ระยะยาว	1203010200 ๓๒
1.2.3.1.3	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุน - ระยะยาว	1203010300 ๓๒
1.2.3.1.4	ค่าเพื่อการประเมินมูลค่าการลงทุน- ระยะยาว	1203010400 ๓๓
1.2.3.2	เงินลงทุนระยะยาว - อื่น	2030200000 ๓๓
1.2.4	ที่ดิน	1204000000 ๓๓
1.2.4.1	ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	1204010000 ๓๓
1.2.4.2	ที่ดินราชพัสดุ	1204020000 ๓๔
1.2.4.3	ที่ดิน - Interface	1204030000 ๓๔
1.2.4.4	ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด	1204040000 ๓๔
1.2.5	อาคาร	1205000000 ๓๔
1.2.5.1	อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010000 ๓๔
1.2.5.2	อาคารสำนักงาน	1205020000 ๓๕
1.2.5.3	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030000 ๓๕
1.2.5.4	สิ่งปลูกสร้าง	1205040000 ๓๖
1.2.5.5	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	1205050000 ๓๗
1.2.5.6	อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	1205060000 ๓๗
1.2.5.7	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - หน่วยงานในต่างประเทศ	1205070000 ๓๗

		หน้า
1.2.6	ครุภัณฑ์	1206000000 ๓๘
1.2.6.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010000 ๓๘
1.2.6.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020000 ๓๘
1.2.6.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030000 ๓๘
1.2.6.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040000 ๓๘
1.2.6.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050000 ๓๘
1.2.6.6	ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060000 ๓๘
1.2.6.7	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070000 ๓๘
1.2.6.8	ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080000 ๓๘
1.2.6.9	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090000 ๔๐
1.2.6.10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100000 ๔๐
1.2.6.11	ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110000 ๔๐
1.2.6.12	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120000 ๔๐
1.2.6.13	ครุภัณฑ์กีฬา	1206130000 ๔๑
1.2.6.14	ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140000 ๔๑
1.2.6.15	ครุภัณฑ์สนาม	1206150000 ๔๑
1.2.6.16	ครุภัณฑ์อื่น	1206160000 ๔๑
1.2.6.17	ครุภัณฑ์ – Interface	1206170000 ๔๒
1.2.6.18	ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	1206180000 ๔๒
1.2.6.19	ครุภัณฑ์ – หน่วยงานในต่างประเทศ	1206190000 ๔๒
1.2.8	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000 ๔๒
1.2.8.1	ถนน	1208010000 ๔๒
1.2.8.2	สะพาน	1208020000 ๔๒
1.2.8.3	เขื่อน	1208030000 ๔๓
1.2.8.4	อ่างเก็บน้ำ	1208040000 ๔๓
1.2.8.5	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050000 ๔๓
1.2.8.6	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน – Interface	1208060000 ๔๓
1.2.8.7	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด	1208070000 ๔๓
1.2.9	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000 ๔๓
1.2.9.1	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010000 ๔๓
1.2.9.2	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020000 ๔๔

		หน้า
1.2.9.3	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – Interface	1209030000 ๔๔
1.2.9.4	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด	1209040000 ๔๔
1.2.11	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000 ๔๕
1.2.12	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212000000 ๔๕
1.2.13	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000 ๔๕
2.	หนี้สิน	2000000000 ๔๕
2.1	หนี้สินหมุนเวียน	2100000000 ๔๕
2.1.1	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2101000000 ๔๕
2.1.1.1	เจ้าหนี้การค้า	2101010000 ๔๕
2.1.1.2	เจ้าหนี้อื่น	2101020000 ๔๖
2.1.2	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000 ๔๗
2.1.2.2	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2102020000 ๔๗
2.1.2.4	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2102040000 ๔๗
2.1.3	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000 ๔๘
2.1.4	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000 ๔๘
2.1.5	เงินทดรองราชการรับจากคลัง – ระยะสั้น	2105000000 ๔๘
2.1.6	เงินยืม – หน่วยงานภาครัฐ	2106000000 ๔๙
2.1.8	ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2108000000 ๔๙
2.1.9	รายได้รอการรับรู้	2109000000 ๔๙
2.1.10	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000 ๕๐
2.1.10.1	เงินกู้สกุลเงินบาท	2110010000 ๕๐
2.1.10.1.1	เงินกู้แผ่นดิน	2110010100 ๕๐
2.1.10.1.2	เงินกู้ของหน่วยงาน	2110010200 ๕๐
2.1.10.2	เงินกู้สกุลเงินต่างประเทศ	2110020000 ๕๑
2.1.11	เงินรับฝาก	2111000000 ๕๒
2.1.11.2	เงินรับฝากทั่วไป	2111020000 ๕๒
2.1.12	เงินประกัน	2112000000 ๕๒
2.1.15	ประมาณการหนี้สิน – ระยะสั้น	2115000000 ๕๒
2.1.16	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000 ๕๓

		หน้า
2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน	2200000000	๕๓
2.2.2 เงินทดรองราชการรับจากคลัง - ระยะยาว	2202000000	๕๓
2.2.3 เงินยืมระยะยาว	2203000000	๕๓
2.2.๕ เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะยาว	2205000000	๕๓
2.2.6 เงินกู้ระยะยาว	2206000000	๕๔
2.2.6.1 เงินกู้สกุลเงินบาท - ระยะยาว	2206010000	๕๔
2.2.6.1 เงินกู้แผ่นดิน - ระยะยาว	2206010100	๕๔
2.2.6.2 เงินกู้ของหน่วยงาน - ระยะยาว	2206010200	๕๔
2.2.6.2 เงินกู้สกุลเงินต่างประเทศ - ระยะยาว	2206020000	๕๔
2.2.7 เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000	๕๕
2.2.8 เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000	๕๕
2.2.11 ประมาณการหนี้สิน - ระยะยาว	2211000000	๕๖
2.2.13 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000	๕๖
3. ส่วนทุน	3000000000	๕๖
3.1 ส่วนได้เสียของเจ้าของ	3100000000	๕๖
3.1.1 รายได้สูง/ (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101000000	๕๖
3.1.2 รายได้สูง/ (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3102000000	๕๖
3.1.3 กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์	3103000000	๕๗
3.1.4 สำรอง	3104000000	๕๗
3.1.5 ทุน	3105000000	๕๗
3.2 ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	3200000000	๕๗
3.2.1 ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	3201000000	๕๗
4. รายได้	4000000000	๕๗
4.1 รายได้ภาษี	4100000000	๕๗
4.1.1 รายได้ภาษีทางตรง	4101000000	๕๗
4.1.2 รายได้ภาษีทางอ้อม	4102000000	๕๘
4.1.2.1 รายได้ภาษีการขายทั่วไป	4102010000	๕๘
4.1.2.2 รายได้ภาษีการขายเฉพาะ	4102020000	๕๙
4.1.2.2.1 รายได้ภาษีสรรพสามิต	4102020100	๕๙
4.1.2.2.2 รายได้ภาษีบริการเฉพาะ	4102020200	๖๐
4.1.2.3 รายได้ภาษีสินค้าเข้า - ออก	4102030000	๖๐

		หน้า
4.1.3	รายได้ภาษีลักษณะอื่น	4103000000 ๖๐
4.1.4	ปรับมูลค่ารายได้หมวดภาษีอากร	4104000000 ๖๑
4.2	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีของแผ่นดิน	4200000000 ๖๑
4.2.1	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	4201000000 ๖๑
4.2.1.1	รายได้ภาษีลักษณะอนุญาติ	4201010000 ๖๑
4.2.1.2	รายได้แสตมป์ฤชากรและค่าปรับ	4201020000 ๖๓
4.2.1.3	รายได้ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ	4201030000 ๖๔
4.2.2	รายได้จากการขายสินค้าและบริการของแผ่นดิน	4202000000 ๖๔
4.2.2.1	รายได้ค่าธรรมเนียมบริการของแผ่นดิน	4202010000 ๖๔
4.2.2.2	รายได้ค่าเช่าของแผ่นดิน	4202020000 ๖๗
4.2.2.3	รายได้จากการขายสิ่งของของแผ่นดิน	4202030000 ๖๘
4.2.3	รายได้ดอกเบี้ยของแผ่นดิน	4203000000 ๖๘
4.2.4	รายได้เงินปันผลของแผ่นดิน	4204000000 ๖๙
4.2.5	รายได้จากการขายสินทรัพย์ของแผ่นดิน	4205000000 ๗๐
4.2.6	รายได้อื่นของแผ่นดิน	4206000000 ๗๐
4.2.7	ปรับมูลค่ารายได้ที่ไม่ใช่ภาษี	4207000000 ๗๑
4.3	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีของหน่วยงาน	4300000000 ๗๒
4.3.1	รายได้จากการขายสินค้าและบริการของหน่วยงาน	4301000000 ๗๒
4.3.1.1	รายได้จากการขายสินค้า	4301010000 ๗๒
4.3.1.2	รายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน	4301020000 ๗๒
4.3.1.3	รายได้ค่าเช่าของหน่วยงาน	4301030000 ๗๓
4.3.2	รายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุนและบริจาคของหน่วยงาน	4302000000 ๗๔
4.3.2.1	รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	4302010000 ๗๔
4.3.2.2	รายได้จากการช่วยเหลือการลงทุนของหน่วยงาน	4302020000 ๗๔
4.3.2.3	รายได้จากการบริจาคของหน่วยงาน	4302030000 ๗๕
4.3.2.4	พักรับเงินงบบุคลากร	4302040000 ๗๕
4.3.3	รายได้ดอกเบี้ยของหน่วยงาน	4303000000 ๗๕
4.3.4	รายได้เงินปันผลของหน่วยงาน	4304000000 ๗๕
4.3.5	กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของหน่วยงาน	4305000000 ๗๕
4.3.6	รายได้จากการขายสินทรัพย์ของหน่วยงาน	4306000000 ๗๖
4.3.7	รายได้ระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจากรัฐบาล	4307000000 ๗๖

		หน้า
4.3.8	รายได้ระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	4308000000 ๗๗
4.3.9	รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์และการโอนหนี้สิน	4309000000 ๗๘
4.3.9.1	รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์	4309010000 ๗๘
4.3.9.2	รายได้จากการโอนหนี้สิน	4309020000 ๗๘
4.3.10	กำไรจากการประเมินราคาสินทรัพย์ของหน่วยงาน	4310000000 ๗๘
4.3.11	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิการสังคมอื่น	4311000000 ๘๐
4.3.12	ส่วนแบ่งกำไร / ขาดทุน จากการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	4312000000 ๘๐
4.3.13	รายได้อื่น	4313000000 ๘๐
5.	ค่าใช้จ่าย	5000000000 ๘๑
5.1	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000 ๘๑
5.1.1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000 ๘๑
5.1.1.1	เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000 ๘๑
5.1.1.2	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000 ๘๓
5.1.1.3	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและ การรักษาพยาบาล	5101030000 ๘๔
5.1.1.3.1	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว ด้านการศึกษา	5101030100 ๘๔
5.1.1.3.2	เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว ด้านการรักษาพยาบาล	5101030200 ๘๔
5.1.1.4	ค่าบำเหน็จบำนาญ	5101040000 ๘๕
5.1.1.4.1	บำเหน็จบำนาญ	5101040100 ๘๕
5.1.1.4.2	เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา และรักษาพยาบาล	5101040200 ๘๖
5.1.2	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000 ๘๗
5.1.2.1	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม – ภายในประเทศ	5102010000 ๘๗
5.1.2.2	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม – ต่างประเทศ	5102020000 ๘๗
5.1.2.3	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม – บุคคลภายนอก	5102030000 ๘๘
5.1.3	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000 ๘๘
5.1.3.1	ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ	5103010000 ๘๘
5.1.3.2	ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ	5103020000 ๘๘

		หน้า
5.1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000	๘๘
5.1.4.1 ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010000	๘๘
5.1.4.2 ค่าสาธารณูปโภค	5104020000	๘๙
5.1.4.3 ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030000	๙๐
5.1.4.3.2 ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030200	๙๐
5.1.4.4 ค่าตอบแทน	5104040000	๙๒
5.1.5 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000	๘๓
5.1.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	5106000000	๙๖
5.1.7 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000	๙๗
5.1.7.1 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน – เพื่อการดำเนินงาน	5107010000	๙๗
5.1.7.2 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน – เพื่อการลงทุน	5107020000	๙๙
5.1.7.3 พักเบิกเงินอุดหนุน	5107030000	๙๙
5.1.8 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000	๑๐๐
5.1.12 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม	5112000000	๑๐๑
5.2 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	5200000000	๑๐๑
5.2.1 ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000	๑๐๑
5.2.1.1 ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น	5201010000	๑๐๑
5.2.1.1.1 ดอกเบี้ยจ่าย – เงินกู้ระยะสั้น	5201010100	๑๐๑
5.2.1.2 ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะยาว	5201020000	๑๐๑
5.2.1.2.1 ดอกเบี้ยจ่าย – เงินกู้ระยะยาว	5201020100	๑๐๑
5.2.1.3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเงินอื่นๆ	5201030000	๑๐๒
5.2.2 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	5202000000	๑๐๒
5.2.2.1 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	5202010000	๑๐๒
5.2.3 ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000	๑๐๒
5.2.4 ขาดทุนจากการประเมินราคาและการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	5204000000	๑๐๖
5.2.4.1 ขาดทุนจากการประเมินราคาและการด้อยค่า	5204010000	๑๐๖
สินทรัพย์ทางการเงิน		
5.2.4.1.1 การประเมินราคาและการด้อยค่า	5204010100	๑๐๖
สินทรัพย์ทางการเงิน		
5.2.4.1.2 การประเมินราคาของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่	5204010200	๑๐๖
สินทรัพย์ทางการเงิน		

		หน้า
5.2.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000	๑๐๖
5.2.8 ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน	5208000000	๑๐๖
5.2.9 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล	5209000000	๑๐๖
5.2.10 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000	๑๐๗
5.2.11 ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000	๑๑๐
5.2.12 ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000	๑๑๐
5.3 พักค่าใช้จ่าย	5300000000	๑๑๐
5.4 รายการพิเศษหลังหักภาษี	5400000000	๑๑๐